Một Con Vịt Xấu Xí Trong Đàn Thiên Nga

Giới thiệu
Và bây giờ là giây phút mọi người mong đợi N H Ấ T … _ mc vừa nhấn mạnh vừa ngân dài từ nhất là cả khán đài nóng ran lên và mọi người càng thêm háo hức.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/mot-con-vit-xau-xi-trong-dan-thien-nga

Mục lục

1. Chương 1: Những Người Bạn Đồng Hành

2. Chương 2: New School

3. Chương 3: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ

4. Chương 4: Đêm Chung Kết

5. Chương 5: Rắc Rối

6. Chương 6: Khoảng Cách

7. Chương 7: Sức Mạnh Của Tình Yêu

8. Chương 8: Tái Xuất Giang Hồ

9. Chương 9: Nỗi Đau Nối Tiếp Nỗi Đau

10. Chương 10: Tại Sao Phải Là Tôi ???

11. Chương 11: Công Cha Nghĩa Mẹ

12. Chương 12: Trò Chơi Sinh Tử

13. Chương 13: Cuộc Chiến Cuối Cùng

14. Chương 14: Cuộc Sống Mới

15. Chương 15: Nỗi Đau Rồi Cũng Qua

16. Chương 16: Một Tình Yêu Và Mãi Mãi

1. Chương 1: Những Người Bạn Đồng Hành

_ tỷ tỷ chúng ta phải về Việt Nam thật sao ? _Mimi (Tường Tường, em út ) tựa nhẹ vào Phương Ly hỏi nhỏ với giọng điệu dễ chương zô cùng

_ uhm cha đã nói rồi không thay đổi được đâu _ Phương Ly( angel đại tỷ nhà này) phủ định lại với vẻ mặt chán nản

_ chúng ta đi hết ai sẽ giúp cha đối phó với bọn luôn muốn lăm le mấy cái casinos này chứ ? _ Lina (Tường Phi chị này thứ 5) có vẻ vô cùng lo ngạy

_ em sẽ ở lại , em đã xin và cha cũng đồng ý rồi _ Pinky (Tường Sinh em thứ 10 ạ) có chút đợm buồn

_ sao dz được nếu ở lại thì chị sẽ ở chị chẳng thích đi tí nào _ Windy (Tường Vi chị 2 đây) nói với vẻ hơi tức giận

_ ai cho em xin cha thế hả _ Candy (Tường Lam thứ 3 đó nhớ nha) tức giận thực sự

_ em … em xin lỗi _ Pinky ấp úng _ em chỉ muốn ở nhà thôi các chị cũng biết tính em mà

_ nhưng chị ở nhà thì không vui , em cũng ở nhà _ Mimi nũng nịu

_ thôi mọi người lên dọn hành lý đi sáng mai xuất phát rồi , chút nữa đi bar gặp WILDNESS nữa _ P.Ly nói rồi đi thẳng lên lầu

WILDNESS là một nhóm gồm 7 anh chàng vừa đẹp dzai vừa giỏi võ , vừa có tài lẽ lại rất thông minh . Trong giới xã hội đen thì họ là những người rất đáng sợ vì khả năng chiến đấu và hạ sát rất cao . Trong làng giải trí họ là ban nhạc nổi tiếng nhất châu Á , kim luôn người mẫu diễn viên nghiệp dư. Fan hâm mộ nhiều vô số chưa kể lai lịch của họ lại hoàn toàn bí ẩn và không một tờ báo nào giám nói về điều đó vì sợ sạt nghiệp .

Còn những cô gái vừa trò chuyện trên chị em nhà họ Trần . Trong đó có cô tỷ tỷ là Trần Phương Ly con gái độc nhất của ông Trần Anh Huân và bà Nguyễn Huệ . Còn 10 cô còn lại là con gái nuôi của ông bà do thấy chúng đều là người Việt di cư qua đây nhưng mồ côi k cha k mẹ phải sống bơ vơ giữa đường đời nên nhận về nuôi và xem như con gái ruột( đó là lý do cô nào cũng có tên lót là Tường ak ). Hai người đều có quốc tịch Việt Nam nhưng đã chuyển qua Hồng kông tìm kế mưu sinh , nhờ trời thương sau một lần trúng số ( người gì mà hên ghê ) và với óc kinh doanh ông đã làm chủ nhiều casinos lớn tại đây và có nhiều cổ phần trong kinh doanh bất động sản ,đá quý , công ty mô giới, mở bar ở Việt Nam cùng các nước khác …. Nhớ vậy ông mới nuôi nổi 11 vị công chúa này . Nhưng chính họ đã giúp ông đã phát đạt nay càng vững mạnh như ngày nay nhưng vì một lý do đặc biệt ( t/g chưa nghe ổng nói ) nên Phương Ly phải về Việt Nam kéo theo mấy đứa em để bảo vệ .

Buổi chiều ngày hôm đó cả nhà quây quần bên nhau một lần trước khi các cô gái lên đường . Buổi cơn diễn ra trong sự yên lặng chứ không nói chuyện vui vẻ như mọi ngày ( vì ngày nào họ cũng ăn tối cùng nhau, nói chuyện rơm rã ) .

_ các con đã chuẩn bị đồ xong hết chưa ? _ ông Trần nghiêm giọng hỏi

_ dạ rồi ạ ! _ cả 10 đứa đồng loạt đáp lại một cách nảo nề mà vẫn lễ phép

_ uhm . còn Sinh con có muốn đi không ? _ ông quay sang đứa con gái nhút nhát nhất của mình ân cần hỏi

_ dạ con không thay đổi ý định đâu cha _T.Sinh cương quyết

_ uhm _ 2 ông bà cùng đáp rồi cả nhà tiếp tục dung cơm

Khi phụ mẹ dọn dẹp các cô xin đi chơi một chút rồi về như để lưu lại cảnh vật nơi đây trước khi đi. Dĩ nhiên 2 ông bà không ý kiến vì các con của họ đi đêm như đi chợ không thể nào quản hết được . Khi quản gia vừa mở cổng thì 11 chiếc môtô phân khối lớn đã lao vun vút ra ngoài trời đêm để lại là khói xe cũng màu đen . Nơi họ đến là quán bar “WILD” , quán bar lớn nhất nước sành điệu và chỉ có dân biết chơi mới dám vào vì nó là sở hữu của WILDNESS . 11 chiếc xe dừng lại trước quán làm mọi người phải chú ý ( vì chưa bao giờ họ đi hết 11 người cả ) . Trước mắt họ là 10 cô gái xinh như hoa và 1 cô xấu thê thảm với cái con … chó tổ bố trên mặt thật đáng sợ . Nhanh như cắt 11 anh nhân viên + bảo vệ + giữ xe tiến lại dắt xe zum họ

_ thanks _ Mimi miễm cười không quên phép lịch sự tối thiểu . Còn mấy bà kia đi từ đời nào zô quán rồi _ ak mấy chị đợi em

_ nhanh lên đi , em lúc nào cũng rề rà _ Sea Sea (Tường Hải , chị thứ 9 đấy) càm ràm

Vào trong bar , nhạc sôi động làm ai ai cũng muốn nhảy . Các cô gái bước vào một góc khuất và gọi phục vụ

_ hôm nay các chị đi đông đủ thế ak ? _ Dolphin (thành viên trong Wildness cậu út ak) hết sức ngạc nhiên khi các bà chị lại đến đây cùng nhau

_ ấy chị vốt_ca nhé em trai _ Phương Ly k trả lời mà vào thẳng chuyện ăn nhậu ( xí lộn có nhậu k có ăn )

_ da _ quá hiểu tính mấy chị nên em trai đi liền và k nói gì thêm

_ chào các nhười đẹp _ một tên dê cụ cùng bọn đàn em đang bén mãng lại gần _ sao vào đây mà trốn trong này ? ra nhảy với anh đi

_ đi chỗ khác chơi _ Windy hét vào tai hắn

_ ak anh thx cô em rồi _ hắn lảo đảo nhìn các cô 1 lượt rồi chỉ vào Phương Ly _ ủa sao 10 nàng thiên nga lại đi cùng một con vịt thế này

_ H A H A H A H A …… _ tiếng cười của mấy cô này (ủa bị **** mà cười giữ dz) làm mọi người trong bar phải chú ý , rồi nhiều thằng lại gần chế giễu con vịt xấu xí trong đám thiên nga

_ này sói tránh ra chỗ khác đi nếu không muốn chết _ Sunny cảnh cáo hắn

_ ai gọi tôi đấy _ Wolf ( thành viên trong Wildness luôn ak nhưng là người thứ 5) từ trong tiến lại gần chỗ náo nhiệt chẳng qua anh là quản lý nên ra xem cho zui

_ ak anh Wolf . mấy thằng này cả gang xem đại tỷ của em là vịt xấu xí kìa_ Sara (Tường Xuân , hình như thứ 8) lại gần anh mét tôi mấy tên dê mà không có mắt

_ uhm đúng rồi anh nhìn tỷ tỷ của mấy em còn muốn xỉu đây _ Wolf chọc zui

_ anh muốn chết hả _ Rose (Tường Lâm, thứ 4 đó ) đưa mắt nhìn anh

_ nek không được đùa với người đẹp của tôi nếu không hậu quả tự chịu đó _ Tiger ( anh 2 của nhóm) khoát tay wa vai Wolf

_ mấy anh có thấy ở đây chật chội không khí ô mhiễm bởi mấy thằng sinh ra mang số 35 này k ? _Fleecy (Tường Vân, xí thứ 6 ) càu nhàu

_ mấy đứa bây là ai mà giám phá đám tao hả? _ tên dê cụ kia mắt nhấm mắt mở nhìn 2 anh chàng đẹp trai

_ đây là quán của tụi tao _ Dargon ( chân nhân xuất hiện rồi đại caca đấy) từ ngoài đi vào

_ ak anh Long _Mild (Tường Nghi, bà thứ 7 . ui giời ơi hết 11 người rồi đó) khẽ kêu lên

_ d… d… dạ … dạ … anh Dargon _ mấy tên này lắp bấp vì sợ đại ca khét tiếng giết người không thấy xác

_ BIẾN

Nhanh như cắt đám đông đã giải tán , nhưng Phương Ly đưa mắt nhìn 10 đứa em như ra hiệu gì đó . Ngay lập tức Windy, Sunny, Rose bước theo đám dê cụ đó ra ngoài bãi xe .

_ đứng lại_ Windy gọi lớn

_ gì thế cô em ? _ tên dê xòm quay lại ngạc nhiên khi thấy người đẹp gọi_ muốn đi với anh rồi ak ? anh sẽ không để em thất vọng đâu , bao hhieu cũng được

_ hihi đi đâu anh ? _ Windy hỏi lại với nụ cười như hoa như ngọc

_ khách sạn nhé em _ tên khác khoác tay lên vai Rose

_ cái gì cũng được phải không anh ? _ Rose nhếch môi hỏi lại

_ uhm_ mấy tên đó mừng như vớt được vàng

_ dz em lấy mạng anh nhé _ Candy vừa dứt lời đã lao vào đập đầu thằng đứng gần nó nhất

Lần lượt Windy và Rose cũng vào cuộc . Cú đá song phi của Windy làm mấy tên đó bò càng . Rose kẹp cổ một thằng nghe cái rắt ( gẫy cổ chắc ) rồi lao tới đá thằng nọ sặc máu . Candy thì nhẹ nhàng tiễn từng thằng nằm rạp xuống đất không ai đứng dậy nổi với những cú đấm đá liên hồi ( mình nói có quá nhẹ không ta ? thôi kệ ai nghĩ sao cũng được) . Chưa đầy 5’ mấy chục thằng nằm sãi lai trên nền với những tiếng rên la thê thảm . 3 cô nàng xinh đẹp liền quay vào trong mà không quên để lại một câu: “từ nay về sau phải biết lịch sự với phụ nữ nghe chưa ?”. Không thằng nào đủ sức trả lời .

Trong bar mọi người vẫn nói chuyện zui ze nhạc vẫn ầm ĩ như k có gì xảy ra

_ xong rồi hả mấy em ? _ Snake ( anh 3 nhóm) nhìn 3 người đẹp từ ngoài vào nở nụ cười tươi như như như gì ai biết đâu mà nhìn là mê liền

_ . . . _ không ai nói gì chỉ khẽ gật đầu và ngồi vào bàn .

_ tụi anh sẽ đi với các em _ Long ca nói chắt nịch

_ hả ? _ các cập mắt tròn xoe đang nhìn vào Long

_ gì mà nhìn giữ dz ? _ Bully ( anh này thứ bốn ) hỏi

_ đi đâu ? _Mild hỏi lại

_ Việt Nam í _ Shark ( con cá mập thứ 6 ) đáp lại cùng với một nụ cười đẹp chết người

_ hihi zui quá 7 anh đi hết ha? _Mimi reo lên sung sướng

_ không anh ở lại giữ Bar và phụ Pinky xem chừng casinos_ Snake nhìn Sinh một cách triều mến làm ai cũng hiểu có 2 người đang đỏ mặt

_ tùy các anh _ Ly đáp rồi uống cạn ly rượu

Long lấy điện thoại (cái iphone mới nhất í) gọi cho hang hàng không đặt 6 vé Vip đi về Việt Nam

Khi đã uống hết rượu , nhảy đến mệt lừ các cô gái đi về và đánh một giấc đến sáng .

Tạm biệt cha mẹ , tạm biệt casinos, tạm biệt bạn bè , tạm biệt bar, tạm biệt Hồng Kông. Chúng ta về Việt Nam nào .

2. Chương 2: New School

* Tại sân bay Tân Sơn Nhất

_ ak các em ở đâu vậy ? _ Hùng ( anh Tiger ak , tại ở VN nên gọi tên tiếng Việt cho dễ nhớ, mấy anh kia cũng dz) hỏi 10 cô gái khi vừa xuống sân bay

_ dạ tụi em ở biệt thự mà cha mới mua , còn các anh ?_ T.Lam nói với vẻ mệt mỏi vì tối qua ngủ không đủ

_ họ ở nhà anh _ Long quay sang nói thay ấy thằng bạn còn đang suy nghĩ

_ ờ há tao quên mày là người Việt Nam _ Phong ( bully) vỗ vai Long nói hớn hở

_ uhm vậy bây giờ về nhà ngủ mai gặp nhau ở trường nha _ T.Vân nói rồi leo lên taxi đi cùng chị em

_ bye _ các anh này cũng lên taxi đi luôn

* Tại biệt thự họ Trần

_ gọi ẹ đi Tường Tường _ T.Hải nhắc T.Tường

_ dạ

_ nhà rộng thế ai dọn cho nỗi trời _ Xuân than vãn

_ mướn osin đi _ Phi đề nghị

_ok_ các cô nàng làm biếng đã chấp nhận

_ không cha k muốn , ông muốn tụi mình tự lo _ Vi làm tan vỡ ý tưởng đẹp vừa mới hé nở của biết bao cô gái xinh đẹp ở đây

_ ya mệt quá phòng ai nấy ở , tự dọn dẹp , còn phòng khách , nhà bếp , nhà vệ sinh thay phiên nhau dọn , nấu ăn cũng thế . ok _ tỷ tỷ lên tiếng sau một khoảng thời gian dài im lặng .

_ ok

* Tại nhà Long

_ nhà rộng thế mà không có ai ở hết dz ?_ Hạo ( Wolf ) ngạc nhiên khi căn nhà lớn không một bóng người

_ ờ thì nhà này ba tao mua cho tao sống nhưng tao qua Hông Kông ở luôn nên mới trống trơn dz ak _ Long đáp như bất cần

_ dz sao sống đây trời ? _ Thiên ( Dolphin ) than trời trách đất

_ sao ? _ mọi người nhìn Thiên

_ ai nấu cơm ? ai dọn nhà? Ai giặt giũ ? ai ai ai ???

_................................. im lặng

_ OSIN _ cả bọn phát hiện ra vàng ak k cách giải quyết vấn đề . Nhưng vấn đề mới là họ không biết gì về Việt Nam cả sao biết mướn ai giờ . Mọi người im lặng suy nghĩ ....

Một ngày dài trôi qua tại đất nước xinh đẹp này của họ là trên cái giường ( ăn no ngũ kĩ thế ) . Và ngày mới bắt đầu 10 cô gái cùng 6 chàng trai đang đứng trước cổng trường thpt THỦ KHOA , nghe là biết trường này ai cũng giỏi rồi .

* Tại phòng thầy hiệu trưởng

_ chúng em chào thầy ạ _ cả bọn lễ phép

_ uhm _ thầy quay sang nhìn những học sinh mới

_ thưa thầy các em này học lớp nào ak ?_ ông thầy trẻ trẻ nhìn kũng kute hỏi

_ Phương Ly , Tường Vi ,Đường Long , Thiếu Hùng , Anh Phong , Khắc Hạo , Công Tài( Shark) sẽ học 11A1 của cô Trinh . Lam , Lâm , Phi học 11A2 . Vân , Nghi , Xuân , Hải 11A3. Tường Tường , Khởi Thiên học 10A1 của thầy Nhân _ thầy nhìn và chỉ từng đứa và nhớ tên mõi đứa một cách kỳ lạ _ rồi mọi người về lớp đi

_ dạ _ tất cả rời khỏi phòng thầy mà không ai thấy được nụ cười của thầy vô cùng , vô cùng v … ô … c … ù … n … g … hiền từ

* Tại lớp 10A1, cái lớp ồn như cái chợ vì hôm nay là buổi sinh hoạt lớp đầu năm nên bạn mới gặp nhau nói cười rôm rã cho đến khi thầy Nhân vào lớp

_ các em hôm nay chúng ta có bạn mới _ thầy nhìn cả lớp nở một nụ cười _ và còn là từ nước ngoài chuyển về

_ oh Việt kiều _ một thằng ngồi cuối lớp la lên

_ ai dz thầy ?_ một đứa loi nhoi hỏi

_ boy or girl dz thầy ?_ thêm một đứa nc

_ gặp rồi các em sẽ biết _ thầy nháy mắt với cả lớp ( thầy nhí nhảnh thấy sợ luôn)_ 2 em vào đi

Một bạn nam kute có nét đẹp châu Á rõ nét , mặc đồng phục trường mà cứ y như là may cho hắn mặc thôi (thật là người chuẩn mặt gì cũng đẹp). Bên cạnh đó là cô bé với 2 bím tóc xinh xinh trong bộ đồng phục nữ , chiếc váy ngắn cùng áo sơ mi trắng nhìn cô cứ như thiên thần trong truyện tranh ấy. 2 người này làm cả lớp mắt mở to mòm há hóc .

_ chào các bạn tôi là Lý Khởi Thiên , từ Hồng Kông qua _ anh chàng tươi cười chào cả lớp làm tim các nàng muốn vỡ ra (tại nhỏ tuổi hơn t/g nên t/g tha cho đấy).

_ hi , mình là Trần Nguyệt Tường Tường các bạn có thể gọi mình là Mimi , rất zui được làm quen _ Mimi nhún nhẹ chào mọi người thật dễ thương làm sao

_ W O A ….. W O A ….. _ lớp hết sức ngạc nhiên và phấn khởi vì có thêm 2 thành viên vô cùng dễ mến

Cùng lúc đó tại 11A2 và 11A3 cũng ngất ngây trước 7 cô gái xinh đẹp vừa chuyển trường vào lớp của họ . Nhưng tại 11A1 thì có 2 chiều hướng trái ngược nhau, sau khi các chàng trai cùng Tường Vi bước vào thì cả lớp nháo nhào lên la ỏm tỏi ( Phương Ly ở ngoài nghe đt nên vào sau ) ,còn Ly bước vào thì có các con nai vàng đang ngơ ngác nhìn Ly .

_ cô ơi sao bạn nữ xấu như dz có thể học ở lớp mình _ Kha ( lớp trưởng ) lên tiếng phản bát

_ đúng đó cô _ Kiều Nga đồng tình

_ mấy bạn nam và Vi thì không nói gì nhưng bạn kia không xứng học lớp mình, lớp mình được đánh giá là 'tài sắc vẹn toàn' bạn này zô sẽ làm mất danh hiệu đó _ Kha tiếp tục áp đảo bà cô

_ ờ ừ thì . . _ cô giáo ấp a ấp úng

_ ai phản đối thì ra ngoài học đi_ Khắc Hạo lên tiếng thay cho cô và đưa ánh mắt hình đại bát khắp lớp cộng thêm vẻ đầy thách thức

_ nek cậu là gì mà dám lên tiếng hả _ lớp phó thấy thái độ Khắc Hạo không mấy thiện cảm nhưng cũng chẵng sợ hãi .

RẦM

Minh Khoa đập bàn cái rầm rồi đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn mọi người làm cả lớp im như hến

_ sinh hoạt lẹ đi _ Khoa phán một câu làm cả lớp hiểu anh không có ý kiến gì và k ai nói thêm lời nào.

Bọn Ly về chỗ ngồi khi thấy cô ra hiệu . Họ ai về chỗ nấy nhưng lại cùng một suy nghĩ ‘ thằng đó là ai mà có uy như dz ? phải điều tra mới được’. Nhưng lớp học bây giờ bàn tán xôn xao về nhan sắc của Phương Ly ( mình nghĩ chắc đọc giả tò mò về ngoại hình P.Ly như thế nào lắm nhỉ ? nghe mấy đứa này tả nhan sắc Phương Ly cho biết với họ nha)

_ ek bây nhỏ đó kiếm đâu ra con ve chó bự thế gắn lên mặt dz ? _ thằng Kha lớp trưởng hỏi mấy đứa xung quanh

_ ai biết đâu , ba má nó khéo sinh thật _ thằng lớp phó khó chịu

_ hok biết nhỏ này có chiều cao chuẩn chi mà thiếu điện thiếu nước tùm lum, nhìn như ma _ Kiều Nga ganh tị với chiều cao 1m75 của Ly nhưng không khỏi mỉa mai

_ đã dz còn bị đeo cặp kiếng tổ ong nữa, mà tôi thấy máy tóc nó nhìn như con chó long xù dz _ lớp phó văn thể mỹ không bỏ qua điểm nào

_ mặc đồng phục trường này thật mất hình tượng trường mình quá_ nhỏ khác cũng không tha

_ trời ơi người đâu mà xấu thế, nếu là tao thì tao tự giận từ khi mới sinh ra _ đứa con gái phán câu cuối làm cả lớp tràn ngập trong tiếng cười

Trong khi đó Tường Vi cùng 5 chàng trai đang tức điên lên muốn qua đập cho đàm loi nhoi như con vòi đó một trận nhưng Phương Ly ngăn cản nên họ đành ngậm ngùi ngồi nghe. Tiết sinh hoạt đầu năm chính thức bắt đầu . Thằng lớp trưởng lên giữ lớp mở loa miệng

_ chắc các bạn đều biết trường của chúng ta đầu năm sẽ ăn mừng ngày thành lập trường đúng không? _ lớp trưởng dõng dạc nói _ năm nay cũng không ngoại lệ , trường mình sẽ tổ chức hội trại văn nghệ cùng cuộc thi MISS TEEN

_ A … A … A …

_ và không có phần thi cho boy nhé !_ lớp trưởng không quên nói điều quan trọng

_ sao dz ? _ thằng nào đó (t/g k biết tên hết lớp này) lên tiếng

_ ak vì năm rồi Hotboy thuộc về Khoa nên cả trường đều nghĩ không nên thi nữa _ Kha nói và chỉ về chỗ Khoa.

‘ak thì ra là hotboy của trường’ cả nhóm Phương Ly nghĩ thầm. Còn Khoa thì cười đắc chí và chăm chú nhìn Ly như đã phát hiện ra điều gì đó

_ bây giờ các em hãy ra đề cử đi , mõi lớp sẽ được thi 3 bạn đấy _ cô chủ nhiệm nhẹ nhàng nói vào trước nỗi thất vọng của lớp( vì hotboy vẫn là hắn , tụi nó không tranh được oỳ)

_ dạ em đề cử bạn Kiều Nga tiếp tục thi _ thằng nọ lên tiếng _ vì bạn ấy là hoa khôi năm rồi nên năm nay sẽ không thua đâu

_đồng ý _ cô giáo và các học sinh khác nhất trí

_ em đề cử bạn Tường Vi _ Kha nhìn Tường Vi và nháy mắt iu

_ Uhm cô thấy được đấy , còn một bạn nữa

_ em đề cử bạn gì đang ngồi cạnh bạn Vi _ Khoa vừa nhắm mắt ngủ vừa lên tiếng

_ H Ả - cả lớp đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nhưng không ai giám phản đối vì đó là lời của Khoa caca mà

Ngàn cặp mắt ( mắt thật + mắt cá + mắt kiếng ) nhìn chầm chầm vào Ly

_ thưa cô em không muốn tham gia _ Ly đứng dậy phản đối

_ em tham gia cho vui đi học sinh mới nên chung sức với lớp chứ, đây cũng là cơ hội cho em chứng tỏ mà _ cô chủ nhiệm tươi cười ( cô này cũng sợ Khoa gớm)

_ em không muốn _ Ly tiếp tục chống đối

_ nek học sinh mới không được phản đối _ Kha nhìn Ly không chút thiện cảm

_ ok thích thì chiều _ Long huynh đã lên tiếng làm Ly bực bội, bức rứt, ấm ức mà ngồi xuống

_ vậy tiết sinh hoạt kết thúc _ cô chủ nhiệm bước ra, mọi người cũng ra về

Rất nhiều người nghĩ là Ly sẽ tìm Khoa để hỏi chuyện( mình chưa giám tính sổ ) và sẽ có chuyện vui để xem. Nhưng thật đáng tiết người ra khỏi lớp đầu tiên là Ly và theo sau là T.Vi cùng 5 anh đẹp trai . Ra đến sân trường các bạn nữ la ó um xùm khi thấy các anh trong nhóm Wilness_ nhóm nhạc mà họ thầm thương trộm nhớ ( do họ nhuộm tóc đen nên lớp 11A1 khó nhận ra ) . Đám đông vây lấy họ xin chữ ký mãi 3 tiếng sau họ mới thoát được và đi về nhà ak k biệt thự của các cô bạn để ….....

3. Chương 3: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ

DING DOONG … DING DOONG

_ ra liền ra liền _ Mimi vội vã chạy ra

_ hi _ 6 anh chàng mắt sáng rỡ nhìn cô bé trong cái tạp về rất ư là đảm đang

_ ủa các anh qua đây chi dz ? _ Mimi tròn xoe con mắt hỏi

_ đứng đây nói chuyện sao _ Phong nhăn mặt

_ ak mời các anh vào nhà _ Mimi vừa mới nhớ ra bây giờ là giữa trưa nắng gắt

_ em đang làm gì dz? _ Khởi Thiên nhìn Mimi

_ em rửa chén vì mới xong bữa trưa , ak các anh ăn chưa để em dọn ra ấy anh ăn nha

_ UHM _ 6 anh gật đầu cái rụp ( thì ra qua ăn ké)

_ Mimi ai tới vậy em ? _ Tường Vi từ trên lầu xuống

_ dạ là mấy anh _ Mimi không nhìn Vi mà chạy thẳng vào bếp dọn cơm

_ mấy người muốn chết hay sao mà qua đây _ Tường Lam từ trong bếp đi ra

_ why die? _ 6 anh ngớ ra

_chị Angel đang tức điên trên lầu kìa _ Tường Lâm cùng những người khác cũng đang xuống.

_ ủa sao đại tỷ tức dz chị _ Khởi Thiên chưa biết chuyện gì nên ngây thơ hỏi

_ mấy anh ơi xuống ăn cơm _ Mimi từ trong bếp nói vọng ra

Ngay lập tức 6 anh này lao như tên bắn xuống bếp mà k quên để lại một câu “có chết cũng phải là ma no” . Các cô gái botay hiệp 1 luôn. Nhưng

_ ai cho các người ở nhà tôi ăn uống thế hả ? _ Phương Ly từ trên lầu nhảy xuống rồi lao nhanh vào bếp

_ ơ … ( đơ 3s) vì nhà anh chưa có osin mà không thx cơm tiệm nên … _ Thiếu Hùng giải thích nữa đường

_ cho nên qua ăn ké chứ gì _ Ly tức tối _ Mimi chỉ cho Khởi Thiên ăn thôi các người còn lại đuổi về hết

_ em tuyệt tình thế sao _ Công Tài nhìn Ly

_ chẳng lẽ chỉ vì chuyện em thi Miss Teen mà pỏ đói các ngôi sao đẹp trai , đáng iu này hả _ Thiếu Hùng như đang chọc Ly tức thêm

_ ak tôi không đập mấy người thì tôi không phải Angel_ Ly tức điên lên rược 5 người chạy khắp nhà (như con nit dz chời ) _ đứng lại ….

_ stop _ Long đột nhiên dừng lại, xoay người đối mặt với Ly làm cô đâm sầm vào anh , nhân cơ hội đó những anh khác cũng ngồi xuống thở .

_ ak … _ Ly xoa xoa cái đầu vừa va vào tảng đá _ anh làm gì vậy hả hại em chưa đủ sao ? còn cái thằng boy nóng boy lạnh gì đó (hotboy đó má ) em sẽ tính sổ với nó

_ em có muốn làm cái trường này rối beng lên không ? _ Long không quan tâm lới nói của nó

_ sao ? _ Ly ngạc nhiên

_ em xấu có thể nói là xấu đau xấu đớn nhưng thi Miss Teen thì như thế nào ta ? _ Long ngồi xuống so pha thản nhiên nói

_ thì rớt chắc _ Tường Vi cũng ngồi gần đó

_chưa chắc _ Long xoa xoa cái cằm suy nghĩ

_ chẵng lẽ … _ Tường Hải suy tư

_ không _ Long ngắt lời Hải _ để anh lo cho

_ anh làm gì thì làm em vẫn không thay đổi đâu anh vẫn phải chết với em _ Ly hất mặt

_ em yên tâm anh Long đã ra tay thì không gì là không thành , bây giờ anh ăn _ nói xong Long chạy tete vào bếp , mấy anh kia cũng tèn tèn chạy theo

_ hơi ya _ cả bọn con gái thở dài

Sáng hôm sau , 15’ đầu giờ tại 11A1

_ các bạn nghe đây , lớp chúng ta thi văn nghệ với 3 tiết mục _ lớp trưởng dõng dạc _ thứ nhất nhảy hiện đại của nhóm Kiều Nga , thứ hai đơn ca của Khôi lớp phó, cuối cùng là tốp ca của 5 anh chàng mới vào lớp

_ hả

_ gì

_ai

_thằng nào

_đứa nào đăng ký

5 anh này ngạc nhiên đến sững sốt rồi bực bội . Họ không biết gì cả nhưng khi nhìn sang Phương Ly đang khẽ miễm cười thì ai cũng hiểu tội phạm là ai .

_ ok _ 5 anh này đồng ý vô điều kiện một cách khó hiểu ( sao nể cô này nghê ước gì mình cũng thế)

_ cái gì dính vô trại thì giao lại cho lớp phó phong trào _ Kha tiếp tục

_ k thành vấn đề _ lớp phó nhanh chóng tiến hành kế hoạch thiết kế trang trí phân công dựng trại

_còn phần thi Missteen sẽ có nội dung như sau :

+ thứ nhất vòng sơ tuyển diễn ra tại hội trường, trang phục là áo dài.

+ thứ hai sau khi qua vòng sơ tuyển là topten , các bạn sẽ thi kiến thức

+ thứ ba là vòng chung kết , còn lại 5 thí sinh sẽ thi năng khiếu

+ và cuối cùng là công bố kết quả . hihihi

_ zời ơi năm nào cũng có nhiêu đó xuống đi _ một nhóm đang nói chuyện thì quay sang đuổi lớp trưởng

_ biết rồi thì thôi làm gì zữ dz ? _ Kha quê độ đi xuống luôn

Những tiết học đầu tiên của năm học trôi qua nhẹ nhàng như cơn gió thổi . Hầu hết ai cũng rất chăm chú học nhưng đặc biệt là k có 1 cánh tay nào giơ lên trong giờ học, giáo viên cứ đặt câu hỏi rồi tự trả lời cho đến hết tiết . Không phải tụi nó k biết câu trả lời mà tại dễ quá, chúng cho rằng trả lời cũng đồng nghĩa với việc quăng cái danh hiệu học sinh xuất sắc , siêu siêu giỏi của mình vào thùng rác ( kaka tự tin như lớp mình học ý ). Một ngày học tập trôi qua không thấy động tĩnh gì của Missteen cả. Các cô gái vẫn học hành và nhận được một đống thư làm quen (trừ cô Phương Ly ra), còn các anh chàng luôn bị vây bởi fan hâm mộ cuồng nhiệt k chỉ của trường này mà còn ở nhiều trường khác vì thế lần nào về nhà họ cũng đầy ấp quà.

* Tại biệt thự của các cô gái

_ tại sao các người không ở nhà ăn cơm qua đây hoài dz hả _ Ly tức tối bỏ chén cơm xuống hỏi

_ ak vì nhà anh đâu ai nấu được đâu _ Long vẫn ăn tỉnh bơ

_ hơi chán mấy người ghê, đồ ăn đắt lắm biết không ? _ Tường Lam cũng không vui

_ thì các anh đã phụ tiền chợ nhưng các em k lấy thôi _ Thiếu Hùng gắp thức ăn cho Lam mong cô bớt giận

_ uhm nấu cho 10 người ăn đã mệt rồi thêm 6 người nữa _ Tường Hải than thở ( hôm nay cô này nấu đồ ăn nên mới càm ràm ak)

_ cái này tại em nha , anh phụ mà em có cho đâu _Công Tài nhái mắt nhìn Hải

_ trời ơi cho anh giúp em còn quải thêm , anh làm được gì phá không hà _ Hải nhéo anh một cái quăng thêm ánh mắt đang bóc lửa

_ âu đau _ Tài xoa xoa chỗ Hải nhéo và nhăn như khỉ ăn ớt.

_ có gì đâu zui mà mấy chị _ Mimi vẫn vui vẽ cười toe toét từ đầu tới giờ

_ cái gì ? _ 9 cặp mắt nhìn Mimi chằm chằm

_ hihi không có gì ak _ Mimi vẫn cứ cười _ ăn xong các anh rửa chén nha

_ không ăn xong về đi bể hết chén của tôi _ Tường Phi dứt khoát một câu chí lý không còn gì bằng

_ uhm _ mọi người đồng ý rồi tiếp tục ăn

Khi các anh chàng về nhà thì các cô gái người nào việc nấy. Phương Ly ngồi trên ghế sô fa nhắn tin với Tường Sinh ( cô ở lại Hông Kông ấy) , còn những người khác đọc thư tình mà cười đến nỗi muốn té khỏi ghế .

_ đi chơi k Mimi _ Ly cất đt, đứng dậy lao ra cửa nhưng quay lại hỏi cô em út

_dạ đi _ Mimi nhanh chóng chạy theo

_ ek đi như dz luôn ha ? _ Vi ngạc nhiên hỏi

_ uhm ngủ trước đi nha _ Ly lắc lắc chum chìa khóa trên tay rồi đi mất tích

* Tại bar Lucky ( cái này mình nghĩ ra ) quán bar lớn nhất tp hiện nay và do gia đình Ly mở

_ sao tỷ lại không ... _ Mimi thắc mắc nhưng không dám hỏi tiếp mà đi theo tỷ tỷ vào bar

Nhạc trong bar ầm ỉ làm Mimi cởi áo khoác lao nhanh lên sàn nhảy. Mọi ánh mắt hướng về cô bé thèm thuồng chảy cả …. , cô bé không ngừng nhảy, nhảy , nhảy những đường cong trên cơ thể cứ thế mà hiện ra trước mắt những con quỷ háo sắc. Còn Ly thì lại quầy rượu uống mãi. Một hồi lâu sau một nhóm thanh niên đi vào làm ai cũng phải sợ hãy tránh sang một bên nhường đường. Hoàn toàn không ngoại lệ họ để ý ngay lên sàn nhảy, rồi mấy thằng trong đám lao lên nhảy cùng Mimi . Lúc này Mimi thấy khó chịu khi tụi nó cứ lợi dụng cơ hội đụng chạm vào cô, quá sức chịu đựng Mimi đi xuống . Nhưng mấy thằng này kéo cô lại không cho đi

_ bỏ tôi ra _ Mimi quát lớn

_ cô em ở lại với tụi anh đi _ một thằng áo đỏ kéo tay Mimi lại

_ bỏ ra _ Mimi tức điên lên

_ không thì em làm gì anh _ tên đó ôm chầm lấy Mimi

_ ak _ Mimi la lên cố gắng vùng vẫy khỏi tay tên đó nhưng không được

BỐP …. RẦM …

Khi đó một cô gái lao lên sàn nhảy đấm thẳng vô mặt thằng đang ôm Mimi làm nó ngã nhào xống sàn. Khi bị gái đánh thật là nhục nhã nó định đứng dậy đập lại nhưng nó đơ mấy giây.

_ xin lỗi _ cô gái nắm lấy cổ áo nó nói như sét đánh

_ ….. _ cả quán bar rơi vào sự im lặng í quên vẫn còn nhạc rất lớn, chỉ có nhạc mà thôi . Nhưng

_ bỏ ra _ một giọng nói từ sau đám đông vang lên , một tên giấu gương mặt bên dưới cái nón kết đen ( ở đây có máy nhà hok có mưa đâu anh ơi )

_ được bảo nó quỳ xuống xin lỗi cô bé này _ cô gái ra điều kiện

_ nếu dz thì đừng trách tôi không nể cô là con gái _ tên đó khẽ nở một nụ cười ác quỷ

_ muốn gì ? _ cô này vẫn không hề nao núng

Không nói câu nào tên nón đen đã giơ cao chân định đá tay cô gái nhưng đoán trước được sự việc cô đã nhanh chóng kéo tên áo đỏ sang một bên tránh đòn . Tên này tiếp tục đánh thẳng vào cô gái nhưng cô phản xạ cực nhanh, tay vẫn giữ thằng áo đỏ mà có thể đỡ đòn của hắn. Cứ thế hai người chơi trò mèo vờn chuột đến khi thấy không ổn cô đẩy tên áo đỏ qua cho thằng kia làm thằng nhỏ ăn nguyên cú đá của đàn anh. Do đã rãnh nợ cô gái tặng cho cả 2 mõi người một cú đá vào ngực đau điến vì không kịp phản ứng nên cả hai ngã xuống sàn . Lúc này mọi người xung quanh không hó hé lời nào. Bây giờ chàng trai đã thật sự tức giận, gở nón quăng sang một bên để lộ gương mặt điển trai , ánh mắt sâu thăm thẳm, mái tóc bồng bềnh . . .

_ giờ cô hối hận vẫn còn kịp đó _ chàng trai lạnh lùng nói

_ anh muốn gì _ cô gái không chịu thua

_ cô em chắc là người mới đến nên không biết tôi là ai _ ánh mắt anh này càng lạnh lùng thêm_ BLACK SPIDER

_ O H _ cả bar bất ngờ khi nhìn thấy mặt đại ca của thế giới đêm Sài Gòn , do mõi lần hành sự anh đều đội nón nên chẳng ai nhận ra

_ ak thì ra người nổi tiếng trong thế giới ngầm ở Việt Nam k chỉ thế anh còn có rất nhiều đàn em ở nước ngoài, là con trai một tập đoàn lớn nhất nước có sức ảnh hưởng k nhỏ đến chính trị, đúng k ? _ cô này vẫn không nhìn anh mà tự tin nói rõ lai lịch của anh

_ chắc cô cũng không phải người bình thường mới biết tôi như dz? _ anh này hơi ngâc nhiên

_ uhm, dĩ nhiên … _ cô im lặng khi vừa quay lại nhìn thấy gương mặt của anh

_ sao giờ …. _ Hắn nhìn vào cô gái và đơ mất mấy giây nhưng đã lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng nhưng cô gái đã lao đi nhanh xuống sân khấu đi vào đám đông và mất tích

Cả bar ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra . Mimi tiến lại gần Black nở một nụ cười đồng thời đá cho thằng áo đỏ kia 1 cái nằm lăn bò càng ( hihi đá nhẹ quá ) rồi đến quầy rượu cùng tỷ tỷ đi về mà k hay biết là anh chàng đẹp zai của chúng ta đang cứng đờ.

_về thôi _ anh này nhặt nón lên và rời quán bar và suy nghĩ ‘cô gái đó chính là cô ấy k sai vào đâu được , anh đã gặp lại em rồi. chúng ta sẽ tương phùng sớm thôi’

_ đại ca bỏ qua vậy sao ak ? _ thằng áo đỏ đứng dậy _ em sẽ điều tra nhỏ đó cho đại ca

_ khỏi đi , k làm gì được đâu , lần sau tránh mặt họ ra _ Black nói rồi bỏ đi làm mấy thằng đàn em k biết gì .

4. Chương 4: Đêm Chung Kết

_ tin chấn động địa cầu đây bà con ơi_ 5 nổ của trường, người nắm tin nhanh nhất trường đang rao tin

_ chuyện gì _ đám đông nhìn 5 nổ

_ con vịt xấu xí … ‘hộc hộc’ … đã lọt vào top 5 với điểm số … ‘hộc hộc’…. cao nhất trong phần thi kiến thức_ 5 nổ thở k ra hơi nhưng vẫn nói gấp gáp

_ HẢ …… HẢ …. HẢ …. _ âm thanh lớn nhất từ đó đến giờ của trường, nó phát ra từ giữa sân trường, trong lớp ngay, sân sau đến nhà xe và ...vv… tất cả mọi người đều sững sốt với tin tức này .Ngay sau đó hàng loạt các ý kiến được đưa ra

_ không thể nào

_sự thật sao

_ có nhầm lẫn

_ gian lận

_ mua chuộc ban giám khảo

_ giám khảo bị mù khi đưa nó vô topten rồi giờ vô top 5 nữa

_ sự thật 100% _ 5 nổ khẳng định lại làm bao nhiêu người ngất đi vì sock

_ sự thật thường đau long mà _ Mimi từ đâu chen vào rồi đi mất

* Tại lớp 11A1 xôn xao không kém nhưng cô giáo chủ nhiệm đã bước vào

_ chào cả lớp, cô thật mừng khi lớp chúng ta có 3 bạn vào top 5 của cuộc thi Misteen _ cô giáo cười típ cả mắt _ các em cho 3 bạn đó 1 tràn pháo tay cổ vũ nào

BỐP …. BỐP … BỐP ….

_ngày mai là đêm chung kết cùng phần diễn văn nghệ mong các bạn cố gắng nhé _ Kha típ tục phần sinh hoạt lớp

Không khí lớp vẫn nhộn nhịp, mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho ngày mai riêng nhóm của Ly vẫn không có động tĩnh gì làm ai cũng ngạc nhiên, họ cứ thản nhiên ra về khi hết tiết. Có ai biết được trong đó còn một âm mưu đen tối ( hok có giết người đâu) đang chờ tối mai thực hiện .

* Sáng sớm tại biệt thự của các cô gái

_ Tường Vi _ Long lên tiếng _ em lấy giải nhất nhé , để cho cô vịt xấu xí này rớt đi

_ ui sao cũng được _ Vi trề môi _ kế hoạch của anh mà

_ sao các anh chị không cho em thi ? _ Mimi thắc mắt vì cô bé xinh xắn này cũng được đề cử nhưng bị đàn anh đàn chị cấm thi, còn nếu cãi lời thì đi về Hông Kông luôn hỏi dz sao cô bé giám cãi.

_ em hiền như cục đất thi cho chết hả , cuộc thi này không đơn thuần là thi đâu _ Tường Phi béo má Mimi

_ em đâu dễ bị ăn hiếp đâu _ Mimi gạt tay chị ra phụng phịu

_ thôi đi em gái tối nay có chuyện zui xem nek _ Long xoa xoa đầu cô em gái nhỏ an ủi

* Tại trường thpt THỦ KHOA . Sân khấu đã được chuẩn bị từ sáng và hết sức hoành tráng, lều trại các lớp cũng đã xong từ lâu , mọi người bận rộn tập lại tiết mục văn nghệ của mình. Còn nhóm Ly thì vẫn vậy , họ dung dăng dung dẽ dắt nhau đi ăn hết món này đến món khác tại các quầy thức ăn nhanh. Xong màn ăn uống họ lại chuẩn bị biễu diễn.

Không khí trươnng2 đang nhộn nhịp tiếng nói cười rộn rã bỗng tất cả các đèn vụt tắt …. Tiếng nhạc bắt đầu trỗi dậy, đèn sân khấu sáng hẳn lên , một nhóm nam thanh nữ tú đang uyển chuyển trong những bước nhảy hiphop. Cô gái duy nhất trong nhóm nhảy 1 cách cuồng nhiệt và tự tôn vinh lên những đường cong trên cơ thể, xung quanh là những chàng trai đang thực hiện từng động tác cực chuẩn và đều đặn. Họ làm đám đông bên dưới phấn khích vô cùng, tiếng nhạc cùng tiếng reo hò khấu động không khí trường đã phấn khích lại càng nóng thêm. Kết thúc vũ điệu cuồng nhiệt trên thì đèn lại tắt

_ ladies and gentlemen _ MC từ trong sân khấu bước ra cùng một chút ánh sáng đủ để thấy được gương mặt handsome k thể nào tả nỗi của anh_ xin cám ơn mọi người đã đến với đêm hội kỹ niệm ngày thành lập trường THPT THỦ KHOA lần thứ 13

BỐP … BỐP … BỐP …

_ vừa rồi là phần nhảy hiện đại và cũng là phần dự thi năng khiếu Missteen của cựu hoa hậu Kiều Nga cùng nhóm nhảy của mình. Không phát biễu dài dòng và không chờ đợi lâu chúng ta sẽ bước vào phần thi Missssssssssteennnnnnnnn

_ HOAN HÔ _ khan giả quá phấn khích vì đây là lần đầu dự một ngày lễ của trường mà không nghe thầy cô , khách mời phát biễu (tại t/g sợ ngủ quên nên k giám cho ai phát biểu keke).

_ tiếp theo sẽ là phần thi của 2 thí sinh Băng Tâm và Băng Nhi với phần SONG KIẾM _ mc róng cổ lên mà nói

Đèn sân khấu lại vụt tắt cho đến khi 2 cô gái song sinh này bước ra . Họ mặt trên người 2 bộ trang phục võ thuật màu đen huyền bí, tóc cột cao, tay cầm kiếm y như nữ hiệp ngày xưa . Hai cô gái bắt đầu biễu diễn, những đường kiếm của họ thật sự chuẩn và đẹp không gì bằng . Chiêu thức nhanh và mềm mại, uyển chuyển mà vô cùng chính xác, nhưng trên hết là cả nếu k để ý thì ai cũng nghĩ là chỉ có 1 người thôi ( họ múa kiếm đều tới mức k nhận ra ak) . Ánh mắt họ chứa đầy sự tự tin , 2 đường kiếm cứ quấn lấy nhau đôi khi khẽ chạm tạo nên những tiếng ‘kẻng’ . Cả sân khấu là của họ còn khan giả thì im lặng ngước nhìn theo những đường kiếm tuyệt hảo cho đến khi đèn lại vụt tắt.

_ vâng thưa các bạn phần thi thứ hai đã kết thúc _ mc lại làm nhiệm vụ của hắn _ các bạn thấy như thế nào?

BỐP BỐP BỐP một tràn pháo tay vang lên cổ động cho 2 chị em Băng Tâm và Băng Nhi .

_ và để thay đổi bầu không khí xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc ‘as long as you love me’ một sáng tác của Backstreet Boys

Khi mc vừa dứt lời thì tiếng nhạc vang lên, ngay sau đó là giọng hát trầm ấm chứa đầy cảm xúc yêu thương

Although loneliness has always been a friend of mine

I'm leavin' my life in your hands

People say I'm crazy and that I am blind

Risking it all in a glance

And how you got me blind is still a mystery

I can't get you out of my head

Don't care what is written in your history

As long as you're here with me

I don't care who you are

Where you're from

What you did

As long as you love me

Who you are

Where you're from

Don't care what you did

As long as you love me

Every little thing that you have said and done

Feels like it's deep within me

Doesn't really matter if you're on the run

It seems like we're meant to be

I don't care who you are (who you are)

Where you're from (where you're from)

What you did

As long as you love me (I don't know)

Who you are (who you are)

Where you're from (where you're from)

Don't care what you did

As long as you love me (yeah)

I've tried to hide it so that no one knows

But I guess it shows

When you look into my eyes

What you did and where you're in from

I don't care, as long as you love me, baby

I don't care who you are (who you are)

Where you're from (where you're from)

What you did

As long as you love me (as long as you love me)

Who you are (who you are)

Where you're from (where you're from)

Don't care what you did (yeah)

As long as you love me (as long as you love me)

Who you are (who you are)

Where you're from

What you did

As long as you love me

Who you are (who you are)

Where you're from (where you're from)

As long as you love me

Who you are

As long as you love me

What you did (I don't care)

As long as you love me

Những ca từ ngọt ngào đã làm tất cả mọi chìm vào những cuộc tình đẹp và thơ mộng. Cộng thêm hình ảnh 6 chàng trai ngồi trên ghế ánh mắt xa xăm, nét lạnh lùng nhưng đầy sụ cuốn hút. Sau khi hoàn thành ca khúc tất cả đã mất hút sau ánh đèn sân khấu để lại bao nhiêu sự tiếc nuối của fan hâm mộ . Lại một tràn pháo tay dài nữa vang lên khó mà có thể làm họ ngừng lại cho đến khi sân khấu hiện lên hình ảnh một cô gái xinh xắn trong chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài là áo khoát đen lửng, tóc cắt ngắn ôm lấy gương đẹp mê hồn người . Cô bước ra và thực hiện tiết mục ảo thuật với bài, những lá bài xuất hiện rồi mất hút trong chớp nhoáng . Cả khán đài hoa cả mắt với tài nghệ của cô ( sống với bài bạc cả chục năm mà ). Chưa hết cô còn cho khán giả xem màn bài thật giả làm mọi người phục sát đất. Kết thúc màn diễn là sự biến mất của cô trước hàng ngàn lá bài . Mọi người ngỡ ngàng đến sợ phát khiếp rồi thích thú reo hò.

Rồi tất âm thanh phải nhường lại ột giai điệu nhẹ nhàng trầm lắng vang lên trong bóng tối. Âm thanh du dương và sau đó là một giọng hát cất lên

Đành thế cho nhau một lời cuối

Vì lối đi nay chia hai nẻo đường

Sáng nay quanh ta một mình ta

Cố bước qua nhanh trên con phố

Không muốn ai thấy em buồn

Đành thế cho nhau một lời cuối

Dù đã yêu anh yêu hết lòng

Lúc anh hôn em và cầm tay

Hứa sẽ yêu em yêu say đắm

Sao tiếng yêu nay vụn vỡ

ĐK:

Còn gì đâu người hỡi chia tay là hết

Tình ta vỡ mau quên nhau thì hơn

Ngàn lời anh nói suốt kiếp mãi mãi

Chỉ yêu mỗi em nay em phải quên

Người ơi vì sao vì sao vì sao thế

Trái tim của anh đành mang hình bóng khác

Em muốn trách anh nhưng không đành

Còn gì đâu người hỡi chia tay là hết

Người đi mới hay tim em còn yêu

Tình kia dang dở lúc ấy mới biết

Chỉ riêng có em yêu anh mà thôi

Người đi vì ai vì ai vì ai thế

Để bây giờ anh về đây em buồn em khóc

Em đã cố quên anh lâu rồi

Bài hát gợi lên ọi người một cảm giác đau như ngàn mũi tên bắn vào tim, giọng hát đầy sức mạnh nhưng thể hiện được nỗi khỗ trong tình yêu của một cô gái đang yêu. Cô gái này đã lấy đi không ít nước mắt của những cô gái bên dưới .Cô gái đã từng hạnh phúc bên người yêu nhưng sự thật không bao giờ che giấu được lâu, cô gái đã nhận ra từ đầu đến cuối trong cuộc tình này chỉ có mình cô yêu mà thôi. Ai cũng biết yêu là xuất phát từ hai người không bao giờ có sự thương hại hay lợi dụng hoặc chỉ là qua đường, yêu thế đau khổ không gì bằng (t/g cũng từng trãi hixhix) . Gặt những giọt nước mắt đau thương khán đài tràn ngập trong tiếng vỗ tay , tiếng huýt sáo , tiếng hò reo cỗ vũ cho người vừa thực hiện bài hát vừa rồi mặt dù họ chưa rõ đó là ai . Phần diễn văn nghệ vẫn tiếp tục cho đến khi

_ và bây giờ là giây phút mọi người mong đợi N H Ấ T … _ mc vừa nhấn mạnh vừa ngân dài từ nhất là cả khán đài nóng ran lên và mọi người càng thêm háo hức .

_ Kiều Nga , Kiều Nga , Kiều Nga _ khan giả háo hức cổ vũ cho thần tượng hoa khôi của trường năm trước

_ xin mọi người giữ im lặng _ mc cố gắng chen vào

_ Băng Tâm , Băng Tâm , Băng Tâm _ cô này là Á hậu (của năm rồi nha các bạn) đang được reo hò

_ Băng Nhi , Băng Nhi , Băng Nhi _ Á hậu 2 (củ rồi) cũng được nhiệt liệt cổ vũ

_ Tường Vi , Tường Vi , Tường Vi _ học sinh mới chuyển về nhưng cũng được rất nhiều người yêu thích và cỗ vũ không kém

_ Kiều Nga/ Băng Tâm/ Băng Nhi/ Tường Vi _ những âm thanh hòa trộn vào nhau làm c không thể nào chen vào lời nào .

_ PHƯƠNG LY ANGEL _ một nhóm nam thanh nữ tú đang cổ vũ hết mình .

_ cái con vịt xấu xí đó ak ? _ một thằng nói

_ uhm nhỏ có con ve cho trên mặt đó hả ? _ thằng khác nhảy zô

_ không biết ban giám khảo có bị mù không mà cho nhỏ đó vào vòng chung kết hoa khôi toàn trường _ nhỏ kế bên chen vào

_ kakaka…. tao thấy kakaka …. Tây Tho( có nghĩa là TO THÂY đấy nhé) còn đẹp hơn nó nữa _ thằng nọ cười như nắc nẻ

_ uhm H A H A H A H A H A _ cả trường tràng ngập trong tiếng nói tiếng cười mà quên đi thằng MC đang bị đơ

_ IM LẶNG _ cố gắng mở hết volum chàng mc điển trai đã làm cho cả sân trường rơi vào khoảng không gian lặng lẽ, lạnh lẻo đến đáng sợ . Đảo nhìn tất cả học sinh trong trường cùng ban giám khảo anh mc lại tiếp tục

_ Xin lỗi và xin cám ơn mọi người đã hợp tác _ anh nhẹ giọng rồi lấy lại hứng thú mở phong thư có tên người đạt danh hiệu hoa khôi của trường

_ nhanh lên được không _ một khán giả quá nôn nóng hét lên

_ công bố đi _ tất cả học sinh lên tiếng

_ và người đạt danh hiệu hoa khôi của trường năm nay l . . . . à . . . . .

Tất cả mọi người đều hồi hộp và nghĩ thầm trong lòng tên thần tượng của mình được vinh danh. Liệu hoa khôi Kiều Nga có bảo tồn được danh hiệu của mình hay k ? Băng Tâm hay Băng Nhi có cơ hội vượt lên không ? Phương Ly và Tường Vi có ai gây ra sự bất ngờ không ?

_ thật sự choáng , thật sự bất ngờ _ mc nhấn mạnh từng từ một

_ công bố đi _ đám đông không thể nào típ tục đợi

_ờ là………….. _ hắn lắp bắp trong miệng rồi _ PHƯƠNG LY

Cả trường sock toàn tập . Nhưng một khu vực khác thì đang reo hò

_ ak tỷ tỷ thắng rồi

_ hoan hô

_ tỷ tỷ tuyệt vời

HAAAA HAAAA HAAAA

* Một góc sân có 2 người đang nói chuyện

_ cậu nghĩ sao? _ chàng thứ 1 nói

_ sao là sao? _ anh thứ 2 hỏi lại

_ con vịt xấu xí ấy _ chàng 1

_ nhìn lại cô ấy cũng rất đẹp_ anh thứ 2 trầm tư_ đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh, sóng mũi cao, đôi môi mộng, nước da trắng

_nhưng đó là nét đẹp từng điểm thôi, nhìn lại tổng quát vẫn là con vịt xấu xí

_ uhm nhưng kệ cô ấy đi không liên quan đến tớ

_ cậu vẫn nhớ cô bé năm xưa ak?

_tớ đã gặp lại cô ấy 2 lần rồi, nhưng có lẽ cô ấy không nhớ mình

_ dz thì cậu chờ đi, giờ xem kịch hay kìa_ chàng thứ 1 nhìn lại khán đài.Tất cả học sinh đều sock, có người còn té xỉu khi nghe tin này. Họ đơ hết cả người

_ không thể được , không phải sự thật _ Kiều Nga không tin vào điều mình vừa nghe

_ tại sao, tại sao , tại sao lại là nó ? _ Băng Tâm và Băng Nhi cũng không chấp nhận được sự thật phủ phàng này (2 chị em song sinh cùng suy nghĩ ấy mà)

_ gian lận, gian lận, gian lận _ đám đông quá khích bên dưới sân khấu

_đả đảo, đả đảo, đả đảo _ đám đông không ngừng phản ứng trước kết quả trên

……………………….

_xin mọi người giữ im lặng _ mc cố gắng trấn tĩnh một đám đông quá khích này

_ đả đảo …. đả đảo … đả đảo … _ đám đông không ngừng phản bát

_ TRẬT TỰ _ giọng thầy hiệu trưởng vang lên trong mic. Giờ cả trường không có một tiếng động nào, không hổ danh là người được cả trường kính nể.

_ thầy em cần lời giải thích _ Kiều Nga lên tiếng

_ đúng …. giải thích, giải thích, giải thích ,……… _ đám đông cũng hùa theo

_ nếu các em không tin vào phán đoán và nhận xét của ban giám khảo của trường thì ngày mai các em có thể nghĩ học _ một lời đe dọa thật khủng khiếp được thầy nói ra một cách nhẹ nhàng. Thế là cả trường không ai giám nói gì thêm cho dù rất ấm ức nhưng vì thầy nổi tiếng là người “hành động đi đôi với lời nói” nên ngậm bồ hòn làm ngọt_ trường này không chấp nhận học sinh xem thường thầy cô (do ban giám khảo là thầy cô trong trường, có cả thầy hiệu trưởng), các em muốn nhận được sự giải thích thì đợi thời gian sau sẽ biết, bây giờ thì nên chấp nhận kết quả trên

_ nhưng thưa thầy _ Kiều Nga không bỏ cuộc

_ các em ak, bài ‘đành nói lời chia tay’ có hay không ? _ thầy hiệu trưởng tiếp tục

_ …………. im lặng

_ đó là Phương Ly trình bày, bên dưới cũng không ít giọt nước mắt đã rơi vì cảm động phải không?_ thầy đã làm cả trường câm như hến_ em tiếp tục công bố kết quả đi_ nói xong thầy đi về chỗ của mình và nở một nụ cười

Kết thúc buổi lễ kỹ niệm của trường với danh hiệu hoa khôi dành cho cô vịt xấu xí Phương Ly Angel, á hậu 1 là Tường Vi , á hậu 2 dĩ nhiên Kiều Nga. Phần văn nghệ Phương Ly giật luôn giải nhất mặc dù không đăng ký nhưng do quá tuyệt vời nên ban giám khảo k bỏ qua, 6 anh chàng của chúng ta đạt giải nhì (hihi mình có ác quá không ta ? thôi kệ ) . Phần thi ấn tượng nhất dành cho Tường Vi .Cuối cùng là hội trại dưới ánh lửa cũng là mở đầu của những sóng gió tiếp theo.

5. Chương 5: Rắc Rối

Sáng hôm sau mọi người đang dọn lều trại thì phía sau trường lại có một nhóm học sinh nữ nói chuyện

_con kia mày gian lận giám khảo như thế nào hả _ Kiều Nga chỉ vào mặt Ly

_ k biết _ Ly trả lời thẳng thừng

_ giám nói chuyện với tao thế hả _ Nga khó chịu

_ tôi chỉ nói theo cách cô đang nói với tôi thôi _ Ly không hề nể mặt Nga

BỐP một cái tát trời giáng vào mặt Ly .Cô chỉ nở một nụ cười rồi đẩy kính lên.

_ mày muốn chết thì tao ày chết _ Nga tức sôi máu _ tụi bây đập nó

_ dừng tay _ một người xuất hiện ngăn cản sự việc sắp xảy ra

_ Long đây không phải chuyện của bạn _ Nga đẩy Long sang một bên và ra hiệu cho đàn em tiếp tục

_cô chỉ muốn biết lý do mình thua thôi chứ gì ? _ Long kề sát vào mặt Nga_ tôi sẽ kể cho cô nghe

_anh muốn chết hả ? _ Ly liếc nhìn Long

_em chứ yên tâm _ Long xoa cơn giận của Ly rồi quay sang Nga nói_ nghe không cô em

_ kể đi _ Nga lại bên đám đàn em đứng chờ nghe kể chuyện

_ sau khi lọt qua vòng sơ tuyển

_ ek tại sao qua được vòng sơ tuyển _ Băng Tâm hỏi

_ im lặng nghe đi _ Long cáu

_ ….. im lặng

_ vòng kiến thức đối với Angel chỉ là lót đường thôi , với mớ kiến thức đó cô ấy đã biết từ lúc 8 tuổi (nói xạo quá biết lúc 8 ngày hay 8 tháng hoặc 8 năm trước thôi ), nên việc đạt điểm tối đa là chuyện bình thường.

_ tiếp tục đi sao im ru dz? _ Băng Nhi hối thúc

_ còn gì nữa đâu _ Long chau mày suy nghĩ

_ vòng sơ tuyển và năng khiếu thì sao _ Nga nói

_ủa tôi nghĩ với những cái đầu như mấy cô thì phải biết Angel có giọng hát trời cho rồi chứ_ Long trả lời tỉnh bơ_ không ngờ các người kém thông minh như thế, vòng 1 thì nhờ vào body cực chuẩn và gương mặt baby rồi hahaha

_ anh … _ Nga tức đỏ cả mặt

_ xong rồi về _ Phương Ly kéo Long đi

_ đứng lại _ Nga quát

_gì nữa chẳng phải đó là điều các người muốn sao? _ Ly quay lại

_đánh nó cho tao _ Băng Tâm thực sự mất kiên nhẫn

_ DỪNG LẠI _ em gái Ly cùng 5 anh chàng trong nhóm Wildness tiến tới

_ không phải chuyện của tụi bây tránh ra _ Băng Tâm chỉ thẳng vào những người mới đến

_ các cô k có quyền đụng đến chị tôi _ Mimi tức giận, đây là lần đầu thấy Mimi như thế nên ai cũng phải e ngại. Ánh mắt của cô bé dễ thương này giờ sắc bén vô cùng

_ thôi đi về _ Ly lên tiếng

_ đâu có dễ dz _ Băng Nhi đứng trước mặt Ly

_ muốn gì ? _ Tường Lâm chen vào giữa Nhi và Ly

_ đập chết hết tụi nó cho tao _ Nga đang điên lên

Một cuộc hỗn chiến xảy ra. Tường Vi kéo Ly về phía Long để không ai có thể chạm đến Angel của chúng,rồi quang sang đối phó với Băng Tâm. Vi nhặt những viên sỏi và phóng vào người Tâm làm cô này tránh né liên tục mà quên đi phòng thủ, nhân cơ hội Vi cho Tâm ăn nguyên chiếc giày của mình (rất may mắn hôm nay Vi k đi giày cao gót nếu k là hủy nhan sắc người đẹp oỳ) .Các món võ mèo quàu, giật tóc hay xé áo điều không được sử dụng vì những cô gái này đều dân chơi và rất biết chơi. Hiểu được đối thủ nên Phi, Vân, Xuân, Hải bao vây lũ đàn em của Nga lại cho Lam và Lâm nhảy vào vòng trong đánh. 2 cô gái đánh mõi đứa mấy phát rồi nhảy ra cho 2 người ở ngoài tiếp tục vào xử lý, cứ thế họ thay phiên nhau vào đánh, nhỏ nào thoát ra khỏi vòng chiến này thì đã out game. Thế là 7 cô gái dễ dàng dọn sạch một đám nhiều chuyện. Riêng Mimi thường ngày hiền lành nhưng khi đụng tới tỷtỷ thân yêu của nó thì nó như biến thành quỷ dữ để bảo vệ tỷ mình. Cô bé đang đối phó với Băng Nhi với những chiêu thức nhanh và chuẩn, không phản ứng kịp nên Nhi bị dồn vào thế bí chỉ còn biết phòng thủ. Mimi lấy hết sức đá mạnh vào bụng Nhi làm Nhi phải ôm bụng nằm lăn dưới đất rên la. Xử lý xong bọn nhảy nhép ( đánh chưa đã nữa ) họ dần tiến về phía Nga

_ các người đừng nghĩ sẽ làm gì được tôi, ỷ đông hả đừng mơ_ Nga vẫn tỏ ra bình tĩnh

_ ủa ai đã dẫn một đám con gái tới đây muốn đánh tỷ tỷ tôi ? _ Mimi đưa mắt nhìn Nga không chút thiện cảm _ ai ỷ đông hiếp cô hả ?

_ dz thì một chọi một _ Nga tìm con đường sống

_ ok _ các cô này đồng ý

_ dz thì kêu Ly ra đánh với tao _ Nga đắc chí khi nghĩ Ly là đứa dễ ăn hiếp nhất trong nhóm

_ k được _ nhóm con trai giờ mới lên tiếng

_ sợ ak ? _ Nga hất mặt

_ hơi tôi sợ cô chết nếu đụng tới Angel của chúng tôi _ Thuận Khải lắc đầu nói chán nản

_ chuyện của tôi và nhỏ đó k liên quan tới các người _ Nga vẫn không chịu buông tha cho Ly

_ được , tôi đánh với cô _ Ly bước ra từ phía sau Long

_ thế không được đâu tỷ _ Tường Hải kéo Ly lại

_ không sao , anh ấy sẽ hiểu cho chị _ Ly mĩm cười _ giờ thì đánh đi

Mọi người tránh sang một bên cho cuộc chiến không cân sức này diễn ra. Nga đang rất đắc ý và nghĩ sẽ cho Ly quỳ xuống xin lỗi nó cùng bọn đàn em. Ly đang rất nhỡn nhơ đợi Nga ra đòn . Khi đã chuẩn bị xong, Nga lao nhanh vào Ly làm mọi người choáng váng với tốc độ của cô không thua gì Wildness, trong chớp mắt Nga đã nằm dưới đất rên la mà vẫn chưa hiểu tại sao. Ly tiến lại nắm lấy áo Nga đồng thời tát cho cô một cái đau đớn xem như trả lại cái tát lúc nãy, Ly định tát thêm một cái nữa thì

_ ngừng tay _ tiếng Khoa vang lên từ sau đám đông. Đi cùng anh còn có một anh chàng khá là handsome

_ không liên qua tới các người _ Long nắm lấy cổ áo Khoa

_ bỏ ra _ ánh mắt khoa lạnh lùng hơn bao giờ hết, từ đó giờ không ai dám nắm áo anh như dz cả

_ được nếu mày đi chỗ khác chơi _ ánh mắt Long cũng không thua Khoa vô cùng sắc và lạnh.

Khoa hất tay Long ra và 2 người lao vào đánh nhau tới tấp, các chiêu thức ra nhanh đến nỗi tác giả hoa cả mắt không nhìn thấy gì hết. Chỉ biết Long đá thẳng vào đầu Khoa, k hề nao núng Khoa đã né được và trả lại bằng một đòn vô ngực nhưng Long cũng không khó khăn gì tránh được. Ngay sau đó chàng trai lúc nãy đi cùng Long ra tay ngăn cản.Và giờ là trận chiến giữa 3 người , Long đánh Khoa thì anh kia đỡ, Khoa đánh Long thì anh này cũng đỡ, cứ thế bao nhiêu đòn đều bị anh hóa giải. Đến lúc thấy không an toàn anh chàng lạ mặt đánh Long và Khoa làm cả 2 bật ra xa và trận chiến kết thúc . Xem ra anh này cũng không đơn giản.

_các người rãnh quá nhĩ ra đây xen vào chuyện con gái ak ? _ Phương Ly đã bỏ Nga ra và tiến về lũ con trai nhiều chuyện kia.

_ Angel tụi anh đang giúp em đó _ Khắc Hạo hơi sock trước thái độ đó của Ly

_ Angel ak _ người con trai đó nhìn Ly

_uhm thì sao _ Ly vẫn không xem ai ra gì _ giờ thì đi về ngủ thôi mệt quá _ nói xong Ly bước đi tĩnh bơ

_ uhm về thôi hết chuyện rồi _ Mimi nhí nha nhí nhảnh chạy theo tỷ tỷ

_ trời ơi , Angel em đúng là _ Công Tài potay

_sao cô này kì thế nhỉ _ Anh Phong cũng khó hiểu

_ về thôi _ Long nói

_ Khoan đã _ chàng trai lạ mặt gọi Long lại

_muốn đánh nữa ak _ Long bực bội

_ tôi là Shin_ chàng giới thiệu tên oỳ kìa

_mày tên gì không liên quan tới tụi tao _ Thiếu Hùng chỉ vào Shin

_ tôi muốn biết cô gái tên Angel có phải là Phương Ly Angel k ?_ Shin vẫn hỏi Long mà không quan tâm tới ai khác

_ sao mày biết ? _ Long ngạc nhiên

_ trả lời tôi _ Shin k cần biết thái độ Long ra sao mà ánh mắt đã trở nên sắc hơn bao giờ hết

_ uhm _ Long nhìn Shin đầy thắc mắc_ anh muốn gì ở Angel

_ không có gì _ Shin nhẹ giọng

_ mày biết nhỏ đó hả Shin? _ Khoa thắc mắt

_ không có gì _ Shin nhìn Khoa rồi quay sang nói với Long _ cám ơn

Một ngày gây lộn xộn cho trường của nhóm Ly đã kết thúc. Tất cả về nhà ngủ một giấc đến giữa đêm có tiếng điện thoại reo

Còn gì đâu người hỡi chia tay là hết

Tình ta vỡ mau quên nhau thì hơn

Ngàn lời anh nói suốt kiếp mãi mãi

Chỉ yêu mỗi em nay em phải quên

Người ơi vì sao vì sao vì sao thế

Trái tim của anh đành mang hình bóng khác

Em muốn trách anh nhưng không đành

Còn gì đâu người hỡi chia tay là hết

Người đi mới hay tim em còn yêu

Tình kia dang dở lúc ấy mới biết

Chỉ riêng có em yêu anh mà thôi

Người đi vì ai vì ai vì ai thế

Để bây giờ anh về đây em buồn em khóc

Em đã cố quên anh lâu rồi

_ a..l..o.. _ Ly kéo giọng nhảo nhẹt do còn ngủ

_ tỷ tỷ

_ Sinh có chuyện gì mà gọi tỷ dz ? _ Ly ngồi bật dậy

_ em mệt quá tỷ ơi _ Sinh than thở

_ sao dz ? Thuận Khải ăn hiếp em ak ? _ Ly quan tâm

_ dạ không, anh ấy tốt với em lắm

_dz tại sao em mệt hay do công việc của casinos?

_dạ, dạo này có rất nhiều người tới casinos quậy phá, hôm nay anh Khải vì đỡ giúp em một đòn mà bị thương giờ tay phải bị treo lên cổ rồi không làm được gì hết nên … _ nói đến đây Tường Sinh đã khóc òa lên trong điện thoại

_ Sinh ak đừng khóc nữa em tỷ biết rồi mai tỷ sẽ về _ Ly cố gắng an ủi em gái

_ hixhix không tỷ không được về

_ sao vậy ?

_cha không cho em nói với tỷ nhưng vì em rối quá nên mới làm liều gọi cho tỷ

_ tại sao cha không muốn tỷ biết ?

_em không biết, nếu tỷ về cha sẽ mắng em ak

_uhm dz thì để tỷ lo cho, em đừng khóc nữa nghe chưa ?

_dạ , thôi tỷ ngủ đi, em phải chăm sóc anh Khải đây

_uhm , nhớ lo cho sức khỏe của mình đó

_dạ

Kết thúc cuộc nói chuyện với Sinh giờ long Ly rối như tơ và cô quyết định.“BENG BENG BENG BENG”

_MỌI NGƯỜI THỨC DẬY HẾT CHO TÔI

_ trời ơi động đất _ Tường Lam hét

_cháy nhà _ Tường Vân chạy nhanh khỏi phòng xuống lầu

_sóng thần ? _Tường Hài nhảy xuống cầu thang

_ có trộm hả _ Tường Xuân cũng lao theo

_ gì dz tỷ _ Tường Nghi hỏi khi vừa chạy xuống lầu đã gặp Ly

_ sao không cho tụi em ngủ ? _ Tường Phi mệt mỏi

_ tỉnh ngủ hết chưa? _ Ly ngồi trên ghế nhìn cả đám còn ủ rũ

_ dạ rồi _ 9 cô gái xinh xắn đồng thanh

_ giờ lên phòng thay đồ đi rồi nói chuyện _ Ly tiếp tục nói

_ dạ _ mọi người lại quay vào phòng

Khoảng 30’ sau : DING DOONG DING DOONG

_Mimi ra mở cửa _ Ly gọi Mimi đang ngủ trên vai mình dậy làm cô bé bước đi loạn cả lên

_ ak sao các anh đến đây giờ này ? _ Mimi ngạc nhiên và hơi ngại ngùng vì lúc ra mở cửa cô thầm **** rủa người đang đứng ngoài đó, đại loại là như thế này ‘đồ chết bầm, đồ dở hơi, nữa đêm k ở nhà ngủ, đồ bệnh hoạn, đi chết hết đi ….’

_ tỷ tỷ yêu dấu của em triệu tập đó _ Thiếu Hùng vươn vai

_ dạ các anh vào đi

_ chắc lúc nãy Mimi **** rủa bọn anh nhiều lắm ak ? _ Khởi Thiên khoác tay lên vai Mimi

_ dạ đâu có _ nói xong Mimi chạy 1 mạch zô nhà

_em có bị điên không Angel ? _Công Tài cáu

_hihi ngồi đi và im lặng nghe tôi nói_ Phương Ly nở một nụ cười hiếm hoi

_ dạ thưa tỷ tỷ _ cả bọn đồng thanh rồi ngoan ngoãn ngồi xuống

_ xin lỗi vì đã gọi mọi người vào giờ này nhưng tôi không thể đợi đến sáng được _ Phương Ly nhỏ nhẹ nói mà mắt thoáng buồn

_ biết dz sao còn … _ Khắc Hạo định nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt của Ly đành ngậm ngùi câm luôn

_ Tường Sinh vừa gọi cho em _ Ly lại tiếp tục _ casinos đang gặp rắc rối, Thuận Khải đã bị thương

_ sao? _ tất cả bất ngờ khi nghe tin này nhưng vẫn không giám nói thêm lời nào vì Ly lúc này đang giận điên người

_ vì thế bây giờ chùng ta phải bỏ cuộc chơi ở đây mà về giúp Sinh và Khải_ Ly ngưng hẳn nhìn mọi người

_ em sẽ về _ Tường Vi nhanh miệng

_ em về _ Tường Lam

_ em cũng về _ các cô gái còn lại nói

_ bây giờ Lam, Lâm, Phi, Vân, Nghi, Xuân, Hải sẽ về cùng anh, và Hùng _ Long chỉ vào từng người một quyết định

_ không, em muốn về cơ_ Mimi không chịu thua anh chị

_ em phải ở bên tỷ chứ Mimi_ Khởi Thiên ôm lấy Mimi

_ anh cũng nên ở lại với tỷ anh Long ak_ Tường Nghi lên tiếng

_ không anh phải về cùng Khải _ Long nhất quyết

_ anh nghĩ học sinh của trường sẽ tha cho tỷ sao? _ Tường Vân nói _ anh phải giúp tỷ đối phó với bọn lòng lan dạ sói đó

_ uhm dz Phong và Hạo về thay tôi nha_ Long suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý và cho 2 chàng này về

_ ok tóm lại là 6 đứa sẽ về cùng anh Hùng, Phong , Hạo và Tài _ Ly chỉ vào 6 cô em gái cùng 4 chàng trai_ những người khác ở lại

_dạ _ tất cả đồng thanh

_ giờ thì các anh ở lại đây ngủ luôn đi, sáng về cùng tụi em_ Lam có nhã ý

_ không _ Ly phản đối

_ sao vậy tỷ, khuya rồi mà _ Tường Nghi hỏi

_ họ là những con ma háo sắc không thể chứa trong nhà được _ Ly bỏ lên lầu

_ tỷ _ các cô gái cố gắng năn nỉ

_ Mimi tiễn khách _ Ly k quay lại mà đi thẳng

_ thôi đi, Angel chỉ nghĩ cho các em thôi mà _ Anh Phong than thở rồi đi về cùng mấy thằng bạn

_ xin lỗi các anh nha _ Tường Vi ngại ngùng_ tại tỷ thương Tường Sinh lắm nên mới

_ tụi anh hiểu mà _ Khắc Hạo an ủi Vi_ các em vào nhà ngủ đi

_ dạ, chào các anh.

Sáu chiếc motô lao vun vút trong màn đêm, giờ này Sài Gòn vẫn đông đúc náo nhiệt như ban ngày. Cuộc vui chưa hết mà giờ họ phải chia nhau ra thêm lần nữa. Ngày mai người đi kẻ ở, rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Có những khó khăn gì đang chờ họ, những con người tuổi ăn, tuổi chơi mà giờ phải lao đầu vào xã hội. Cuộc sống đôi khi bất công như thế đấy.

6. Chương 6: Khoảng Cách

Tối đêm đó, khoảng 8h tại bãi đất trống nơi đụng độ của các bang phái, nơi mà án mạng xảy ra cũng không ai giám giải quyết vì sợ người chết tiếp theo là họ. Tại Hông Kông này, thế giới đêm tồn tại được cũng nhờ vào các chính trị gia, còn những người có chức có quyền đó muốn giữ cái ghế của mình đang ngồi thì phải nhìn sắc mặt của những kẻ giết người k chớp mắt này. Cứ thế cả 2 hỗ trợ cho nhau cùng tồn tại, cùng phát triển và có thể cùng chết vì sự xuất hiện của …. Thôi trở lại cuộc gặp gỡ trên

_ tới sớm thế, nhớ bọn tao ak _ Wolf mở lời bằng một câu trêu chọc

_ ý nay liều nha dẫn theo ít người thế sao đánh lại tụi này _ Shark không để Kun nói mà tiếp tục khích bát

_ tụi bây đừng có tưởng bở, ngày này năm sau là ngày giỗ của tụi bây đó _ Kun hất mặt nói

_ trời ơi tao sợ quá Bully ơi _ Wolf lại giở chứng cũ

_ uhm, để anh bảo vệ cho _ Bully nay cũng k bình thường hùa theo mấy thằng này giởn luôn

_ rồi tụi bây sẽ thấy hậu quả_ Kun tức tối

_ nek, tại sao các người muốn chiếm casinos của chúng tôi _ Candy tiến tới phía trước

_ đơn giản vì ông chủ mày không hợp tác

_ k hợp tác là sao ? _ Rose bước lên

_ chủ nhân của tao muốn con gái ổng

_ Angel ? _ cả bọn ngạc nhiên trừ Pinky vì cô đã biết tất cả rồi

_là sao? _ Tiger chóng cằm suy nghĩ

_ ai biết _ Snake trả lời

_ em biết phải k Pinky? _ Lina nhìn Pinky

_ dạ , khi nào về em sẽ kể _ Pinky nhỏ nhẹ

_ muốn tất cả casinos của tụi tao dẹp bỏ thì bước qua xác tụi này đã _ Shark nói giọng sắt đá

_ hôm nay tao k muốn giết người _ một người đội nón đen, đeo kính đen phía sau Kun nói (anh này đại ca chắc luôn)_ một chọi một

_ ủa, giang hồ đánh nhau có vụ này nữa hả? _Tiger khó hiểu

_ đấu 3 thắng 2 _ một tên kính đen khác lên tiếng ( tối quá hok thấy mặt ai hết)

_ sao cũng được _ Tiger đồng ý cho dù anh k thích trò này lắm vì đó giờ anh đánh đã tay thì thôi, bao nhiêu thằng cũng chấp hết.

_ Kun mày đi trận đầu cho tao _ tên nón đen , kính đen lúc nãy lên tiếng

_ dạ thưa anh Black _ Kun gật đầu rồi ra trận _ tụi bây ai đánh với tao?

_ây da thôi chết rồi _ Wolf than thở

_ sao dz? _ tất cả thắc mắc

_ ai đánh cũng thắng nó hết _ Wolf khoanh tay trầm tư

_ trời ak _ mọi người đánh cho anh này một cái

_ để em _ Mild xin tuyên phong

_ k được _ cả 2 băng nhóm đồng thanh

_ tao k đánh với con gái _ Kun phản đối kịt liệt

_ em đánh nó chết rồi sao ? _ Shark giả vờ ra vẻ nghiêm trọng

RẦM … RẦM … nhóm of Pinky bò lăn ra cười, nhóm của Kun sock .

_ nhanh _ Black ( nón đen, kính đen ak) hối thúc

_ ok cho Mild ra trận _ Tiger quyết

* Trận thứ nhất diễn ra giữa Kun đại diện cho bên đen ( tại ở bên đó mặt đồ đen k hà) và Mild tiểu thư đại diện cho ( trời ơi mặt đồ hàng hà màu biết nói gì giờ ) casinos. Khán giả gồm: 2 bên đối thủ cùng tất cả những ai xem phát lại . Bình luận viên: bupbexuongrong .

_ đừng nghĩ là con gái thì ta nhường nhé _ Kun cảnh báo

_ thử đi biết ai nhường ai _ Mild nhếch môi

Trận đấu bắt đầu, Mild đấm đá tới tấp vào đầu Kun một cách k thương tiếc. Quá bất ngờ Kun không đỡ kịp mà ăn hàng loạt cú đá, tốc độ của Mild ngày càng nhanh và Kun không còn khả năng chống chọi nên ngã quỵ, chưa đầu 5’ Mild đã chiến thắng thật vẻ vang.

_ trời nhanh vậy Mild ? _ Bully ngạc nhiên

_ cũng thường thôi _ Mild phủi bụi trên người tự mãn

_ lôi nó xuống, đồ vô dụng _ Black nói

_ tiếp theo tao sẽ đấu_ tên kính đen đen phía sau Black nói

_ uk _ Black nói một cách lạnh lùng

_ ai đấu với tao ? Shin _ tên này nói và kèm theo tên nó

_ nghe quen quen há _ Wolf vỗ vỗ trán suy nghĩ

_ uhm hình như đã nghe ở đâu rồi mà k nhớ _ Shark cũng ngờ ngợ

_ thôi kệ đi , Bully mày đánh với nó đi _ Tiger dẹp những ý nghĩ phiền phức của tụi nó.

* Trận thứ 2 là cuộc đụng độ của Shin và Bully. Trận này khó mà biết trước được ai thắng vì 2 người nhìn rất đáng sợ.

_ mình gặp nhau chưa ? _ Bully hỏi và đấm thẳng vào mặt Shin

_ k biết _ Shin đỡ đòn và trả lại bằng một cú đá xoay người .

Bully nhảy ra xa né đòn, sẵn đà anh bật người đánh tới tấp vào mặt Shin với tốc độ kinh người nhưng bất ngờ hơn là Shin đỡ được tất cả -‘tên này là ai ? Quả thật k thể xem thường’. Shin nhìn mắt Bully ám chỉ -‘tao k tầm thường như lũ rác rưỡi kia đâu anh bạn ak’. Ánh mắt 2 anh này lóe ra 1 tia lửa. Shin cúi thấp người xuống gạt chân Bully, do quá bất ngờ anh đã ngã nhưng anh đã kịp định thần lại lăn ra khỏi vị trí đó tránh đòn tiếp theo của Shi. Lần đầu anh gặp được đối thủ (dĩ nhiên trừ Wildness, họ là những người tám lạng nửa cân) nên đã hưng phấn lên rất nhiều. Chẳng đợi lâu cuộc chiến tiếp tục, lần này Bully tiến thẳng tới Shin tung ra chiêu thức trực diện, ak k, khi đã rất gần Shin anh nhảy bật lên vòng ra phía sau và Shin đã nằm trên cỏ (hok gặm cỏ đâu đừng hiểu lầm) Không để Shin kịp đứng dậy anh tặng luôn cho hắn 1 cú vào bụng rồi

_ AAAAAAAAAAA _ một tiếng la thất thanh của cô gái. Nhanh như chóp Shin tận dụng cơ hội cho Bully ăn liền chục cú vào bụng, vào ngực, vào đầu làm anh này đỡ k kịp

_ dừng tay _ Tiger quát _ trận này chúng tôi thua

_ k _ Bully tức giận

_ Bully _ Candy nhìn anh với ánh mắt lo lắng

_ ….. _ Bully đã ra khỏi cuộc đấu và đi loạn choạng về phía Pinky _ em la gì thế?

_ em … em … em xin lỗi _ Pinky lo sợ, ánh mắt mơ hồ hình như cô bé nhìn thấy gì đó rất đáng sợ.

_ k có gì, chỉ hòa thôi mà, anh Tiger sẽ giành phần thắng lại cho chúng ta _ Rose an ủi Pinky nhưng cũng vô ích

_ anh không giận em đâu, đừng buồn nữa _ Bully xoa đầu cô em gái ngốc nghếch nở một nự cười gượng (bị thương ghê lắm. máu mỏ chảy oỳ).

_ nhưng tại em mà lần đầu tiên anh thua trận _ Pinky tự trách

_ giờ em k cười thì k bao giờ anh nhìn mặt em nữa đấy _ Bully làm lẫy + hâm dọa

_ dạ _ Pinky cười trong nước mắt rồi ôm chằm lấy Bully

_ âu, đau

_ ak , em xin lỗi _ Pinky lúng túng

_ k sao _ Bully cười mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt

_ được rồi , trận cuối _ Black nói

_ ok , tao với mày đúng không ? _ Tiger nhìn thẳng vào Black một luồng khí lạnh từ cả hai tỏa ra xung quanh ( lạnh quá, nửa đêm nha mấy anh kia, cho t/g sống với)

* ak ak và bây giờ là trận sinh tử giữa nhị ca của nhóm Wildness, anh Tiger và Black một chàng trai bí ẩn với một màu đen bao quanh người.

_ thằng Dragon đâu?_ Black hỏi nhưng k bộc lộ cảm xúc, anh xoay kái nón ngược ra sau để nghênh chiến.

_ k phải chuyện của mày _ Tiger k cần lịch sự với tên này

_ dz thì mày chuẩn bị chết đi _ lời nói đi đôi với hành động, Black đấm vào mặt Tiger

_ đâu có dễ _ Tiger né sang một bên cho nắm đấm lướt nhẹ qua gương mặt kute của mình.

_ mày cũng không tệ _ Black đã nhìn thấy kẽ hở và cho Tiger một cú làm anh bay ra xa cả chục mét ( phô trương quá oỳ)

_ hừ - Tiger đã sôi máu và trở thành một con dã thú khi ánh mắt anh giờ cứ như cặp mắt của vị chúa tể sơn lâm

_ anh ấy đáng sợ quá_ Sea Sea đứng nép phía sau Wolf

_ uhm đáng .. đáng sợ thật _ Snake cũng phải sợ Tiger

Black như nhận thấy điều đó nên anh đã thay đổi thái độ và lao tới Tiger. Một bàn tay đấm thẳng vào mặt Tiger nhưng anh k hề dao động mà đưa tay ra nắm lấy tay hắn, cả không gian dừng lại trong 3s BỐP … BỐP … BINH … BINH … BINH … các nắm đấm liên tục được đưa ra , tay chân loạn xạ nhanh tới mức khó có thể nhìn thấy được gì. Nhưng Tiger vẫn không làm được gì Black, nhưng một phút bất cẩn Black mất thăng bằng bởi một cục đá, nhân cơ hội Tiger dồn Black vào góc cây gần phía nhóm người của Tiger đứng, tay nắm áo hắn, tay kia nắm chặt lại

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNGGGGGGGGG …………………

_ KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGG _ tiếng la thất thanh của Snake từ phía sau mọi người.

Một người lảo đảo rồi BỊCH cô gái ngã xuống nền cỏ, một dòng máu từ trên người cô chảy ra, dưới màng đêm màu đỏ của máu đã trở thành màu đen, màu của sự ly tan.

_ Pinky , Pinky, Pinky ak _ Tiger nâng cô bé lên, lây người cô

_ pinky ak , pinky ….. pinky….. …. _ mọi người xôn xao cả lên chạy về phía cô gái đang nằm kia

_ gọi xe cấp cứu nhanh _ Candy vẫn khá bĩnh tĩnh

_ em mở mắt ra nhìn anh đi Pinky_ Snake từ xa chạy lại bên người con gái anh yêu

_ hơ… hơ … hơ … a.. anh Khải _ Pinky nói một cách khó khăn _ em đau quá hix

_ anh biết rồi, cố lên em_ Snake nhìn Pinky đâu khổ _ bế cô ấy đi bệnh viện nhanh lên ( vì tay anh này bị thương nên k làm gì được)

_ bệnh viện xa lắm , tránh ra cho tôi cầm máu _ Black nói

_ dang ra _ Snake đẩy Black sang một bên

_ anh muốn cứu cô ấy hay muốn cô ấy chết _ Black nhìn Snake với ánh mắt đầy uy lực.

_ Snake, tránh sang một bên đi _ Tiger đã mở lời dz rồi thì Snake k biết làm gì hơn

_ hix hix hix _ các cô gái hơi hoản sợ, những giọt nước mắt khẽ rơi nhưng tuyệt nhiên không khóc thành tiếng, vì họ là những người kiên cường và càng k muốn làm Pinky buồn.

_ mọi người bình tĩnh _ Shin trấn an

_ xong rồi hy vọng máu không ra nữa _ Black băng bó xong thì bước ra ngoài

_ Pinky, em phải cố gắng lên _ Snake ôm lấy Pinky nói thầm vào tay cô

_ mọi người … đừng …đừng cho chị Angel …bi ... biết _ Pinky nói với mọi người bằng một giọng yếu ớt_ tỷ ... tỷ k được về đây …. … hức hức …

_ em đừng nói nữa _ Snake gần như điên lên.

_ k …. nếu k .. k nói .. hức .. thì sẽ ... k kịp nữa _ Pinky thấy mình k ổn nên cố gắng

_ em k sao mà Pinky , k sao đâu , xe đâu sao chưa đến _ Snake mất hết bình tĩnh

_ Snake nghe Pinky nói đi _ Wolf nhìn thằng bạn đang đau khổ

_ ….. …. …. _Pinky nói nhỏ vào tai Snake

BỐP , một cú đấm trời giáng được bay thẳng vào mặt thằng Kun

_ ai ày mang súng? _ Black quát

_ dạ em làm theo lệnh _ Kun quỳ xuống ôm chân Black

_ ai ? _ Shin nắm lấy áo Kun hỏi

_ dạ … dạ … ông chủ dặn nếu k thể đàm phán thì hãy giết đại một người trong số họ , nếu ai họ chết thì cô gái kia sẽ quay về nên _ Kun thành thật kể lại tất cả

_ mày nghĩ tao thua thằng đó hay sao mà bắn nó ? _ Black nhìn Kun lạnh lùng

_ dạ, em chỉ sợ _ Kun ngập ngừng

BỐP _ thằng ngu _ Black đánh tiếp vào đầu Kun

_ lúc nãy cô bé đó đã thấy mày lấy súng định bắn thằng Bully nên mới la đúng k ? _ Shin hỏi

_ dạ _ Kun vẫn quỳ đó _ chỉ tại nhỏ đó ngu nên ra đỡ đạn zùm thằng kia thôi đâu phải tại em

BỐP , một cú đánh nữa nhưng lần này là của Shin. Họ lại nhìn sang cô gái xấu số kia.

_ hứt… hứt … hứt… ư …. ư …

_ Pinky lên cơn suyển rồi _ Snake la toán lên _ thuốc đâu

_ k có , k ai có cả _ Sara báo tin xấu

_ Pinky cố lên em _ Candy cố gắng giúp Pinky vượt qua cơn suyển này _ nào làm theo chị : hít vào …. Thở ra …. Hít vào ….

Pinky cũng cố gắng làm theo nhưng cô bé ghì sát vào người Snake và nói “ em yêu anh” . Một lời nói ngọt ngào và đầy tình cảm cô dành cho người mình yêu. Một ánh sáng trắng xóa đã đưa cô về quá khứ, một quá khứ đầy nước mắt và niềm vui. Ngày đó, cô mới 5 tuổi nhưng cô đã khóc rất nhiều bên xác cha mẹ mình. Ông bà vì bảo vệ cô mà bị bọn xã hội đen đánh cho đến chết, trong phút cuối đời điều cô nhìn thấy là nụ cười mãn nguyện của cha mẹ mình khi họ thấy con gái mình được cứu, họ đã nhắm mắt xuôi tay bỏ lại cô bơ vơ nơi trần thế. Cứ ngỡ mình sẽ là trẻ mồ côi nhưng cô lại được ông Trần nhận về nuôi. Lúc bước vào nhà một nụ cười thiên thần đã đón cô, nụ cười ấy cô k bao giờ quên được. Sống với ông Trần cô mới thấy ông thật sự là người tốt vì cô có 8 người chị và 1 đứa em cũng là con nuôi như cô. Cô bé quá nhút nhát nên từ chối sự gần gũi của những người chị , riêng chỉ có Angel, người con gái này đã dùng nụ cười giúp cô thoát khỏi cái quá khứ đau thương của ngày ấy. Angel người đã k nói hay nghĩ tới trách móc cha mẹ đã san sẽ tình thương mà chỉ có mình cô hưởng cho những đứa trẻ khác.Chính vì sự cao thượng đó của Angel mà cô bé tự nhủ với lòng –‘ em sẽ bảo vệ tỷ, bảo vệ tỷ cho dù chết em cũng phải bảo vệ tỷ’

**** Ở Việt Nam

Kẻng …

_ tỷ có chuyện gì dz? _ Mimi chạy vội xuống bếp

_ ak tỷ làm rơi tách cà phẹ thôi _ Ly nhìn Mimi

_ tỷ để em dọn cho _ Mimi vẫn cười tươi như mọi ngày_ tỷ có sao k?

_ ờ … tự nhiên tim tỷ thấy nhói nên mới dz thôi _ Ly nhìn Mimi triều mến

_ dz tỷ lên lầu nghĩ đi, khuya nay đi bar cho khâu khỏa

_ uhm, em dọn giúp tỷ nha _ nói xong Ly bước nhanh lên lầu mà thấy lòng ngực vẫn nhói đau như có ai đó đâm vào _ tại sao vậy, hay gia đình có chuyện, ak không bọn họ sẽ báo ình mà

**** _ đừng … hơ … đừng cho tỷ … …. biết ._ lời nói cuối cùng của một thiên thần, tay cô buông thỏng khỏi người Snake

_ Pinky

_ Pinky

… ….

_ P I N KYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY _ một tiếng thét vang trời của Thuận Khải làm tim mọi người tan nát

_ hix hix hức hức Pink Pink Pinky

_ oaaaaaaa

_ huhuuhuuuuuuuuuuuuuu

ÒE … É … ÒE … É … tiếng xe cứu thương cùng tiếng kêu , tiếng khóc đau thương xé tan màng đêm u tối … … … Một linh hồn đã về với chúa trời, một tình yêu còn danh dỡ, một ước mơ chưa thực hiện được … tất cả, tất cả đã kết thúc với người con gái mang tên Trần Nguyệt Tường Sinh

***** KHÔNG, KHÔNG, KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG

RẦM

_ak , tỷ tỷ ơi _ Mimi đứng trước cửa phòng Ly gọi _ tỷ mở cửa cho em

_ tỷ sao vậy Mimi _ Tường Vi từ dưới lầu chạy lên

_ tỷ ơi mở cửa _ Mimi nhìn Vi rồi tiếp tục gọi cửa

_ vào đi _ Ly ra mở cửa rồi về giường

_ tỷ có sao k? tỷ đau ở đâu ak? Có con gì cắn tỷ hả? sao mồ hôi dữ dz nek?_ Mimi mở cửa rồi tiến nhanh đến giường Ly hỏi dồn

_ tỷ k sao_ Ly đan những ngón tay vào tóc vuốt ngược ra sau rồi ôm mặt

_ tỷ k sao là mừng rồi làm em với Mimi hết cả hồn _ Vi nhìn Ly thở phào nhẹ nhõm_ ak Mimi chân em sao thế?

_ dạ, lúc nãy em chạy qua đây k cẩn thận bị té _ Mimi cười mà mặt nhăn nhó

_ em có sao k ? _ Ly bật tới ôm Mimi hỏi _ tỷ xin lỗi, tại tỷ k tốt

_ em k sao đâu mà, thôi tỷ chuẩn bị đi bar nhé, em muốn nhảy lắm rồi _ Mimi ôm lấy Ly xoa xoa đầu trong vòng tay tỷ

_ chân đau mà còn nhảy nhót gì nữa, tỷ cấm _ Ly chỉ tay lên trán Mimi

_ ư , em hok chịu đâu_ Mimi làm nũng

_ thôi về phòng thay đồ đi _ Ly đẩy Mimi ra

_ dạ

_ Angel chỉ dịu dàng với 3 người thôi nhỉ _ Tường Vi nhìn 2 người vui vẻ mà cười thầm

_ đâu có, Angel lúc nào cũng dz mà Mimi há

_ dạ

_ thôi đi hay k mà ngồi đó_ Vi chịu thua 2 chị em này

(Bây giờ về lại Hông Kông, hazzz phải đối diện với một cảnh tượng buồn thảm.)

Snake ôm xác Pinky khóc mãi, Tiger ôm Snake và Pinky, còn Bully , Shark và Wolf cũng ôm lấy họ . Các cô chị cũng khóc đến trời đất rung chuyển rồi như nhớ ra điều gì

_ thằng nào bắn ? _ Mild quát, mắt hướng về phía bọn người áo đen

_ đứa nào ? _ Sara đanh giọng

_ mày phải k ? _ Fleecy mất hết kiên nhẫn nắm lấy áo một thằng gần đó

_ k, k , k phải tôi _ tên này sợ quá nói ấp a ấp úng

_ ai ? _ Fleecy nhìn thẳng vào mắt nó kèm theo một luồng hàn khí lạnh đến kinh người

_ là là KKKUN _ tên đó sợ quá nói toạt ra rồi bị quăng sang một bên

_ ra đây cho tao _ Lina nhìn Kun đang đứng phía sau Black và Shin gọi lớn

_ có ra k ? _ Sea Sea thét, ánh mắt chứa đầy sự thù hận

_ mấy đứa thôi đi _ Tiger nhìn lên các cô gái và thấy họ như những con thiên nga đang nổi điên khi đồng loại của nó đã bị tên thợ săn bắn chết

_ k _ các cô gái nhất quyết một lời, ánh mắt vẫn hướng về tên xác nhân đó

_ bây giờ đi ra hay để tao vào đó lôi mày ra?_ Candy giờ cũng không giữ được bình tĩnh

_ ra đi _ Black lạnh lùng nó rồi bước đi

_ đại ca _ Kun rung sợ nhưng bọn họ đã đi hết để lại mình nó

_ đứng lại _ Rose đuổi theo bắt Kun khi hắn bỏ chạy

_ đồ đáng chết _ Lina lao tới đánh nó

_ chết đi _ các cô gái đánh Kun tới mức k thể trở tay kịp

BỐP … BỐP … BỐP … một hồi lâu tên Kun đã gục xuống.

_ tao ày biết thế nào là cảm giác sống không được chết cũng không xong _ Sara quăng Kun vào một góc

Bây giờ Kun gần như tàn phế hoàn toàn, hắn nằm đó k rên được một tiếng, quả thật k có gì đau khổ bằng. Nhìn lại hắn cũng chỉ làm theo lệnh, nên họ nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau vụ này để trả thù cho đứa em gái bé bỏng. Kiềm nén nỗi đau họ đưa Pinky về nhà.

_ ông chủ, ông chủ ơi các tiểu thư đã về _ quản gia mở cửa rồi chạy nhanh vào nhà báo tin

_ các con sao về rồi? _ bà Trần vui sướng khi nhìn những đứa con một tay bà chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Trong tâm hồn bà họ chẳng khác nào những đứa con mà bà mang nặng đẻ đau.

_ … …. _ mọi người chìm trong im lặng

_ ak, có các cậu trong Wildness nữa sao? _ ông Trần nhìn những chàng thanh niên trẻ phía sau cười, Wildness đã không xa lạ gì với gia đình ông vì họ là người giúp cho việc làm ăn của ông ngày một phát đạt và cũng có thể là con rể tương lai của ông

_ …. … _ vẫn một không khí im lặng

_ sao vậy mấy đứa? _ bà Trần nhìn sắc mặt những đứa con lo lắng_ Tường Sinh đâu sao nó không về với các con ak

_ uhm , con bé này chắc lo công việc nữa rồi, để ba gọi nó về_ ông Trần cầm điện thoại gọi

Now I can see that we're falling apart

From the way that it used to be, yeah

No matter the distance

I want you to know

That deep down inside of me...

You are my fire

The one desire

You are

You are, you are, you are

Don't wanna hear you say

Ain't nothin' but a heartache

Ain't nothin' but a mistake

(Don't wanna hear you say)

I never wanna hear you say

I want it that way

Tell me why

Ain't nothin' but a heartache

Tell me why

Ain't nothin but a mistake

Tell me why

I never wanna hear you say

(Don't wanna hear you say it)

I want it that way

I want it that way

Ông Trần làm rơi cả điện thoại khi nghe tiếng chuông điện thoại thân thuộc vang lên từ phía sau mọi người, ánh mắt ông bà Trần bỗng trở nên vô hồn khi nhìn thấy Tiger đang bế Tường Sinh trên tay tiến về phía họ. Một giọt nước mắt đã rơi, và các cô gái òa lên khóc

_ Sinh, Sinh con sao vậy? _ bà Trần chạy lại bên con gái đang bất động trên tay Tiger

_ bác bình tĩnh _ Tiger nhìn người đàn bà này nghẹn ngào

_ Tường Sinh con sao thế này? _ ông Trần cũng đã mất bình tĩnh ôm lấy con gái _ quản gia gọi bác sĩ nhanh lên

_ cậu nói đi Tường Sinh của chúng tôi sao lại như thế này ? _ bà Trần lắc mạnh người Tiger, nước mắt đã giăng đầy trên gương mặt phúc hậu ấy

_ xin bác đừng quá xúc động _ Bully đỡ bà Trần

_ các con nói đi, Tường Sinh sao thế? _ bà Trần nhìn những đứa con gái đang nhạt nhòa trong nước mắt.

_ mẹ, mẹ ơi _ các cô gái tiến gần lại ôm lấy người mẹ yêu quý nhất của chúng

_ con xin lỗi _ Candy nói _ con xin lỗi hix hix vì đã không bảo vệ được cho em

_ …. …. _ bà Trần như tuyệt vọng khi nghe câu nói đó

_ Tường Sinh cô ấy đã ... ra đi ... mãi mãi _ Shark thay mặt tất cả mọi người thông báo tin xấu đến cho ông bà Trần

_ cha ơi/ mẹ ơi, cha/mẹ _ cả ông bà Trần đã ngất đi vì nhận được tin này, cả 2 đều có bệnh cao huyết áp của những người tuổi cao nên k chịu được đã kích quá lớn này

Bác sĩ đã đến chăm sóc cho ông bà Trần. Những người còn lại ngồi trong phòng Tường Sinh nhìn cô bé nằm trên giường đẹp như một thiên thần. Căn phòng k lớn lắm nhưng được bày trí rất đẹp. Bức tường trên đầu nằm có treo một tấm ảnh khổ lớn. trong ảnh là 10 con thiên nga trắng đang vui đùa trong làm nước mát, cảnh vật xung quanh chỉ có ở tiên giới, giữa hồ là 1 nàng tiên xinh đẹp với nụ cười làm xao xuyến lòng người. Xung quanh còn rất nhiều những tấm ảnh của cô cùng các chị em, nhưng lớn nhất là hình Angel người nó yêu nhất, yêu hơn cả bản thân. Thấy tấm ảnh đó họ như nhớ ra (mấy người hay quên làm sao ak)

_ có cho Angel biết k ? _ Tiger nhìn mọi người

_ làm sao giấu được, Angel yêu Pinky và Mimi nhất, bây giờ Pinky _ Bully thả người trên ghế

_ để em gọi cho tỷ _ Candy gạt những giọt nước mắt còn vương trên mi rồi lấy điện thoại gọi cho Angel

_ k được gọi _ Snake ngồi bên giường Pinky nhìn lên

_ tại sao ? _ Candy hỏi

_ Pinky k muốn cho Angel biết chuyện này_ Snake nghẹn lời_ câu cuối cùng cô ấy nói là đừng cho Angel biết

_ … …. _ cả phòng im lặng

_ tại sao? _ Rose thắc mắt

_ tôi sẽ kể mọi người nghe _ Snake nhìn gương mặt thiên thần của Pinky rồi kể lại những gì cô bé đã nói vời anh _ Pinky nói “ …. …. … …. …” (lúc này t/g bị đẩy ra ngoài, máy nghe trộm chưa kịp gắn nên k nghe được bọn họ nói quáy gì hết, hixhix )

Cuối cùng họ đã k cho Angel biết, nhưng họ kể hết với Đường Long để anh có thể lo liệu mọi việc bên đó đồng thời bảo vệ Angel. Một đám tang màu trắng đã diễn ra âm thầm tại nhà họ Trần. Tất cả nhìn Tường Sinh trong chiếc áo cưới màu trắng, chiếc áo mà cô ao ước được mặt trong ngày vui của mình, cùng người con trai cô yêu bước vào nhà thờ để xây dựng cuộc sống , cuộc sống hạnh phúc của hai người. Nhưng tất cả đã k thành hiện thực, hiện giờ gương mặt ấy giờ vẫn nở một nụ cười xinh như hoa làm đau đớn bao trái tim. Một ngày đau thương lại trôi qua, ông bà Trần đã suy sụp rất nhiều, các cô gái cùng những chàng trai thì lặng lẽ làm việc, riêng Snake thì nhốt mình trong nhà suốt. Mọi việc vẫn tiếp diễn nhưng chỉ thiếu hình ảnh một cô gái lúc nào cũng dùng tình cảm chân thành nhất đối xử với mọi người. Hông Kông giờ là nỗi đau, còn tại Việt Nam một nỗi đau khác sẽ đến chăng ???

_ họ đã lên máy bay rồi ak ? _ Ly cầm tách càfe hỏi Vi và Mimi

_ dạ, sao tỷ không tiễn họ _ Mimi thắc mắc

_ tỷ không thích _ Ly trả một cách vô tình_ chỉ là tạm thời chia tay thôi đâu cần tiễn chi ệt

_ nhưng … _ Mimi

_ thôi Mimi chuẩn bị đi học nào _ Tường Vi ngăn Mimi lại khi cô bé tính nói gì đó.

* Tại trường học.

Khi nhóm người Phương Ly đang vào trường thì xung quanh có hàng ngàn lời bàn tán xôn xao. Một tên không biết trời cao đất dày là gì lên tiếng

_ đồ con vịt xấu xí

_ câm miệng _ Mimi quay phắt lại tặng ngay cho thằng đó một ánh mắt lạnh đến kinh người

Tất cả rơi vào im lặng không ai nói gì nữa. Vào đến lớp bọn con gái nhìn Ly rồi lại làm việc của tụi nó, đám con trai vẫn luôn thắc mắc về chuyện Ly đậu Misteen nhưng chỉ bàn tán trong âm thầm. Thì ra ai cũng biết việc Ly đã đánh bại Kiều Nga hôm qua nên không hó hé gì nữa. Không khí lớp nặng nề chưa từng thấy, quá ngột ngạt Phương Ly bỏ ra ngoài khi trống đánh vào lớp

_ ek đi đâu dz ? _ Kha lớp trưởng hỏi

_ không liên quan tới mấy người _ Ly lạnh lùng nói rồi bỏ đi

_ cái đồ xấu mà chảnh_ Kha tức tối

_ câm cái miệng chó của mày lại đi _ Long quát vào mặt Kha kèm theo một cặp mắt lạnh như băng

Phương Ly đi vòng ra sân sau rồi bị thu hút bởi một tiếng khóc va đồng thời có một người đang đi theo Ly. Khi đã đến nơi phát ra tiếng khóc, Ly lại bên cạnh người đó ngồi xuống mà không nói gì

_ hixhix tránh ra đi, tôi không muốn nghe ai khuyên tôi nữa đâu_ cô gái phát hiện có người bên cạnh nhưng không nhìn xem người đó là ai

_ tôi không rãnh _ Ly vẫn không mở long

_ bạn là … _ cô gái nhìn thấy Ly mà ấp úng_ xin lỗi, tôi tưởng cô là bạn của tôi

_ không có gì

_sao bạn ở đây sắp vô tiết rồi đó (dạ hồi nãy là vô học nên còn 15' đàu giờ)_ cô gái đã ngừng khóc mà bắt chuyện với Ly

_ tôi không thích ở trong lớp đó, buồn tẻ _ Ly trả lời tĩnh bơ_ bạn đâu khác gì tôi

_ uhm, tôi tên Diệu Ngân, bạn là Missteen mới của trường đúng k ? _ Ngân nhìn Ly nở một nụ cười tươi như hoa

_ vớ vẩn chứ Missteen gì

_ sao lại nói thế ? _ Ngân thắc mắc

_ thôi kệ tôi đi, sao ngồi đâu khóc vậy ? _ Ly bắt sang chuyện khác

_ hix hix hix _ k nhắc thì thôi, nhắc tới thì Ngân tiếp tục khóc.

_ nek đừng khóc, tôi có làm gì bạn đâu ? _ Ly hơi rối, loay hoay tìm gì đó lau nước mắt cho Ngân thì một bịt khăn giấy chìa ra

_ nek , đưa Ngân đi _ một chàng trai xuất hiện

_ u..h..m , bạn _ Ly hơi bất ngờ _ thanks

_ không có gì _ nói rồi tên này ngồi xuống bên cạnh 2 cô gái

_ Ngân đừng khóc nữa, có gì nói mình giúp cho _ Ly lau nước mắt cho Ngân và khuyên (ak Ly biết quan tâm bạn bè oỳ)

_ hức hức hix _ Ngân đang cố kiềm nén, rồi cô thấy chàng trai bên Ly _ anh Khoa sao anh ở đây ?

_ tình cờ thôi _ Khoa nhìn Ngân cười nhạt _ sao em ở đây khóc vậy ?

_ kể ra em thấy xấu hổ quá_ Ngân ngại ngùng khi hot boy của trường đang ngồi đây

_ không kể thì thôi, về lớp _ Ly đứng dậy

_ nek thiếu kiên nhẫn vừa thôi cô em ? _ Khoa kéo tay Ly

_ ai em của mấy người cái đồ boy nóng boy lạnh_ Ly cố gở tay mình ra nhưng vô phương vì anh này khỏe kinh khủng

_ gì nóng với lạnh hả ? _ Khoa khó hiểu cộng thêm sock vì chẳng ai dám nói anh như dz

_ sao ? không được hả ? _ Ly nghênh mặt lên

_ cô … _ Khoa đơ

_ hai người cho em xin đi _ Ngân can ngăn _ em sẽ kể mà

_ nói lẹ _ Khoa và Ly quát Ngân rồi ngồi xuống nghe chuyện

_ thật ra em đang bắt cá 2 tay _ Ngân hơi ngại ngùng

_ thì bắt cá 2 tay chứ mấy _ Ly nói một cách ngây thơ _ nhưng Ngân ngồi đây có bắt cá đâu

_ trời em trên trời xuống hả ? _ Khoa bật cười, một nụ cười thật lòng hiếm hoi mà bị bắt gặp bởi t/g

_ tôi không phải em của mấy người, đừng có tự tiện gọi nghe chưa_ Ly trợn mắt nhìn Khoa

_ bắt cá 2 tay là quen 2 người bạn trai cùng một lúc đó em ak _ Khoa trêu chọc Ly rất tự nhiên

_ uhm, tại tôi không rành mấy cái này _ Ly vừa hiểu ra _ ek đã bảo k phải em mấy người rồi kêu hoài, bực mình hà

_ thôi nghe tiếp đi Ngân khóc nữa bây giờ _ Khoa kéo Ly ngồi xuống lần nữa rồi nhìn Ngân _ em kể tiếp đi

_ em quen một anh hơn em 3 tuổi, đã được 2 năm rồi. Lúc đầu thì không có tình cảm nhưng càng quen thì ...

_ tình cảm càng nhiều _ Ly xen vào khi Ngân ngập ngừng

_ dạ, nhưng không nhiều. Mấy tháng gần đây em gặp một người rất hợp ý, ở bên anh ấy em rất zui và không lo nghĩ gì cả. Từ từ em đã có tình cảm rất đặc biệt với anh đó và chấp nhận làm bạn gái ảnh mà mà mà

_ mà em chưa chia tay anh kia _ Khoa xen vào

_ dạ , bây giờ em cần chọn một trong 2 nhưng em rối lắm

_ ủa có gì đâu mà rối, yêu ai thì quen người đó _ Ly hồn nhiên vô tư

_ em ngốc thật hay ngốc giả vậy? _ Khoa xoa đầu Ly nói

_ bỏ ra_ Ly gạt tay Khoa ra _ chứ sao ?

_ hiện giờ Ngân đang rất mâu thuẫn. Một người quen 2 năm tình cảm không nhiều nhưng cũng không ít, ngoài tình đối với anh ấy Ngân còn có nghĩa nữa. Nhưng tình yêu với anh thứ 2 quá sâu nặng nên k bỏ được. Đúng k Ngân ? _ Khoa hỏi

_ uhm, bạn bè khuyên em rất nhiều nhưng không được kết quả gì hết. Anh em quen đã biết chuyện này và còn tự tử vì em nữa _ Ngân lại ngục mặt xuống khóc_ hix hix

_ ùa thật khó xử thật_ Ly trầm ngâm _ HẢ TỰ TỬ

_ gì mà la dữ dz ? _ Khoa ngoáy tai

_ chết chưa? _ Ly hỏi Ngân ( hơi bị vô duyên nhỉ )

_ huuhuuhuuu............. _ Ngân chỉ biết khóc và khóc

_ em ngu quá dĩ nhiên là chưa rồi, nếu chết rồi thì Ngân còn ngồi đây sao ? _ Khoa nhân cơ hội **** Ly

_ uhm , còn anh kia biết chưa? mà anh nào tự tử dz? anh 2 năm hay anh 2 tháng ? _ Ly nói tất cả thắc mắt ra và kèm luôn _ NÍN

_ hức hức _ quá sợ Ly nên Ngân hết dám khóc _ anh mới quen tự tử, anh kia thì chưa biết gì cả

_ uhm , khó thật _ Ly kiềm chế sự tức giận với Ngân

_ ủa mình mới gặp nhau mà sao kể chuyện này thế ? _ Khoa bỗng nhận ra điều kì quặt này

_ “bốp” ngu thế, cái này là gặp được cái gì ak rồi tâm sự _ Ly đánh Khoa một cái rỏ đau mà nói không đâu vào đâu

_ ak đau, cái gì là cái gì ? _ Khoa xoa xoa chỗ đau hỏi

_ ai biết cái gì là cái gì đâu _ Ly nhăn mặt suy nghĩ

_ dz sao nói _ Khoa nheo mắt

_ thì có nghe qua mà quên rồi

_ nghe cái gì? ai nói? không biết thì đừng nói

_ thôi đi gặp được tri kĩ _ Ngân tức giận khi 2 anh chị này cứ cãi nhau chuyện táo lao

_ uhm đúng rồi_ Ly bún tay xác nhận

_ có dz cũng k nhớ _ Khoa lại chọc Ly

_ thôi lo giúp Ngân kìa boy nóng lạnh _ Ly không chịu thua

_ cô … _ định nói gì nhưng Khoa im luôn

_ giờ chọn ai đây ? _ Ly hỏi Khoa

_ ai biết _ Khoa nhìn Ly đáp

_ oh my god _ cả 2 đồng thanh

Khi vừa xuống máy bay Tường Lam nhận được điện thoại của Tường Sinh nên họ không về nhà mà thẳng tiến đến casinos.

_ các người muốn gì? _ Pinky (Tường Sinh) quát vào một tên mặt mày bậm trợn

_ oh, cô em sao nóng tính thế_ tên đó đưa tay sờ má Pinky đùa cợt

_ bỏ ra _ Sinh nói đồng thời gạt tay tên đó

_ không rảnh đùa với cô em nữa, mau kêu ông chủ của cô em dẹp tất cả các casinos của ổng đi nếu không đừng trách bọn anh nhé _ tên đó hâm dọa

_ không bao giờ _ Pinky quả quyết

_ ak thằng Snake đau rồi mà bỏ em ở đây với một lũ ngu thế này _ tên đó nheo mắt nhìn những thằng cận vệ phía sau Pinky

_ không liên quan mấy người

_ ak cô em được lắm . Tụi bây đập nó _ tên đáng gét ra lệnh cho bọn đàn em

_ một lũ con trai ăn hiếp một cô gái xinh đẹp ak ? _ Tiger ( Thiếu Hùng ) cùng những người khác vừa xuống xe và đứng trước cửa casinos

_ tụi bây là ai ? _ tên đó hỏi

_ Kun ( tên đáng gét ăn hiếp Pinky ak) quên bọn anh sớm thế em chai ? _ Bully ( Anh Phong ) hất máy tóc đẹp của mình nhìn thẳng vào hắn

_ Wildness ak ? _ Kun ngạc nhiên

_ biết rồi thì biến đi _ Shark ( Công Tài ) chỉ tay ra đường quát lớn

_ hứ , tụi bây tưởng tao còn là thằng Kun của ngày trước ak _ tên này ngang tàn nói_ tối nay gặp chỗ cũ

_ ok _ Wolf ( Khắc Hạo ) đấm vào ngực nó một cái khiêu khích

_ đi về tụi bây _ Kun vẫy tay ra hiệu cho bọn đàn em

_ tối nay tốt nhất là đừng có sợ mà trốn ở nhà với mẹ đấy _ Wolf lại giở trò trêu chọc.

_ các anh mới về đã ngứa tay rồi hả ? _ Mild (Tường Nghi) gác tay lên vai Wolf

_ có gì đâu bạn cũ gặp lại thôi _ Shark nói rồi nhìn sang Pinky ( Tường Sinh )_ nhớ em quá cho anh ôm cái nào

_ em nhớ các chị lắm _ Pinky chạy lại ôm các chị để tranh Shark

_ nek em làm anh quê nha _ Shark nhìn Pinky trách móc khi anh lao đến mà ôm hụt cô

_ hihi anh chưa có cửa đụng tới Pinky đâu _ Sara ( Tường Xuân ) tiến đến chỗ Shark gẹo anh rồi đi vào casinos

_ bỏ tật ham hố nha anh _ Fleecy (Tường Vân) cũng đi ngang qua anh mà k quên bỏ lại một câu

_ thôi vô thăm thằng Snake (Thuận Khải) đi _ Bully khoác tay qua vai Shark rồi đi theo mọi người vào

Trong casinos , mọi người vẫn đang điên cuồng, căng thẳng với những con bài mà không hay biết sự xuất hiện của những người có thể sẽ làm họ phá sản.

_ trời ơi nhớ casinos chết được _ các cô gái hét vang làm cho tất cả mọi người dừng lại 3s nhìn họ rồi quay lại cuộc chơi.

Các anh chàng nhanh chóng vào phòng nghĩ bên trong thăm Snake , những cô gái thì bắt đầu chỉnh chu lại cái casinos này sau nhiều ngày không quản lý. Để một mình Pinky gánh vác thế này thật tội cho cô bé.

_ hừ , không ngờ mình đi không bao lâu mà ở đây xuất hiện nhiều tên chom chỉa thế _ Sara đứng trong phòng máy nhìn khắp casinos. Mĩm cười rồi cô nhanh chóng ra ngoài

_ Kin, Chen, Xun nghe chị không ? _ Fleecy đang ở phòng điều khiển và nói trong máy bộ đàm

_ dạ nghe _ 3 tên này ấn vào tai nghe nói

_ Kin người thứ 3 từ trái qua, Chen người ở giữa, Xun người thứ 2 và thứ 4 từ trái qua _ Fleecy nhắc nhở ba đứa đàn em

_ dạ _ 3 người này đồng thanh

_chị Lina phiền chị cùng Mild và Sea Sea xử mấy người này nhé_ Fleecy nhìn sang Bà chị yêu dấu của mình nói.

_ok_ Lina nháy mắt với Fleecy rồi nhìn sang 2 cô em _ đi thôi nào

_chuẩn bị mở bài _ Kin, Chen, Xun cùng nói

Khi cả 3 mở bài thì dĩ nhiên phần thắng thuộc về những kẻ xấu xa, gian lận đó. Đúng lúc này Kin, Chen, Xun đã nhận ra thủ thuật của bọn chúng và nghi nhớ để k mắt sai lầm nữa. Nhận được tiền cược họ bắt đầu ván mới nhưng lần này các cô gái xinh đẹp của chúng ta đã đứng phía sau họ. Những tên này lại bắt đầu những tuyệt chiêu gian lận như lúc nãy, còn những cô gái vẫn chưa làm gì cả.

_ xin lấy tay ra _ Kin đảo nhìn các con bài _ mở bài.

_ ak thắng nữa rồi, hôm nay hên thật_ tên thứ 3 từ trái qua ăn mừng _ chung đi

_ khoang đã _ Lina đứng phía sau tên gian lận và lên tiếng.

_ gì thế _ mọi người xôn xao

_ có chuyện gì _ tên gian lận hỏi

_ ak tôi muốn mời anh lên phòng Vip 1 ( phòng này vào thì lành lặng ra thì như ăn mày ) của casinos_ Lina vẫn tươi cười nói

_ tôi không đi _ tên đó chống đối

_ bây giờ rượu mời k uống muốn uống rượu phạt ak _ Lina bắt đầu thay đổi thái độ

_ chung đi ta về _ tên đó nhìn lại Kin

_ yaaaaaaaaaaaaaa _ Lina tóm lấy tay tên đó đè nó nằm xuống bàn lục xét. Quả thật tên này là dân gian lận chuyên nghiệp, trong người hắn có hơn chục bộ bài ( nói hơi quá).

_ giờ còn ngoan cố không ? _ Lina quát vào tai hắn

_ a đau , bỏ ra _ tên đó cố vùng vẫy

_ dẫn nó đi _ Lina siết chặt tên đó rồi đẩy cho đàn em dẫn nó đi

Trước ánh mắt ngạc nhiên của biết bao người, tên gian lận đó cùng những tên khác vừa bị Mild và Sea Sea bắt được đang lên phòng Vip1. Trong phòng Fleecy đang đợi sẵn cùng 1 bộ bài.

_ mời ngồi _ Fleecy tươi cười

_ ờ... uhm... ơ _ mấy tên đó ngập ngừng rồi ngồi xuống ghế

_ sao tôi phải ở đây ? _ một tên đánh liều hỏi

_ chơi đi rồi biết_ Fleecy bắt đầu chia bài

Trong lúc đó ở ngoài casinos lại náo động bởi trò rượt đuổi cướp giựt một cái ví. ‘ tên này đúng là láo thật’- Sara nghĩ thầm.

_ tại sao lấy ví tôi _ tên đang chạy trốn Sara hỏi

_ cái đó mày phải biết rõ hơn tao chứ_ Sara xoay người đá vào ngực tên đó. Chiếc ví bay ra khỏi tay nó, Sara lao theo lấy được ví

_ trả đây _ tên đó quát

_ nek ông mập của ông đó _ Sara thảy chiếc ví ột ông to con gần đáy

_ hả ? _ tên mập bất ngờ và xem lại chiếc ví _ đúng là của tôi rồi

_ giờ thì theo chị lên phòng Vip 2 ( phòng này dành ấy tên trộm cướp) nhé em trai _ nói xong Sara nhảy nhanh qua các bàn đánh bài đuổi theo tên đó

_ ak bỏ ra _ thằng nhóc cố gắng vùng vẫy

_ đừng mơ, dẫn nó đi _ Sara khóa tay nó lại rồi đưa ột tên bảo vệ

Thấy tình hình không ổn nhiều tên chôm chỉ đã âm thầm ra khỏi casinos nhưng không qua được mắt thần trộm Sara thế là bọn nó bị tóm hết.

Quay lại phòng Vip 1 các con bài đang thi đấu với Fleecy, những tên này không giở trò gian lận nhưng Fleecy đã cố tình cho bọn chúng thay phiên nhau thắng, bọn chúng cứ ngỡ mình mai mắn không cần thủ thuật vẫn chơi ngon ơ. Fleecy chỉ nở một nụ cười - ‘ bọn bây còn non quá’. Sau khi để cho bọn này thắng mấy ván liền giờ cô bắt đầu trò chơi

_ chúng ta chơi ván cuối_ Fleecy nở một nụ cười gian_ đánh cược lớn hơn đi

_ ok _ mấy tên này hí ha hí hửng

_ nếu tôi thua các anh sẽ về cùng tất cả những khoảng tiền thắng được và tôi sẽ làm bất kì điều gì các người muốn. Nhưng các anh thua thì phải bỏ cái mạng chó của các người lại _ thái độ Fleecy thay đổi

_ ơ …. _ ba tên này đơ càng

_ sao sợ ak ? _ Fleecy khiêu khích _ sợ thì quỳ xuống xin tha và bỏ lại một cánh tay

_ không bao giờ_ bọn này đồng thanh

_ chỉ cần một người trong chúng tôi thắng là được _ một tên hỏi

_ dĩ nhiên _ Fleecy đáp

_ được bắt đầu đi _ sau một hồi thảo luận chúng đã chấp nhận. Fleecy chia bày, k biểu lộ cảm xúc mà chỉ khẽ mĩm cười .

_ mở bài _ Fleecy nói

+ 9, 10, bòi . 9 nút - ‘ cô em thua chắc rồi’, tên thứ nhất nghĩ thầm khi Fleecy vừa mở bài của hắn.

+ 3, 6, già . 9 nút - ‘cô phải hối hận vì chuyện này’

+ 4, 4, 1 . 9 nút - ‘thủ thuật của bọn anh k vừa đâu’

+ 2, 1, 5. 8 nút - ‘ hứ k sao cả , tao nhìn thấy bài mày chỉ 3 nút là cùng cô bé non nớt’

+ và đây là bài của tôi . . . Bòi , đầm , già

_ hả ? _ mấy tên này trố mắt ra nhìn

_ các người nghĩ tôi là ai chứ , casinos này có một người tên là Fleecy, vua của những con bài đấy _ Fleecy nói nhỏ rồi đứng phắt dậy nổi cáu _ giờ muốn tự kết liễu hay để tôi ra tay hả ?

_ mày … mày là Fleecy _ một tên ấp úng

_ đúng , chắc các người nghe tin tôi đi xa nên mới dám vào đây giở trò chứ gì, nhưng thật không mai rồi _ Fleecy cầm con dao trên tay lắc qua lắc lại.

Bọn này đưa mắt nhìn nhau rồi xong vào đánh Fleecy, nhanh như chóp cô nhảy lên bàn đá mõi người một phát bật ngửa. Cô cầm sợi dây trên và BỐP … BINH … BINH … BỐP … trong vòng mấy phút cô đã trói bọn này lại và chặt mõi người một ngón tay cái (ghê gớm quá nhớ đừng gian lận trong bài bạt nha mấy bồ )

_ quăng chúng ra ngoài _ Fleecy mở cửa bước ra cho bọn đàn em làm việc ( xin nói thêm, casinos này có thói quen xử những tên gian lận là chặt ngón cái của chúng để chúng khỏi dùng thủ thuật nữa, đây cũng là dấu hiệu riêng của casinos dành cho các casinos khác, -'mình chưa giám giết người đâu vì sợ ở tù lắm, hixhix')

Tại phòng Vip2 các cô các cậu móc túi nhìn thấy ngoài cửa có để bảng như thế này "vào thì đủ ra thì để lại tứ chi". Đứa nào đứ nấy mặt mày xanh như tàu lá chuối, cứ tưởng lần này chết chắc nhưng

_ sau này đừng trộm cướp nữa, cái nghề này không nuôi các em cả đời được đâu – Sara nhìn lũ nhóc nhỏ tuổi hơn mình âu yếm rồi đưa õi đứa một ít vốn làm ăn ( ak chắc khoảng mấy trăm đô thôi kakaka)

_ nhưng sao , em tưởng … _ một thằng bé nói

_ tưởng sẽ bị chặt tay, cắt chân chứ gì ? – Sara cười _ không đâu chị cũng từng sống như các em nên chị hiểu rõ mấy đứa chỉ vì hoàn cảnh ép buộc, thôi mấy đứa về đi và KHÔNG ĐƯỢC VÀO ĐÂY NỮA

Thế là vừa về đến các cô gái đã dọn sạch sẽ rác rưởi trong casinos làm ai nấy phải phục sát đất. Còn những người khác vào phòng nghĩ dưới tầng hầm thăm Snake

_ sao rồi anh bạn ?_ Tiger mở cửa đi vào (quên gỏ cửa rồi anh ơi)

_ ơ … sao tụi bây về đây? _ Snake ngồi xem tivi, nghe tiếng mở cửa anh tưởng là Pinky nên k để ý

_ thì về bảo vệ em Pinky của tao _ Wolf nói

_ Pinky của mày hồi nào hả ? _ Snake đưa mắt nhìn thằng bạn

_ của tao chứ của ai ? _ Wolf vỗ vai Snake khiêu khích

_ ek, mới về mà muốn chết hả ? _ Pinky từ sau đi vào, tay bưng một tô cháo

_ ui tụi nó lâu ngày không cãi nhau nên mới thế đó _ Bully dang 2 tay ôm lấy 2 thằng bạn chí cốt

_uhm, tụi anh chỉ đùa thôi _ Wolf nhăn răng ra cười

_ anh ăn cháo đây nek _ Pinky tiến gần tới Snake đút cháo cho anh ăn (anh này bị gãy tay phải oỳ) .

_ trời ơi tao muốn lấy vợ quá _ Wolf lại tiếp tục bài trò

_ anh thôi đi, tối nay mấy giờ ở đâu ? _ Candy ( Tường Lam ) chịu hết nổi mấy trò của Wolf _ tụi em đi nữa

_ đi đâu ? _ Snake ngơ ngác hỏi

_ đi đánh nhau _ Rose ( Tường Lâm ) lên tiếng

_ tụi bây mới về mà đã gây chuyện _ Snake lắc đầu

_ chứ k phải tại mầy vô dụng k bảo vệ được em Pinky của tao thì đâu có mấy vụ đánh nhau này _ nằm vắt chân trên ghế Wolf ngoái lại

_ có gì vậy Pinky _ Snake nhìn Pinky bằng ánh mắt lo lắng

_ dạ không có gì

_ thôi đi, tụi thằng Kun ak, mày nhớ k ? _ đứng nãy giờ Tiger mới lên tiếng.

_ lại nó nữa _ Snake tức giận

_ ngồi yên ăn lẹ , em còn đi qua mấy casinos khác nữa _ Snake cứ quay tới xoay lui làm Pinky cáu

_ khỏi lo, em quên có mấy bà chị ở đây rồi sao ? _ Sea Sea từ ngoài vào

_ ờ há có mấy chị rồi em chỉ cần ăn với ngủ

_ giờ sao có cho tụi em đi theo k ? _ Candy chóng tay lên bàn nhìn thẳng vào Tiger hỏi

_ tùy _ Tiger lạnh lùng nói

_ ok _ các cô gái hào hứng

_ mà đi đánh nhau các cô hào hứng thế_ Bully nhìn những cô bạn của mình

_ giờ sao ? _ các cô gái bao vây lấy Bully _ yaaaaaaaaaa (chắc ai cũng hiểu số phận anh này rồi)

* Quay lại cuộc tình ở trường Thủ Khoa

_ thôi Ngân đừng buồn nữa_ Ly an ủi

_anh mà em quen 2 năm tên gì dz? Có thể cho anh biết được k ?_ Khoa hỏi, vẻ mặt rất nghiêm chỉnh

_ dạ, anh nhớ huyền thoại bóng đá của trường mình k?_ Ngân ngập ngừng _ anh Quang Huy

_ oh huyền thoại là gì? _ Ly lại thắc mắc (tiếng Việt cô này dở tệ)

_ dạ anh ấy đá bóng rất hay, trận nào có ảnh tham gia thì cầm chắc phần thắng trong tay. Vì thế em mới quen anh ấy, cho dù không có tình cảm _ Ngân e ngại.

_ uhm anh nghĩ thế này nhé_ Khoa suy tư 1 chút rồi đưa giải pháp_ nếu em yêu cậu mới quen thì em nên nói thẳng với anh Huy đi

_ sao được_ Ly nhìn Khoa thắc mắc

_ để anh nói đi cô em _ Khoa hơi phiền khi Ly chen vào, nhưng Ly đã im lặng _ chắc chắn anh Huy sẽ rất buồn nhưng đó là điều tốt nhất cho cả 3. Sau đó cả 3 nên gặp nhau

_ cho đánh lộn ha chi _ Ly xen vào nhưng im ngay khi thấy ánh mắt Khoa k chút thiện cảm

_ họ có quyền được biết điều này, chính họ sẽ cho em câu trả lời tốt nhất. Còn em ngồi đây khóc chẳng làm nên tích sự gì cả. Có lẽ họ sẽ hiểu cho em khi em thành thật với họ_ Khoa hơi trầm tư

_ dạ em sẽ thử làm theo lời anh nói_ Ngân tin tưởng vào hotboy của trường một cách vô điều kiện

_ nhưng tôi thấy sao sao ấy đôi khi 2 thằng đó tự tử hết rồi sao_ Ly vẫn không tin tưởng lắm – ‘tên này chắc có âm mưu gì đây nek, phải tra khảo hắn mới được’

_ tin anh đi_ Khoa chắc nịch

_ uhm chứ tôi chịu thua thật rồi _ Ly khẽ nhún vai

_cám ơn 2 người đã giúp em _ Ngân cúi đầu _ giờ em phải lên lớp học đây

_ uhm _ cả 2 đồng thanh _ hả zô học _ cả 2 vừa nhớ ra đã sắp hết 15’

( Họ không nhận ra được khoảng cách của cả 2 đã được rút ngắn, họ k còn là những người xa lạ nữa, k biết sẽ có gì xảy ra đây )

Nhờ võ nghệ cao cường nên cả 2 vào lớp trước bà cô giáo, nhưng lại có ngàn cặp mắt nhìn họ ngơ ngác. Rất mai mắn là bà cô đã đến giúp họ gở rối. Suốt tiết học Tường Vi cứ tra tấn Ly xem đã có chuyện gì nhưng Ly bảo về nhà sẽ kể.

‘k biết tên nóng lạnh này là người như thế nào nhỉ? Một đại ca gian hồ, một người lạnh lùng hay một con người tràn đầy tình cảm? Hôm nay hắn rất tốt chứ không đáng ghét như những lần trước nữa (lần nào???). Để tôi xem cách giải quyết của anh hay cỡ nào, Ngân có gì là tôi xử anh 1 lượt nợ cũ và nợ mới. ây da, thôi chết rồi, tự nhiên ngồi đây nghĩ tới thằng nóng lạnh đó làm gì chứ, phải tập trung lại thôi. hơi mà sao tự nhiên giờ em nhớ anh quá (anh nào? anh nào dz?)…’- một dòng suy nghĩ trong Ly

‘Lần này anh thật sự phải suy nghĩ khác về em rồi con vịt xấu xí của anh ( ủa của anh hồi nào) . Em thật sự ngây thơ, ngốc nghếch nhưng tại sao phải che giấu dưới lớp vỏ lạnh lùng đó chứ? Nếu em k xấu đau xấu đớn như dz thì anh đã kết em rồi, chắc dẫn em đi thẫm mỹ viện thôi, mà anh vẫn k hiểu tại sao em trở thành Missteen. Ak chết rồi tự nhiên nghĩ tới con vịt đó, quên đi Khoa ơi’ - cái này ai cũng biết Khoa đang nhìn Ly rồi ( cà 2 giống nhau đó chứ) .

* Giờ ra chơi một góc khuất ở sân sau

_ sao mày đi chung với anh Khoa của tao ( mấy người này thích sở hữu ghê, cái gì cũng của mình hết ) _ Kiều Nga hỏi

_ ủa thằng nóng lạnh đó của mày hả ? _ Ly hỏi mà mặt mày tĩnh bơ

_ cái gì mà nóng lạnh hả nhỏ kia _ Nga tức tối

_ k có gì , mày kêu tao ra hỏi dz thôi ak . bye _ Ly nói xong rồi bước đi trước bao ánh mắt chứa đầy thù hận . Họ không giám làm gì cô vì Nga hiểu rõ Ly k đơn giản như mọi người thấy .

********

_ alo

_thưa đại ca ở đây có chuyện rồi ak

_ uhm mấy giờ ?

_ dạ . . . . .

7. Chương 7: Sức Mạnh Của Tình Yêu

Long , Khởi Thiên và Windy đã biết sự ra đi mãi mãi của Pinky cùng với việc Angel đang gặp nguy hiểm nên 2 chàng trai đã đến biệt thự sống chung 3 cô gái (mõi người 1 phòng ak đừng nghĩ bậy tội nghiệp t/g). Cho dù bị Angel phản đối rất kịch liệt nhưng cuối cùng cả 2 vẫn được ở lại, dz họ khỏi phải ngày nào cũng qua ăn ké rồi! Hôm nay vẫn như mọi ngày, họ vẫn phải đến trường, mõi người một suy nghĩ riêng chỉ có Ly và Mimi là nói cười suốt

_ Phương Ly _ một người vừa nhìn thấy Ly bước vào trường đã nhanh chóng chạy đến

_ uhm ơ ... _ cô này đang suy nghĩ _a Ngân, có gì mà hôm nay vui thế?

_ đừng nói lúc nãy quên tôi nha? _ Ngân chỉ tay lên mặt Ly

_ uhm xin lỗi, có gì k ? _ Ly chỉ cười

_Ngân đã có kết quả rồi nek _ Ngân cười toe tét ôm chầm lấy Ly_ cám ơn Ly và Khoa nhiều nhiều nhiều thật nhiều

_ mà chuyện gì dz? _ Ly vẫn không hiểu chuyện gì

_ cô là ai bỏ Ly ra _ Long kéo Ngân khỏi Ly với ánh mắt nghi ngờ

_ ơ , anh làm gì dz? _ Ngân bất ngờ trước hành động của Long

_ k sao đâu, bạn Ly đó_ Ly giả thích với Long rồi nhìn Ngân hỏi lại _ vụ gì yạ?

_ trời ! ( đơ mất 3s ) quên nữa rồi hả má _ Ngân chau mày

_ ak _ Ly đã nhớ ra chuyện cần nhớ (cô này hay quên mà nhớ cũng lẹ) _ bắt cá 2 tay

_ uhm _ Ngân gật đầu mà k hề mất nụ cười

_ chuyện gì vậy tỷ ? còn đây là ai? _ Mimi ôm lấy tay Ly mắt nhìn Ngân dò xét

_ đây là Ngân , người mà tỷ đã kể đó

_ak thì ra là cô gái k ra gì _ Long lạnh lùng nói

Bốp _ k ra gì là sao? Anh muốn chết ak? _ Ly cho Long một cú trời giáng vào vai

_ uhm , sorry _ ôm cái vai đau Long nhăn nhó - ‘giờ em còn có thể đánh anh thế này, k biết khi đối diện sự thật đó em sẽ như thế nào nữa. Anh xin lỗi vì phải giấu em nhưng chỉ vì muốn tốt cho em thôi. hãy hiểu cho anh và mọi người. Xin thề với trời, anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em_ Angel của anh’.

_nói đi Ngân _ Ly quay sang Ngân hối thúc

_ chuyện là thế này : ( t/g mượn cổ máy thời gian của Dorêmon trở lại tối hôm qua nha)

************** Tại quán cà phê TEEN *********

_ có gì em nói đi _ Quang Huy nhìn Ngân, ánh mắt k chút biểu cảm

_ dạ, em xin lỗi anh _ Ngân cúi mặt

_ thằng này là ai ? _ Huy hỏi

_ dạ … đây là… là… bạn trai của em _ Ngân ngập ngừng, mặt vẫn cúi xuống bàn

_ hứ, dz tôi là cái gì ? _ Huy khẽ nhếch môi cai đắng hỏi

_ … … … _ nước mắt Ngân sắp trào ra vì k biết nói như thế nào với Huy cả

_ tôi là Minh Long ( trùng tên, k phải đại ca của mình đâu) _ người con trai cứu nguy cho Ngân, anh đưa tay ra trước mặt Huy (bắt tay thôi ấy mà)_ rất vui được gặp anh

_ tao với mày thân lắm ak _ Huy nhìn Long bằng ánh mắt khinh thường

_ Ngân không có lỗi trong chuyện này _ Long rút tay lại _ anh hãy tha thứ cho cô ấy, tôi sẽ rời xa Ngân và k bao giờ xuất hiện trước mặt 2 người nữa

_ hahaha hay quá nhỉ ? Mấy người đang đóng phim đó ak? _ Huy cười phá lên làm tim Ngân thắt lại

_ anh muốn sao ? _ Long khó hiểu trước giọng cười đó

_ 2 người cứ việc chia tay đi _ Huy đứng dậy nâng đầu Ngân lên nhìn thẳng vào mắt cô

_ anh _ Ngân khó khăn nhìn vào ánh mắt đó

_ em nghĩ anh yêu em thật lòng sao ? _ Huy k rời mắt Ngân _ 2 năm qua tôi chỉ xem em là hậu phương của tôi thôi, k ngờ em ngốc đến thế

_ anh dám đối xử với Ngân thế hả ? _ Long nắm cổ áo Huy

_ bỏ ra, tạm biệt ak k vĩnh biệt _ nói xong Huy bước ra khỏi quán bỏ lại 2 người này còn ngơ ngác. Nhưng rồi họ cũng nối bước nhau ra về

Ngân và Long cùng đi trên con đường đông đúc người qua kẻ lại – ‘mình nói gì đây? Mình ngốc quá mà, cứ nghĩ là anh Huy yêu mình lắm ai ngờ mình lại là con rối trong tay người khác, thích thì tìm k thì bỏ. Ngân ơi là Ngân mày lại làm anh Long tổn thương nhiều đến thế, mày phải rời xa anh ấy thôi’ , tự nhiên Ngân lấy tay cốc lên đầu mình một cái

_ em sao thế ? _ Long nhìn Ngân ngạc nhiên

_ak , k có gì. Thôi em tự về được rồi, cám ơn anh _ Ngân nói xong vội chạy đi

_ làm bạn gái anh nhé Ngân _ Long kéo tay cô lại rồi ôm cô vào lòng

_ k

_ tại sao?

_ em k xứng đáng với tình yêu của anh _ Ngân đẩy Long ra

_ vì em, anh đã đi từ cõi chết về 2 lần rồi , chưa đủ chứng minh tình yêu của anh sao? _ Long ôm Ngân một lần nữa

_ em

_ làm lại từ đầu nhé _ Long nhìn Ngân triều mến

_ … …. … _ Ngân im lặng nhưng bù lại cô đã gật đầu

Con phố bây giờ trở nên im lặng lạ thường vì 2 trái tim đang cùng nhịp đập, hơi thở hòa quyện vào nhau, họ hạnh phúc vì họ đang yêu. Hazzz, tình yêu thật khó hiểu, yêu là sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho người mình yêu; tình yêu là động lực õi người sống tốt hơn; tình yêu có thể giúp một người đi lạc tìm thấy con đường mở ra tương lai, yêu có thể thay đổi tất cả mọi người … … nhưng riêng chỉ có tình yêu chân chính mới làm được thế. Hãy yêu bằng cả con tim, yêu k gian dối, yêu k đổi chát .. .. .. thử cho và nhận trong tình yêu dù chỉ 1 lần ( cái này ai trong sáng sẽ hiểu t/g ). Khi đã yêu thì đừng làm người mình yêu đau khổ nhé! Và đừng bao giờ yêu cùng lúc nhiều người (>= 2 ak).

************************

_ chúc mừng Ngân nha _ Ly cười

_ uhm , ak anh Khoa kìa thôi Ngân đi đây _ nhìn thấy Khoa là Ngân bỏ Ly chạy lại với hắn liền ( cô này còn mê trai đẹp lắm)

_ ê _ Mimi gọi theo

_ thôi về lớp _ Long đẩy các cô gái còn đang bị sock này đi - 'con gái khó hiểu thật'

Lớp 11A1 lúc nào cũng dz, tiết nào củng tràn ngập trong sự im lặng đến lạ lùng (trừ tiết sinh hoạt). Chán muốn chết luôn dz mà họ vẫn học được. Khi tất cả các tiết học buồn ngủ đã trôi qua mọi người ra về một cách nhanh chóng.

_ Vi ak, chiều nay tới ai nấu cơm dz? _ Ly vươn vai hỏi

_ Mimi _ Vi nằm dài trên bàn vì mệt mỏi

_ uhm, kêu thằng Thiên đi chợ với Mimi đi còn tụi mình đi shopping khuya ra bar _ Ly cũng nắm theo Vi

_ uhm , chỉ có Mimi nhảy thôi tại sao em phải đi chứ? _ Vi than vãn mắt nhắm nghiền lại vì thiếu ngủ

_ đi cho Mimi zui thôi

_ 2 công chúa của tôi có về hay k ? _ Long đứng trước bàn của cả 2 hỏi

_ về , ak quên thằng Khoa đâu _ Ly nhìn quanh hỏi

_ trên bàn nó chứ đâu , ngủ từ đầu tiết tới giờ _ Vi chỉ vào góc lớp nơi có một con sâu ngủ

_ ê, dậy đi _ Ly tiến lại bàn Khoa lây lây nó nhưng k chút động tĩnh _ CHÁY NHÀ

_ hả cháy đâu ? cháy , âu _ Khoa bật người dậy la ó rồi đầu đụng phải cầm của Ly

_ trời ơi tên này ám sát tôi hả? _ Ly tức tối

_ ai mượn đánh thức tôi _ Khoa chẳng nhường nhịn

_ người gì đâu _ nó tức tối bỏ đi luôn, Vi và Long cũng ra về

_ ê nek đứng lại coi _ Khoa đuổi theo

_ chuyện gì? _ Long đưa tay ra chặn Khoa lại k cho nó tiến lại gần hơn

_ k gọi mày, tránh ra _ Khoa lạnh giọng

_ muốn gì cứ nói với tao _ Long khó chịu

_ k phải chuyện của mày, tránh ra _ Khoa bực bội đẩy Long sang một bên

_ đứng yên đó _ Long nắm Khoa kéo ngược lại

_ 2 người thôi cái việc giở trò trước mặt tôi đi khó coi quá _ Ly can 2 anh này lại_ có gì nói

_ lúc nãy gọi tôi có gì k ? _ Khoa giả vờ làm lơ

_ ak thấy có con sâu ngủ trong lớp k chịu về nên gọi thôi _ Ly cười trừ

_ dz thôi _ Khoa hơi thất vọng định quay đi nhưng rồi quay lại

_ có gì k ? _ Long hỏi vì hành động kỳ lạ đó của Khoa

_ tôi muốn hỏi riêng Ly một chuyện_ ánh mắt Khoa lúc này hiện rõ sự u buồn

_ có gì hỏi đi người nhà k mà _ Mimi đến vừa kịp lúc

_ k. Chỉ mình Ly thôi _ Khoa cương quyết

_ nghiêm trọng thế ak, ra đây _ Ly đi ra góc cây phượng gần đó_ rồi nói đi

_ em là …

_ k được kêu tôi bằng em _ Ly cắt ngang lời Khoa

_ Ly là Phương Ly Angel? _ Khoa nhìn thẳng vào mắt Ly trông chờ câu trả lời

_ uhm, ai cũng biết dz cũng hỏi nữa_ Ly đáp tĩnh bơ, tay cầm lá phượng bức từng chiếc lá một

_ Angel con gái ông chủ rất nhiều casinos lớn ở Hông Kông_ Khoa tiếp tục hỏi

_ … ... … _ Ly làm rơi những chiếc lá nhỏ bé trên tay – ‘ sao tên này biết về thân phận của mình, hắn cho dù là Black đi chăng nữa cũng k thể nào biết được. Thật sự tên này muốn gì ở mình đây? Trả lời như thế nào đây? Trời ơi cứu con’.

_ thôi tôi về _ Khoa thấy thái độ của Ly thì anh cũng đã nhận được câu trả lời

_ khoang đã _ Ly kéo áo Khoa

_ có gì muốn hỏi ak ? _ Khoa k nhìn Ly

_ ak , ờ _ Ly k biết phải nói như thế nào _ ak chuyện của Ngân đã giải quyết xong rồi ư .. ư

_ anh Quang Huy là anh họ của tôi, bạn gái anh ấy nhiều vô số kể nhưng anh ta quen rất kín đáo nên khó ai biết được _ Khoa hít một hơi thật sâu kể lại tất cả

_ uhm, Khoa về đi _ Ly đành buông áo Khoa ra , đi về hướng những người đang đợi cô ra vẻ như k có gì

_ chuyện gì vậy? _ khi Ly vừa bước tới Long đã tỏ ra lo lắng vô cùng

_ k có gì, về thôi _ Ly chỉ nói thế rồi về nhà luôn quên đi chuyện Shopping

Mọi việc vẫn cứ thế diễn ra, Ly k hề nghi ngờ gì về việc Pinky k gọi điện tâm sự với cô như trước mà chỉ là những tin nhắn báo bình an. Nhờ thế mà Phương Ly từ bỏ ý định qua Hông Kông xem mọi người như thế nào mà chuyển về Hông Kông ở luôn k quay lại Việt Nam. Khuya hôm đó, cả nhóm 5 người cùng vào quán bar của gia đình Angel vui chơi

_ tỷ nhảy với em đi _ Mimi kéo Ly

_ k, tỷ k nhảy được đâu _ Ly từ chối_ cho tỷ xin đi, tỷ lại quầy đợi Mimi nhé

_ tha cho tỷ đó _ nói rồi cô bé lao nhanh lên sàn hòa vào dòng người đang điên cuồng trong điệu nhạc

_ cô chủ và 2 cậu uống gì ak ? _ tên pha rượu hỏi ( tại t/g ở Hông Kông, k đi bar với họ nên k biết họ nhận ra chủ tớ từ khi nào)

_ như cũ hết đi em _ Tường Vi nói

_ Angel cũng lạ nhỉ _ Long nhìn Ly thắc mắc

_ sao lạ ?_ Ly nhìn Long

_ thì nhìn lại mình đi _ Long chỉ từ đầu đến chân Ly (ây da kì quá), máy tóc được cột cao, mặc áo thun trắng bó sát người phía trong, bên ngoài khoắc một áo da lửng màu đen , quần đìu bó trên gối, chân đi giày cao gót màu đen, tay đeo rất ngiều vòng bạc hình dáng rất bắt mắc

_ em cũng thấy khó hiểu lắm _ Khởi Thiên xen vào

_ con nít , ra mà giữ Mimi kìa sói ăn thịt nó hết bây giờ _ Ly chỉ lên sàn nhảy, nơi cô em gái Mimi đang nhảy cùng rất nhiều chàng trai, mấy anh này cũng kute lắm ý

_ ak, mấy thằng này _ Thiên tức sôi máu , bỏ ly rượu chạy nhanh đến bên Mimi và dĩ nhiên nhảy cùng cô bé vì anh biết muốn kéo Mimi khỏi sàn nhảy còn khó hơn đánh trăm thằng gian hồ nữa.

_ hôm nay ở đây đông thế nhỉ? _ Vi nhìn quanh quán _ thôi em đi phụ tụi nó tiếp khách đây

_ uhm, coi chừng dê cụ ak _ Ly nói vọng theo bước chân của Vi

_ em vẫn còn nhớ hắn chứ _ Long cầm ly rượu đưa cho Ly

_ còn

_ em không thể quên hắn để chấp nhận người khác được sao? Thời hạn 10 năm sắp hết rồi

_ em k biết, anh cũng biết vì ai mà em phải sống như thế này mà ... ... em vẫn sẽ đợi cho đến ngày cuối cùng _ Ly không giám nhìn vào Long vì cô sợ ánh mắt của anh – ‘ em xin lỗi anh, cho dù đợi cả đời em cũng vẫn đợi anh ấy. Em hiểu rõ tình cảm của anh trong suốt 10 năm qua nhưng em chưa cho phép mình có tình cảm với ai. Xin lỗi anh nhiều lắm’.

_ uhm anh hiểu rồi _ có lẽ Long rất thất vọng với lời nói của Ly, con tim anh khẽ nhói đau khi nhìn người con gái đó – ‘ tại sao em vẫn giữ mãi hình ảnh một người có lẽ đã quên em chứ. Anh sẽ đợi ngày em chấp nhận tình cảm của anh, cho dù ngày đó k đến anh cũng sẽ đợi em’.

_ anh chị sao vậy ? _ Thiên vổ vai 2 bức tượng

_ cái thằng này làm hết hồn _ Ly đưa tay lên hâm dọa đánh nó_ ủa Mimi đâu?

_ dạ đi rửa mặt rồi _ Thiên né đòn của Ly bay lên ghế ngồi

_ Thiên , em yêu Mimi nhiều k ?

_ phụt … _ Thiên phun hết rượu trong miệng ra _ sao tỷ hỏi dz?

_ cái thằng này hỏi thì trả lời đi _ Ly đưa tay lên đánh nhẹ nó

_ dạ rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân em nữa _ Thiên cúi mặt xuống suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời

_ uhm dz chị giao Mimi cho em đó, nhớ bảo vệ nó đấy_ giọng Ly hạ xuống thấy rõ, điều này cũng đủ biết Mimi quan trọng với cô thế nào rồi.

_ ek bọn Black kìa _ Long chỉ về phía cửa

_ kệ nó nước sông k phạm nước giếng _ Ly trề môi

_ nek sao trầm tư thế _ Tường Vi bước ra

_ k có gì? Cái con bé Mimi này đi rửa mặt gì lâu thế _ Ly cằn nhằng

_ hả ? nhà vệ sinh đâu có ai đâu, em mới ở đó ra mà_ Vi sửng sốt

_ gì, lên sàn nhảy xem? _ Ly bật dậy chạy tới sàn

_ thôi chết rồi _ Long ra hiệu cho Vi và Thiên

_ uhm _ 2 người này hiểu rõ ý Long

_ các người có thấy tiểu thư Mimi k ? _ Ly hỏi bọn người làm

_ dạ k _ chúng đồng thanh

_ MIMI _ Ly la hét cở

_ nek thôi đi từ từ kiếm làm gì la toáng lên thế_ Long kéo Ly lại k cho cô làm càng

_ buông ra _ Ly vùng vẫy

_bình tĩnh coi _ Long ôm lấy Ly ngăn sự xúc động của cô lại

_ bỏ em ra đi, cám ơn anh _ Ly đã bình tĩnh lại

_ Mimi k có trong bar thì chắc đã gặp chuyện gì rồi, điện thoại cầm tay thì k gọi được, mọi người nhớ lại coi khi đến Việt Nam Mimi có gây chuyện với ai k ? _ Long bình tĩnh phân tích tình hình

_ k có Mimi ở lớp rất được lòng của mọi người_ Thiên suy nghĩ

_ nếu vậy chỉ có thể ở bar thôi _ Long phán

_ dạ ngày đầu đến đây 2 vị tiểu thư đã đánh nhau với thằng Kix, đàn em của anh Black _ tên quản lý lấy sổ ghi chép ra xem( ở đây các vụ ẩu đả xảy ra đều được ghi lại để đòi tiền bòi thường)

- 'dz cũng đỡ k phải bọn kia'

_ mấy thằng *** đó chết với tao_ Ly tức tối

_ tỷ k thể gặp Black như thế này được _ Tường Vi ngăn bà chị mạnh như trâu

_ mặt kệ hết _ Ly k suy ngĩ gì nữa

_ em có tin anh k ? _ Long kéo Ly lại

_ vậy em giao lại cho anh _ Ly ngoắc tên quản lý lại nói nhỏ, một hồi hắn đem ra một cái nón kết và cặp mắt kính đen_ lại đó nói chuyện đi

RẦM . XOẢNG … Vừa lại gần Black tụi nó đã thấy anh ột thằng nằm dài dưới sàn, mảnh thủy tinh văng tứ tung. Quản lý kêu người đến dọn dẹp hiện trường nhưng bị Vi ngăn lại

_ chào _ Long gác chân lên bàn của Black đang ngồi( anh này hỏi chuyện người khác mà chẳng lịch sự tý nào)

_ bộ quen hả ? _ Black cầm chay rượu uống hết một nửa

_ tôi muốn gặp thằng Kix _ Long k để ý thái độ đó của nó

_ thì kiếm nó đi _ Black vẫn không biến sắc

_tôi muốn biết chỗ của nó _ Long đá cái bàn ra tiến lại gần Black hơn.

_ k biết _ Black đừng dậy nhìn vào Long

_ nó bắt cóc Mimi

_ đó là chuyện của mấy người _ Black lạnh lùng _ Mimi là cô bé xinh xinh luôn đi theo con vịt xấu xí ?

_ đừng gọi Phương Ly như thế , cho tôi biết anh đã giấu Mimi ở đâu ? _ Long vẫn kiên nhẫn

_ tao k bắt nó _ Black giận dữ

_ dz thì cho tao biết chỗ thằng Kix _ giọng Long ngày càng lạnh đi làm mọi người phải sợ.

_ tao k biết _ Black mất kiên nhẫn đứng dậy đối diện với Long

_ anh Long _ Ly đứng phía sau gọi Long khi cô thấy Long đã mất kiên nhẫn.

_ xin cho tôi biết chỗ Kix được k ? _ Vi hạ giọng năn nỉ

_ Shin gọi cho Kix zùm tao _ nói xong Black thảy điện thoại cho Shin ấn số gọi “ò é ò é số máy quý khách vừa gọi tạm thời k liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sao”_ nghe rồi đó

_ xin anh giúp chúng tôi _ Tường Vi hình như lo cho Mimi hơn cả Ly

_ đã nói k biết rồi nhiều chuyện quá đi _ Black đạp bàn đi ra

_ xin anh giúp tôi tìm Mimi _ Ly đã đứng trước mặt Black chặn hắn ta lại

_ tại sao?

_ tôi là người đã hạ anh trong lần gặp đầu tiên tại quán bar _ Ly khẽ nhếch môi nhưng k hề bỏ nón or kính ra – ‘ k biết cách này có được k nữa, cầu trời giúp con cứu Mimi’.

_ Shinichi đâu ra tay đi _ Black nở một nụ cười đầy ác ý

_ Shinichi ? _ Long bất ngờ

_Shinichi ? _ Vi sock

_ uhm làm gì ngạc nhiên giữ dz? _ Shin từ phía sau bước ra

_anh là … _ Ly tiến lại Shin

_ Angel, chuyện của Mimi quan trọng hơn _ Long kéo tay Ly lại – ‘anh k muốn mất em đâu Ly ak’.

_ ày 5’ đó _ Black nhìn thằng bạn cười

_ ok _ Shin lấy điện thoại ra mở thiết bị định vị toàn cầu GPS tìm chỗ Mimi đang ở _ các người đi bằng gì?

_ môtô _ Thiên nóng ruột

_ đi _ Black nở một nụ cười ra khỏi quán bar, những người khác cũng k chần chừ mà nối gót theo sau

Trong màn đêm, những chiếc môtô lao nhanh như gió làm người đi đường phải rởn tóc gáy.

_ con bé này dễ thương quá đại ca _ một thằng đàn em của Kix nhìn Mimi chẳng rời mắt

_ nó nhìn dz thôi chứ k dễ chơi đâu, chút nữa tao bị nó đá chết rồi_ Kix mặt mày mồ hôi đầm đìa vì lúc nãy hắn đưa Mimi về đây vô cùng vất vả

_ con nhỏ này làm nhục đại trước mặt anh Black ak?_ thằng tóc đuôi ngựa nhìn Mimi khó hiểu

_ hừ , k phải con này mà con khác _ Kix đứng dậy bước ra cửa

_ ủa dz bắt nó làm gì ? _ thằng càng khó hiểu hơn _ xử nó đi cho rồi

_ gặp con nào bắt con đó, đợi nó tĩnh đã _ Kix nhún vai nói

_ mà công nhận con này đẹp thiệt , đại ca …

CỐP , nguyên một cái ghế bay vô đầu thằng đó (ghế nhựa nha)

_ mày đừng có mà làm càng _ Kix như hiểu điều tiếp theo của thằng đàn em

_ dạ , em có làm gì đâu _ thằng này xoa đầu

_ con kia còn đẹp hơn con này nữa _ Kix cười khẫy

_ hả ? _ một lũ ngạc nhiên _ trời, tiên nữ luôn sao?

_ còn hơn cả tiên nữ _ Kix nhếch mép

_ oh

KÉTTTTTTTT…………….. một hàng môtô đậu trước cửa một ngôi nhà hoang gần bar. Phương Ly lao khỏi xe tiến vào ngôi nhà đó nhưng bị Black kéo lại.

_ cô muốn Mimi chết hả? _ Black ngăn Ly lại ánh mắt sắc bén

_ bỏ Angel ra _ Long giật tay Ly khỏi bàn tay của Black

_ thôi đi, làm sao cứu cô bé đó kìa_ Shin nhìn cảnh này cũng bó tay

_ đi thẳng vào _ Tường Vi cúi người xuống nói và nhặt gì đó

_ đúng, cho nên 2 người bỏ tay tôi ra _ Ly nhìn 2 anh chàng đang kênh nhau

_ đi _ 2 anh này đồng thanh rồi buông tay Ly tiến thẳng vào trong

RẦM … BỊCH … cánh cửa bị đá văng ra xa gây sự chú ý cho những người bên trong

_ Kix đưa nhỏ đó cho tao _ cả người Black toát lên một luồng khí lạnh

_ đại ca _ Kix rung sợ trước thái độ của Black

_ nhanh _ giọng Black lạnh căm

_ em biết khi em thả nhỏ này ra anh sẽ k tha cho em đâu nên _ Kix xoay người kề dao lên cổ Mimi, cho tới bây giờ cô bé vẫn bất tĩnh

_ tao cấm mày đụng vào Mimi _ Thiên nổi điên

_ tránh ra, nếu k tao chết với con nhỏ này _ Kix đưa dao gần cổ Mimi hơn làm cổ cô gái có một đường màu đỏ, bọn đàn em của nó thì chết trân vì mấy người ở đây k phải dân bình thường

_ đừng _ Thiên hoảng hốt, anh đã mất hết bình tĩnh

_ Vi sao k làm đi ? _ Ly đứng sát Vi hỏi nhỏ

_ chưa thấy dấu hiệu _ Vi đáp âm thầm

_ này tên kia _ Ly bước ra

_ đứng yên đó _ Kix cảnh cáo

_ người mày muốn bắt chắc là tao đúng k ? chính tao đã đánh mày chứ k phải cô bé đó _ Ly tiến lại gần nó hơn

_ … … … _ tất cả như lạc vào một thế giới khác khi nhìn thấy một thiên thần trước mặt họ - ‘ ngày hắn xuất hiện cũng là ngày Angel trở về, tôi thua rồi!’_ Long nhìn Ly mà trái tim chết lặng . - ‘ tỷ đã thật sự trở về’ _ Vi mừng thầm

_ cô là _ Kix chết trân nhìn Ly, ô đang bỏ nón ra nhưng

Kẻng .. Kẻng .. Kẻng .. Bịch .. ÂU .. RẦM .. BỐP …Á… BỐP … A … BỐP … BINH … ÂY… BINH …A … một chuỗi âm anh vang lên làm những người chứng kiến cảnh này cũng k khỏi bàng hoàng. Tua lại thì mọi việc là như thế này : Tường Vi đã phóng 3 viên đá vào con dao trên tay Kix làm nó rớt xuống, Mimi bật dậy đá hắn bay ra xa, Ly tiếp đòn đánh hắn te tua . Ba cô gái trong vòng 5’ đã đánh một lũ k biết trời cao đất dày là gì, bên cạnh đó là ánh mắt ngạc nhiên của những chàng trai

_ họ có phải người k dz? _ Shin nhìn 3 cô gái ngơ ngác

_ bình thường thôi _ Long bỏ một câu như đã quá quen với chuyện này

_ Mimi em k sao chứ ? _ Thiên đến bên Mimi tỏ vẻ lo lắng

_ em biết mọi người có thể tìm được em mà ! hihihi _ Mimi ôm lấy Thiên vui mừng

_ em đừng quên đây là Việt Nam, bọn anh k tìm được em đâu _ Long nhắc lại một chuyện quan trọng đây k phải là quê nhà của họ

_ hả? _ Mimi ngỡ ngàng _ HUHUHUHUHUHUHU ………… OAOAOAOAOAOA ……….

_ nín đi Mimi , mọi chuyện qua rồi mà! _ Thiên ôm Mimi chặt hơn để xua tan nỗi sợ của cô bé

_ Mimi em sao vậy ? _ Ly đến bên cô em gái đang khóc như mưa

_ hix hix hix … em quên mình ở Việt Nam nên mới để ấy thằng này bắt về đây_ Mimi nức nỡ _ em tính chơi cho vui thôi

RẦM một đám người bật ngửa vì cô gái ham chơi. Thu dọn một lũ rác rưỡi họ đi về biệt thự nhà Ly, cả nhóm người Black cũng được Ly mời về, họ k phản ứng gì mà đi theo luôn . Họ đến ngôi biệt thự được xây dựng theo kiểu phương Tây nhưng họa tiết vẫn rất truyền thống. Vào nhà ngồi một hồi lâu thì Ly đi xuống phòng khách tiếp đón họ

_ bây giờ cho tôi biết cô là ai _ Black lạnh lùng nhìn Ly.

_ hả? Sao hỏi câu ngu dz? _ Ly ngạc nhiên trước câu hỏi của Black

_ cô .. _ Black bị đơ

_ tôi hiểu ý anh _ Long vỗ vai Black _ Ly hãy xác thực lại đi

_ anh là Shinichi _ Ly tiến đến Shin nhẹ nhàng hỏi

_ uhm , ờ có gì k ? _ Shin ấm úng

_Shinichi là do một cô bé đã đặt cho anh vì cô bé đó thix Shinichi Kudo trong truyện tranh nên mới gọi anh như dz, đúng k?_ Ly tiếp tục hỏi

_ sao… sao cô biết _ Shin bất ngờ

_ anh k nhớ em ak? _ giọng Ly buồn rầu

_ em là …

_ Phương Ly Angel _ Long thay lời Ly, ánh mắt vô hồn – ‘ Ly ak em có biết hiện giờ tim anh tan nát k ?’

_ cuộc hẹn 10 năm, anh còn nhớ k? _ Ly nắm 2 tay Shin

_ em thật sự là Angel của anh sao? _ Shin vẫn hoài nghi

_ uhm _ Ly ngước mặt nhìn Shin, cặp mắt rưng rưng lệ

_ Angel , em là Angel của anh _ Shin vui mừng ôm lấy Ly_ hahahaha

Không khí ở đây trở nên hỗn tạp, người thì zui , kẻ bất ngờ, nhiều người k hiểu j, đặc biệt một or hai trái tim đau. Trong tâm trí họ k còn suy nghĩ được gì nữa, tình yêu đã xuất hiện trong tim mõi người nhưng tình yêu đó sẽ đi về đâu khi câu chuyện vẫn còn dài ( tất cả nằm trong tay của t/g kakakaka)

_ Shin chuyện này là sao? _ Black khó hiểu

_ mày còn nhớ chuyện tao kể với mày chứ, đây là người đã thôi thúc tao quay về Hông Kông, vợ của tao đó_ Shin kéo ly ngồi xuống ghế giả thích

_ nhưng đây là Việt Nam _ Black vẫn chẳng rõ

_ tôi qua Việt Nam vì ép buộc thôi _ Ly nhìn Black cười

_ câu chuyện của 2 người họ thật khó ai tin được _ Tường Vi củng xúc động nói

_ tôi sẽ kể lại ọi người rõ hơn ( lần này mượn cổ máy thời gian nữa rồi)

******** Hông Kông vào 12 năm trước **********

Đó là ngày đầu tiên Ly cùng gia đình qua Hông Kông, do còn chưa có chỗ ở nên gia đình Ly phải đi lang thang tìm chỗ nào đó ngủ tạm nhưng tìm mãi không được. Quá mệt nên ông bà Trần ngồi trong công viên nghĩ ngơi, còn Ly do rất dạn dĩ nên chạy vui đùa khắp nơi nên dẫn đến bị lạc. Cũng lạ thay Ly k hề khóc mà đi tìm cha mẹ, Ly gọi vang khắp công viên _ cha ơi, mẹ ơi _ Ly gọi vang mà k nghe tiếng trả lời, càng đi ly càng bị lạc_ MẸ ƠI, CHA ƠI. Không tìm được cha, mẹ nên Ly đi vòng vòng mãi cho đến lúc bị chặn lại

_ nek nhóc! Đi đâu đó? _ một tên to con mặt mày bặm trợn xấu xí đang đứng trước mặt Ly

_ ??? _ Ly chẳng hiểu gì hết vì ông này k nói tiếng Việt moak

_ em bé ak, cha mẹ em đâu? _ tên này ra mặt tử tế

_ tôi k hiểu _ Ly lắc tay nói với thằng đó

_ ek mày nhỏ này người gì? _ thằng này k hiểu gì luôn ( kaka, nói chuyện zui ghê)

_ tao k biết _ một thằng khác bó gối luôn_ bắt nó rồi bán chứ có nuôi đâu mà hiểu với k chứ

_ uhm, bắt nó cho tao _ thằng đại ca lên tiếng

Nói xong tụi này nhào vào bắt Ly nhưng cô bé dự đoán được mấy tên này có vấn đề nên luôn cảnh giác và chạy nhanh cái vèo. Tụi này chạy vòng vòng đuổi theo Ly cả buổi thì Ly đụng vào một cậu nhóc cỡ tuổi nó và cả 2bật ngửa ngồi bẹp dưới đất

_ ek đụng tôi k biết xin lỗi ak ? _ cậu nhóc đó kéo tay Ly lại khi cô chuẩn cị chạy nữa

_ ???? _ Ly lại bó tay – ‘ nói cái quáy gì dz trời, hôm nay gặp toàn người xấu, biết thế nói mẹ ở Việt Nam cho rồi qua đây chi k biết nữa’

_ êk bị điếc hả? _ tên đó hỏi Ly

_uhm _ vì k hiểu nên Ly gật đầu cho xong chuyện ai ngờ lại tự thừa nhận mình bị điếc. Đúng lúc đó, mấy tên kia chạy đến_ A

Thằng nhóc k chịu bỏ tay nó ra nên Ly kéo thằng nhóc này chạy luôn làm nó k hiểu gì hết. Chạy một hồi 2 đứa chui zô thùng rác núp (lựa chỗ dễ thương ghê). Một hồi lâu mấy tên kia cũng bỏ cuộc, k tìm Ly nữa

_ chết tiệc, cái con nhỏ đó mất tiêu rồi _ thằng đại ca tức tối

_ mất cả một mớ tiền _ thằng khác tiếc rẻ

_ thôi về, công nhận nó còn nhỏ mà cũng ghê gớm thiệt _ thằng địa ca dẫn cả lũ đàn em đi

_ ui trời ơi! Hôi quá đi , cái con nhỏ này, mày có khùng k mà dẫn tao vô đây hả ? _ cậu nhóc chui ra khỏi thùng rác mà tức xịt khói

_ hihi hihi hihi _ Ly chỉ biết cười

_ hôm nay đúng là xúi quẩy gặp phải con điếc mà còn bị điên nữa_ cậu nhóc lại độc thoại một mình

_ hihi _ Ly lại nhăn răng ra cười

_ đi về đi ở đó cười hoài _ thằng nhóc này tức điên lên

_ sorry _ ít ra Ly cũng có chút tiếng anh xài được đấy chứ, Ly gở trên đầu cậu nhóc xuống một cái xương cá thật đẹp ăn k còn miếng thịt luôn (cái xương cá đó k phải t/p của t/g đâu nha, t/g ghét ăn cá lắm, bạn nào bỏ zô khai ra mau?????)

_ thanks, ủa biết nói hả _ cậu này chỉ vào cổ họng ám chỉ cho Ly hiểu

_ uhm _ Ly gật đầu và khóc lên vì tự nhiên cô nhớ cha, mẹ

_ sao dz ? _ cậu này nhìn Ly hoảng sợ vì lúc nãy còn cười giờ lại khóc

_ hix hix _ Ly nức nở

_ trời ơi bực quá k nói gì hết là sao _ cậu nhóc tức tối hơn khi Ly khóc ngày càng to

_ huhuhuuuuuuuuuuuuu - ‘ nói với mấy người k hiểu chỉ tốn công’ hixhix huuuuuuuuuu

Rối quá k biết làm gì nên cậu nhóc này bịt miệng Ly lại cho Ly không khóc nữa nhưng ai ngờ lại bị cắn một phát “ Á, trời ơi đau” _ cậu bé thật sự bó tay. Cả hai ngồi một hồi cho Ly khóc tới lúc đói đến nỗi bao tử đánh trống thì cậu bé ra hiệu ý muốn dẫn Ly về nhà nó. Không hiểu sao Ly ngoan ngoãn đi theo mà k phản đối- ‘ đói chết rồi sao tìm cha mẹ được, dù gì cũng tối rồi ở ngoài đường lỡ gặp mấy thằng khùng đó nữa thì sao. Hihi người k vì mình trời tru đất diệt’ ( nhỏ mà suy nghĩ khủng khiếp quá) _ nghĩ như thế nên Ly hiện đã đứng trong một ngôi biệt thự vô cùng lớn. Ngôi biệt thự được xây dựng chỉ gần đây thôi vì tất cả mọi thứ ở đây điều rất mới, cây cỏ như vừa trồng xuống, tất cả hoàn toàn mới , mới thật là mới luôn.

_ con dẫn ai về vậy Shin? _ mama của cậu nhóc đó hỏi

_ con thấy nó ở ngoài đường nên dẫn về _ Shin trả lời còn Ly thì cuối người xuống chào bà chủ nhà

_ con mới về đây đã bỏ đi chơi giờ còn dẫn bạn gái về nữa ak ? _ mama Shin nhìn 2 đứa cười zui zẻ

_mama cho nó ở đây k? _ Shin nhìn mama _ k thì con đuổi nó đi

_ uhm cô bé này dễ thương đó, con trai mẹ mới có 5 tuổi mà biết chọn vợ rồi _ mama Shin lại gần Ly

_ mama nghĩ sao dz? Con là con nít đó _ Shin khó chịu

_ con làm con dâu bác nhé _ mama Shin ngồi xuống nhìn Ly nở một nụ cười thật tươi làm lòng cô bé nở hoa vì người phụ nữ này rất đẹp và khá trẻ

_ uhm _ Ly ngây thơ gật đầu vì nghĩ là bà này ình ăn

_ haha con thấy chưa mama nói có sai đâu

_ mama ơi, con này k hiểu gì mama nói đâu

_ hả? _ bà bị hụt hẫn_ nó là người nước nào?

_ con biết chết liền

_ thư ký đâu ?

_ thưa bà có chuyện gì ak? _ tên thư ký bay ngay ra nhận lệnh

_ hỏi xem cô bé này nước nào?

_ dạ _ tên thư ký quay sang nhìn Ly 3s rồi hỏi _ con là người Việt Nam phải k ? ( hỏi bằng tiếng Việt đấy nhé)

_ dạ _ Ly vui mừng khi gặp được quế nhân

_ dạ, cô bé là người Việt Nam ak ! _ thư ký quay sang báo cáo với Shin cùng mama của cậu

_ ak , thì ra là đồng hương với ta, dz mà không nhận ra _ quý bà nhẹ nhàng nựng má Ly ( bà này người Việt Nam 100%, chồng người nước ngoài thôi)_ con tên gì?

_ dạ, con tên Phương Ly _ lại một lần nữa Ly thấy vui mừng

_ có thế mà k nói cho khỏe hơn k ? Tôi cũng biết tiếng Việt nek _ Shin liếc Ly trách

_ tại hồi nãy bạn nói tôi k hiểu nên tôi k nói luôn _ Ly ngập ngừng

_ thôi, vậy cha mẹ con đâu? _ mama Shin dắt Ly lại ghế trò chuyện

_ hix hix con .. con .. bị lạc _ Ly tiếp tục điệp khúc mít ướt

Một hồi lâu cả khi đã hiểu rõ mọi chuyện Ly cũng được ở lại ngôi biệt thự này một cách dễ dàng. Cho dù papa Shin phản đối nhưng do chiều vợ và thấy Ly dễ gần nên ông cũng phải đồng ý để Ly lại trong nhà và xem như con gái. Trong ngôi nhà này, Ly được đối xử như một tiểu công chúa làm cô bé rất thix nhưng hàng ngày Ly vẫn ra công viên tìm cha mẹ của mình. Hy vọng thật mong manh rồi Ly cũng bỏ cuộc. Sau một tháng học tiếng Hông Kông giờ Ly đã được đi học cùng Shin, từ các bài học ở trường, đến học thêm võ, vẽ, đàn … … … Ngày qua ngày Ly cùng Shin ở bên nhau thật vui vẻ, tình cảm của 2 đứa rất tốt. Shin không còn xem Ly là một cô bé ngoài đường cũng chẳng xem cô là em gái mà xem là gì ai biết đâu…

Còn về phần cha mẹ Ly vì mất đi đứa con yêu quý nên đã lang thang khắp nơi tìm. Mọi hy vọng tìm được con gái thật quá mong manh nên họ quyết định phải tìm cách tồn tại ở nơi đất khách này trước rồi sẽ tìm con. Trời thương người ở hiền, ông Trần mai mắn trúng số và trở thành người có một lượng tài sản lớn. Ông dùng số vốn đó xây dựng sự nghiệp và tiếp tục kinh doanh phát triển cho đến bây giờ, vì mất con gái nên ông bà Trần đã nhận nuôi rất nhiều đứa trẻ lang thang ngoài đường, thành quả là 8 cô công chúa xinh xinh.

Hai năm sau, gia đình ông Pyter tổ chức tiệc ăn mừng công việc làm ăn thành đạt và cũng như bữa tiệc chia tay để chuẩn bị sang Mỹ. Dĩ nhiên ông Trần cũng được mời đến vì ông là danh nhân còn khá trẻ và mới nổi trong giới kinh doanh nên rất nhiều người nể tài năng của ông. Bữa tiệc diễn ra rất zui ze và cho đến lúc 2 đứa con của ông Pyter biểu diễn hòa tấu đàn piano, tiếng nhạc vừa kết thúc 2 cô cậu ra chào hỏi

_ Xin kính thưa quý vị quan khách, đây là con trai của tôi Shin cùng cô con gái nuôi Angel ( Phương Ly đó các bạn, khi về nhà này Ly đã được Shin đặt tên lại )_ ông Pyter hãnh diện giới thiệu 2 đứa con với tất cả mọi người

_ good evening everyone ! _ Shin và Angel nói vào mic

_ oh _ tất cả ngạc nhiên khi nhìn thấy một cậu bé khoác trên người bộ vét trắng lịch thiệp và một thiên thần nhỏ với chiếc đầm trắng. Một dự đoán về tương lai của họ được đưa ra .. .. ..

_ PHƯƠNG LY _ một giọng đàn ông vang lên phá vỡ cả bầu không khí

_ hả ? _ Angel ngạc nhiên khi có người gọi tên mình, nhìn khắp nơi thì có một người đàn ông đã nhảy lên sân khấu ôm lấy cô

_ Ly , con của ta _ ông Trần, vâng chính xác là ông Trần , ông đang ôm lấy đứa con gái sau 2 năm thất lạc của mình

_ ch … cha hix hix hix _ Angel khóc nức trong vòng tay của cha mình.

Mọi chuyện diễn ra tự nhiên ai cũng biết (mà chắc k biết đâu nhỉ), câu chuyện được kể lại nhanh chóng làm tất cả ngạc nhiên trước sự dũng cảm của Angel khi lạc cha mẹ và gia đình ông Pyter có lòng thương người vì đã cưu mang cô bé này. Hai ông bố trẻ nhìn 2 đứa con yêu dấu của mình và đã quyết định cho 2 đứa hứa hôn với nhau trong 10 năm, vì họ không muốn 2 đứa trẻ bị ép buộc vào cuộc hôn nhân này mà bỏ lỡ hạnh phúc cả đời. Khi 2 ông bố đang bàn chuyện Angel sẽ về nhà Trần sống thì ngoài vườn hoa

_ Angel sẽ về với cha của Angel rồi, Shin đi vui vẻ nha _ Angel mở lời

_ uhm

_ Shin có nhớ Angel k ?

_ k ( một câu trả lời làm t/g muốn cắn nó ghê)

_ uhm vậy Angel về với ba Trần đây _ Angel đứng dậy bước đi

_ Angel làm vợ Shin nha _ Shin đứng bật dậy (con nít thời nay ghê gớm quá)

_ .. .. … _ Angel quay lại ôm lấy Shin khóc_ Angel yêu Shin nhất

_ Shin sẽ về cưới Angel mà, đợi Shin đừng quen ai khác

_ uhm

_ nhưng Angel xinh như dz làm sao bây giờ, sẽ có rất nhiều người theo đuổi Angel. Shin sẽ mất Angel

_ Angel sẽ có cách, Shin cũng không được quen người khác đó

_ uhm, móc ngéo nào _ Shin nhìn Ly rồi cả 2 móc ngéo như minh chứng ột tình yêu trẻ con của mình nhưng rất chân thật

_ Angel về nhé

_ uhm , Angel hãy nhớ Shin là Shinichi Kudo của Angel mãi mãi nhé Phương Ly Angel của Shin _ cậu nhóc còn tặng kèm cô bé một nụ hôn nhẹ lên trán ( con nhỏ mà yêu gớm quá! Chẳng bù với t/g hix hix)

_ bye! _ Angel đáp lại lên má Shin một cái kix

Từ ngày đó, Angel đã về lại với gia đình thân thuộc của mình sau 2 năm xa cách, sung sướng hơn khi Angel được gặp cả một đại gia đình luôn, có tới 8 đứa em gái cơ mà. Tuy sống trong mái ấp nhưng Angel vẫn không quên Shin và đang tìm cách giữ lời hứa k để ai theo đuổi mình. Ngày hôm sau, khi đi dạo công viên Angel đã gặp và kết bạn với 7 cậu con trai nghịch ngợm và được họ chỉ cách hóa trang thành con vịt xấu xí như ngày nay. Hơn một tháng sống trong nhà mới, gia đình Angel lại đón thêm 2 cô em gái nữa chính là Tường Sinh và Tường Tường, vì đây là lần đầu Angel đón các em nuôi nên đặc biệt quan tâm 2 cô em này hơn một tẹo. Từ đó, Angel cùng các em trong nhà chơi rất thân với 7 cậu con trai, họ cùng lớn lên bên nhau , cùng nhau học, cùng nhau quậy phá, cùng kinh doanh giúp cho sự nghiệp họ Trần ngày càng phát triển và rất có tiếng tâm trong giới xã hội ( bao gồm cả đen và trắng ak kaka).

Tình yêu của những đứa trẻ thật nhỏ nhoi, thật mong manh nhưng cũng là tình cảm chân thật nhất. Tình cảm đó có thể làm ột con thiên nga trắng được nhiều người ngưỡng mộ , yêu thương trở thành một con vịt xấu xí bị xa lánh, chê bay, cô lập … … nhưng sự hy sinh đó đã được đền đáp.

*******************************

_ tất cả chỉ có thế _ Ly kết thúc câu chuyện

_ ủa , dz sao Shin k nhận ra Ly vào lần trước chạm mặt ở sân sau _ Black thắc mắc vì mới nhớ ra chuyện Shi từng hỏi Angel có phải là Phương Ly Angel k ấy mà

_ vì lúc đó Shin k chắc, chỉ nghĩ trùng tên thôi, do mình ở Việt Nam nữa

_ thôi mọi việc như xong rồi _ Tường Vi cười

_ uhm , Phương Ly Angel thật sự trở lại rồi đây _ Angel đứng dậy tuyên bố

_ nhưng .... ...._ nhưng cái gì? _ Shin nhìn Black_ mày k vui cho tao hả Khoa ( chính là Black)?

_ cô này là chị của Tường Sinh _ Khoa trầm ngâm hồi lâu

_ AAAAAAAAAA _ Vi la toáng lên còn Long thì nhìn Khoa k chớp mắt

_ trời ơi, lủng màng nhỉ của tỷ rồi_ Ly bịt tai lại, quay sang hỏi Khoa _ ủa anh biết Tường Sinh nữa ak?

_ ak , anh Khoa đẹp trai cho em hỏi chút chuyện _ Vi kéo Khoa ra ngoài trước ánh mắt ngơ ngác của Ly

_ nek đứng lại coi _ Ly đứng dậy định đuổi theo nhưng bị Long kéo lại

_ em lên xem Mimi tỉnh chưa anh nói chuyện với Shin chút

_ cũng được, để thằng Thiên ở trển k được đâu, rất nguy hiểm_ Ly lên lầu ngay lập tức k còn nhớ tới người nào hết

_ có gì Long nói đi _ Shin cảm nhận được điều bất thường trong ánh mắt của Long

_ sao Khoa biết Tường Sinh? Cậu có biết Sinh k?

_ biết, hình như Ly k biết Tường Sinh đã …

_ uhm _ Long gật gù _ nhưng tại sao cậu biết Tường Sinh?

_ tôi .. …

Ngoài sân, Khoa và Tường Vi đang trò chuyện

_ sao cô bắt tôi ra đây _ Khoa nhìn Vi một cách khó hiểu

_ tỷ k biết Tường Sinh đã chết. Tường Sinh và Mimi là 2 đứa em mà tỷ yêu nhất, nếu biết chuyện này tỷ sẽ về Hông Kông nhưng _ Vi k thể nào nói nên lời, một cô gái luôn kiên cường mà bây giờ lại khóc, một người lạnh lùng nhưng trái tim lại chứa đầy cảm xúc

_ thôi đừng khóc _ Khoa tựa đầu Vi vào ngực anh vỗ về _ nhưng nếu cô ấy về thì sẽ gặp nguy hiểm

_ sao anh biết _ Vi ngạc nhiên khôn cùng

_ cái chết của Tường Sinh một phần lỗi ở tôi

_ sao?

_ lúc tôi cùng Thiếu Hùng đang giao đấu thì thằng Kun đã ra tay

_ vậy câu chuyện họ kể với em, 2 nhân vật bí ẩn là

_ tôi và Shin .. .. ..

Tối hôm, đó mọi người ở lại biệt thự của Ly. Đêm trôi qua thật chậm, mõi người một tâm trạng nhưng nhìn chung ai cũng có cảm giác bất an trong lòng. Họ dường như cảm nhận được sẽ có một chuyện rất khủng khiếp xảy ra ( chín xác). Tại phòng ai đó có cuộc trò chuyện ngắn ngủi

_alo

_ ba con có việc muốn hỏi

_có gì k con trai

_ ba biết cô gái đó là ai đúng k ạ?

_ con đã gặp rồi sao?

_ ba trả lời con

_ đúng, ba đã biết cô gái đó là ai

_ vậy tại sao?

_ con phải giúp ba, con k thể vì tình cảm cá nhân mà chóng lại ba được con trai ak

_ ba cho con thời gian

_được con cứ suy nghĩ đi

_con chào ba

Sáng hôm sau, tại biệt thự

_ mọi người xuống ăn sáng đi _ Phương Ly từ trong bếp gọi vọng ra

_ dạaaaa _ tiếng Mimi vang khắp nhà, cô bé đã hoàn toàn zui ze trở lại

_ ủa anh Shin và Khoa đâu? _ Ly nhìn mọi người

_ họ trên sân thượng _ Long vẫn nói chuyện với Ly như mọi ngày

_ vậy để em lên gọi họ_ Ly tháo tạp về chạy nhanh lên sân thượng

Tại sân thượng

_ mày đã nói chuyện với bác ấy rồi chứ _ giọng của Khoa

_ uhm, ba tao đã biết về cô ấy nhưng vẫn bắt tao làm _ Shin ủ rũ

_ mày tính sao?

_ tao k biết tao cần thời gian để suy nghĩ

_ mày vẫn yêu Ly chứ? _ Khoa ngần ngại khi hỏi câu này

_ uhm, cô gái mày đã gặp tại vũ trường Wild chính là Angel phải k? _ Shin cũng khó mà thốt nên lời

( Ngay lúc này Phương Ly đã đến sân thượng nhưng đứng gần đó lắng nghe câu chuyện thú vị của 2 người này)

_ tao đã gặp Ly một lần tại Bar, cho dù chỉ gặp một lần nhưng hình ảnh cô ấy chưa bao giờ nhạt phai trong tâm trí tao _ Khoa đáp k chút dao động

‘chuyện này là sao ta? Khoa đã gặp mình ở Bar Wild và cậu ấy thix mình sao? Trời ak’- Ly nghĩ thầm

_ nhưng tao sẽ k để mày cướp được Angel đâu _ Shin lườm thằng bạn

_ tao có kêu mày nhường đâu, tuy mày đang đi trước tao nhưng tao k từ bỏ đâu. Cho dù mày là bạn tao _ Khoa cũng chẳng nao núng vì Shin là người ly đã chờ đợi suốt 10 năm qua

_ uhm, nhưng tao k biết làm gì nữa_ Shinn ngồi xuống ôm lấy đầu

_ chuyện của Tường Sinh đúng k?

‘ Tường Sinnh như thế nào? Sao họ biết Tường Sinh?’ _ ak

_ im lặng, nghe họ nói đi _ Long bịt miệng Ly lại nói nhỏ

_ nếu Ly biết Tường Sinh do người của ba tao giết chết thì cô ấy sẽ hận tao k? cô ấy có tha thứ cho tao k? _ Shin đau khổ

‘ Tường Sinh chết rồi sao’ – Ly mở to đôi mắt nhìn Long, anh khẽ gật đầu ánh mắt đau khổ. Ly bật khóc, Long ôm lấy Ly để cô có thể bình tĩnh hơn mà đối mặt sự thật này. Trong vòng tay Long , Ly kiềm nén cảm xúc nghe tiếp câu chuyện.

_ mày k có lỗi mà

_ nhưng ông ấy là ba tao, ông ấy từng yêu thương Angel như con gái ruột nhưng giờ ông muốn bắt Angel, tao thật sự k biết phải làm sao cả

Ngay lúc này, Ly đã k kiềm nén được nữa và được Long bế nhanh vào phòng để k ai nghe được tiếng khóc của cô.

_ nín đi em, em k được yếu đuối như dz _ Long ôm chặt Ly vào lòng

_ hix hix … em … hức hức … em …. _ Ly khóc cho Tường Sinh và khóc cho cô đấn nỗi k nói nên lời

_ anh xin lỗi vì đã k cho em biết nhưng đó là ý của Tường Sinh. Cô bé k muốn em quay về đó mà phải gặp nguy hiểm, anh xin lỗi_ Long chỉ biết an ủi Ly như thế

_ em … hưc … em hận anh _ Ly đấm mạnh vào người Long, mọi sự tức giận cô trút vào Long cả ( hix tội Long của tôi quá)

_ em cứ đánh đi cứ trút hết mọi đau khổ vào anh_ Long siết chặt lấy Ly hơn

_ hix hix … … hix em … em xin lỗi anh_ Ly ôm chặt Long khóc và khóc

_ khóc đi em , khóc xong em sẽ thấy đở hơn _ Long vỗ về ( cha này lộn xộn gê mới kêu nín giờ kêu khóc).

_ hix, em xin lỗi anh _ một hồi nức nở giờ Ly đã lấy lại tinh thần

_ k sao xuống nhà ăn sáng đi, đừng để họ nghi ngờ. Anh sẽ điều tra lại chuyện này_ Long diệu dàng đở Ly

_ dạ, em sẽ k bỏ qua chuyện này đâu, dám đụng đến người nhà họ Trần thì họ phải trả giá_ ánh mắt Ly bây giờ đáng sợ vô cùng, một tình yêu vừa tìm lại, một nỗi đau lớn hơn đã đến. Một nụ cười nham hiểm trên gương mặt đẫm nước mắt

8. Chương 8: Tái Xuất Giang Hồ

Một ngày mới lại bắt đầu tại trường thpt THỦ KHOA. Khi Phương Ly bước vào cổng trường đã làm biết bao chàng trai phải say đắm, ánh mắt chỉ hướng về cô mà quên đi người bạn gái kế bên nên bị nhéo đau điếng (bỏ tật ‘mai ghế’ ) , nhiều kẻ thì mãi nhìn nên đụng vào nhau hay đụng vào cột gì đó, tội nghiệp nhất là thằng 5 nổ bị bay vào thùng rác luôn. Những cô nữ sinh thì ngưỡng mộ trước vẻ đẹp lộng lẫy của cô, phần lớn trong đó là sự ghen tức (như tấm cám ấy mà).

_ trời ak, tiên nữ

_ hằng nga gián trần

_ má ơi, ai nhéo tôi một cái coi

_ @ #$&%$#*@&@##%*##& một đóng lời nói xía ngầu lát tuôn ra nhưng k ai nhận được câu trả lời.

Mặt kệ tất cả họ nhanh chóng vào lớp 11A1, cả lớp ồn ào nhốn nháo như cái tổ ong thi bây giờ lại im lặng như mặt hồ.

_ xin chào _ lớp trưởng ( tên gì ấy nhỉ, nhiều nhân vật quá t/g quên rồi) lại gần cô gái lạ quắt vừa bước vào lớp

_ tránh ra _ Ly lạnh lùng

_ hình như bạn mới vào lớp _ lớp trưởng vẫn chay mặt trước người đẹp

_ cô ấy là Phương Ly _ Long đẩy Kha ( thằng lớp trưởng ak, mới nhớ ra, kaka) sang một bên dọn đường

_ HẢ _ cả lớp thét lên vì sóc

_ con ... con … con vịt xấu xí đây sao? _ Kha đơ hàm

_ tỷ ấy là Missteen của trường đó, nói lại đi _ Vi vỗ vào má Kha nhắc hắn nhớ

TÙNG TÙNG TÙNG trống vào học đã được điểm ( cái này cứu bồ số một luôn nek, t/g yêu cái trống nhất). Mọi người về vị trí, im lặng k một lời nào được thốt ra nhưn đôi mắt vẫn hướng về Phương Ly

RẦM _ nhìn cái gì mà nhìn _ Ly khó chịu, Phương Ly bây giờ mới chính là Angel lạnh lùng, tàn ác của thế giới đêm Hông Kông ngày nào. Chỉ có thế mà cả lớp đều sợ đến nỗi muốn cái gì đó đó, thật sự lời nói của người đẹp có giá trị gấp trăm ngàn lần một ngàn lời của con vịt xấu xí, khổ sở quá! Giờ ai cũng hiểu tại sao Ly lại được ban giám khảo chấm điểm số cao nhất trong vòng loại, phần này diễn ra trong phòng kính k ai biết rõ gương mặt lúc đó của các thí sinh nên Ly đã dung gương mặt thật đi thi (do anh Long ép ak, t/g phụ một tay luôn). Còn một điều quan trọng nữa, thầy hiệu trưởng là ba của anh Long nhà ta, kiêm luôn chủ tịch hội đồng quản trị công ty quảng cáo hàng đầu Việt Nam, vì thế dung nhan của Ly được giữ bí mật. ( các bạn yêu dấu có ai còn thắc mắc gì nữa k ak?)

Tất cả các tiết học diễn ra âm thầm sau khi tất cả các giáo viên bị sock khi thấy Ly. Cho dù biết trước nhưng họ k ngờ Ly lại chịu quay lại với chính bản thân nhanh như dz. Giờ ra chơi toàn trường náo động cả lên vì con vịt xấu xí đã hóa thân thành thiên nga trắng, lộng lẫy như nữ hoàng, kiêu sa lạnh lùng như các nàng công chúa ngày xưa… … … Hnag2 ngàn chuyện xoay quanh cô như

_ nó đi phẩu thuật thẩm mĩ

_ k nó đeo mặt nạ

_ hok phải nó hóa trang

_ đi thẫm mĩ

_ đeo mặt nạ

@#%&*^$$$%^&&^%#$^^*&&$@$&^^&

Mọi tin đồn đã kết thúc khi

_ alo alo, 1 2 3 4 alo _ giọng mc quen thuộc của trường vang lên trên loa phát thanh_ xin các bạn chú ý

_ nói đi _ cả trường hồi hợp đồng thanh

_ hôm nay, toàn trường chúng ta đã chứng kiến một hiện tượng lạ.. .. “CỐP” _ nguyên một cuốn sách bay vào đầu tên này ( anh Long bực bội trước những lời nói lắng ngằng của tên này)

_ vô vấn đề chính _ Long ra lệnh

_ vâng tôi xin đính chính, ngoại hình của Phương Ly ngày hôm nay hoàn toàn là nhan sắc thật của cô ấy, k có sự chỉnh sửa nào cả. Lý do Ly làm mình trở nên xấu xí như dz là có lý do riêng của cô ấy, ai muốn biết thì gặp anh Long 11A1 mà hỏi. Xin cám ơn mọi người đã lắng nghe _ tên này nói một tràn rồi lau mồ hôi đầm đìa trên mặt, nhìn Long caca

Tại sân sau

_ Long có lẽ rất yêu cô? _ Người con trai nhếch môi

_ còn Khoa thì sao? _ Ly nở nụ cười k khác gì hắn

_ tôi _ Khoa k biết nói gì

_ anh và Shin là bạn thân ak?

_ uhm, ba tôi và ba cậu ấy là bạn làm ăn nên chúng tôi chơi với nhau từ 5 năm trước

_ 2 người bạn thân tranh dành một cô gái thì sao nhỉ ? _ Ly tựa đầu vào vai Khoa ( nghi ngờ bà này quá)

_ cô muốn gì? _ Khoa đẩy Ly ra

_ k , tôi thấy hình như anh thích tôi, k phải thì thôi làm gì dữ dz _ Ly cười nhạt

_ đó là chuyện của tôi _ Khoa đứng dậy định bỏ đi

_ Khoan đã _ Ly đứng bật dậy ôm lấy Khoa _ nếu người em thích là anh thì sao?

_ .. .. .. _ Khoa đơ hoàn toàn vì lời nói đó.

Hai người đứng đó khá lâu mà k hay biết có 2 trái tim tan nát nhìn họ. Khoa ôm lấy Ly một cách triều mến, ấm áp , trái tim anh đang đập thật mạnh vì .. … vì tình cảm anh dành cho cô gái này.

_ em đang lừa gạt tôi hay muốn đùa giởn với chúng tôi _ Khoa như đi từ cõi mộng về hiện thực, anh bương Ly ra nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh trước mặt

_ em nhận ra mình yêu anh khi gặp lại Shin tối qua, trái tim em đã k còn anh ấy từ lâu rồi _ Ly vòng tay qua cổ Khoa nở nụ cười ấm áp

_ vậy Shin sẽ như thế nào? _ Khoa e ngạy

_ em sẽ lo, anh đừng nói gì với anh ấy cả . Hứa với em nhé_ Ly hôn nhẹ má Khoa

_ anh .. .. .. _ Khoa k biết phải làm gì. Một bên là bạn một bên là tình yêu đơn phương nhiều năm, anh k biết chọn lựa thế nào

_ anh k yêu em, thôi vậy xem như k có cuộc nói chuyện này_ Ly ra vẻ giận lẫy bỏ đi

_ anh hứa _ Khoa kéo tay Ly lại nói nhanh, anh đang sợ mất đi cô gái trước mắt mình.

_ hihi, em sẽ giải quyết sớm thôi _ Ly lại ôm lấy Khoa và kèm theo một nụ cười

_ anh sẽ đợi

Tạm thời dừng ở đây mình sẽ kể cho các bạn biết vì sao Khoa lại yêu Ly nhé (ai phản đối giơ chân lên. K có t/g kể ak). Năm 15 tuổi, Khoa đã nổi tiếng với tên gọi Black Spider, anh là nỗi sợ của bóng đêm nhưng hầu như chưa một ai biết gương mặt thật của anh vì anh này thix đeo kính+ đội nón. Một ngày nọ anh ấy định vào bar Wild để tìm Wildness nhưng lại gặp một cô gái đang nhảy trên sàn, sắc đẹp của cô làm cả quán bar say đắm, lại thêm những bước nhảy điêu luyện cùng body chuẩn như siêu mẫu nên k ai có thể rời mắt khỏi cô. Khoa dường như quên đi việc mình cần phải làm, đột nhiên cô gái bước xuống bên anh và kéo anh vào những điệu nhảy của mình. Khoa k thể nào từ chối người đẹp nên cùng cô uyển chuyển theo điệu nhạc, cơ thể 2 người hòa quyện vào nhau và kết thúc điệu nhạc cô gái ấy đã biến mất trước sự ngạc nhiên ngỡ ngàng của biết bao người. Còn Khoa thì k bao giờ quên được nagỳ hôm đó, rồi đến ngày gặp lại Ly tại quán Bar Lucky, tình cảm lại tràn dâng lên trong anh. Đó là tình yêu sét đánh ak. ( mấy người này mê gái đẹp thế nhỉ, ước gì mình cũng đẹp hix)

Tại biệt thư nhà Ly

_ em đang làm gì? _ Long tiến lại hồ bơi nơi Ly đang trầm tư suy nghĩ, hồn bay lên mây

_ hả? Em làm gì đâu _ hồn Ly rớt xuống đất, để nói chuyện với Long

_ anh đã thấy cả rồi

_ k có gì cả

_ em đừng giấu anh, hôm nay em với Khoa_ Long ngồi xuống bên cô

_ em k biết nữa _ Ly buồn rầu , cuối mặt xuống nhìn bóng mình dưới nước

_ anh biết mình vô dụng k thể làm gì giúp em nhưng anh mong em phải biết quý bản thân mình _ Long cũng k biết nói gì hơn

_ k. Anh làm điểm tựa vững chắc nhất của em _ Ly bất chợt quay sang ôm lấy Long

_ Angel _ Long ngạc nhiên

_ anh đừng nói gì hết, hãy cho em ôm anh như thế này _ Ly thì thầm vào tai Long_ em cảm thấy bình an nhất là trong vòng tay anh

_ uhm, anh sẽ mãi bảo vệ em

_ em có một chuyện cần anh giúp_ Ly dịu dàng

_em nói đi, anh sẽ làm tất cả vì em

_ xin anh đừng yêu em nữa được k ?

_ k, em có thể cấm anh làm bất cứ gì hoặc có thể giết anh chết nhưng xin em đừng bắt anh ngừng yêu em_ Long đẩy Ly ra nhìn thẳng vào gương mặt cô

_ .. .. .. _ nước mắt lại rơi, Ly chỉ còn biết ở lại trong vòng tay Long mặt kệ tất cả cho ngày hôm nay trôi qua. ‘em xin lỗi anh, xin lỗi , xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều, hix hix’

_ tối nay đi xã stress k? _ Long nảy ý định đầy bạo lực luôn đó

_ ở đâu?_ Ly lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng đến kỳ lạ ( xã stress của Ly là đi đánh nhau đó mấy bồ)

_ anh biết ngay mà _ Long nhéo mũi Ly _ tối nay anh dẫn em đi

_ dạ , ak anh Long em muốn về thăm Tường Sinh

_ uhm, sau khi mọi chuyện này giải quyết xong, em được an toàn thì chúng ta sẽ về thăm Tường Sinh _ Long vỗ về người con gái vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong yếu đuối vô cùng

_ Mimi chắc k sao chứ anh?

_ uhm, Thiên biết làm gì mà em yên tâm _ Long dịu dàng vuốt mái tóc mượt mà của Ly.

_ dạ, giờ cho em ngủ chút nha _ Ly nằm trọn trong lòng Long caca ngủ một giấc đến tối. Long nhìn Ly mà tim đau như ngàn vạn mũi tên bắn vào. Anh k thể k ngừng yêu cô gái này và càng k thể bỏ rơi cô cho dù cô là thiên thần hay ác quỷ. ( đợi xem quỷ thần như thế nào nha, t/g đau lòng quá đi)

Buổi tối, Long cùng Ly rời khỏi biệt thự đi đến một nơi được mệnh danh là “CHIẾN TRƯỜNG THẾ GIỚI ĐÊM”. Ai cũng biết nơi này chỉ những người có năng lực mới có thể bước vào, các trận chiến sinh tử diễn ra hàng ngày tại đây nhưng chưa một ai chết vì giết người là ở tù chung thân ( luật pháp Việt Nam quy định dz mà). Hôm nay, thật may mắn có rất nhiều người tập trung ở đây xem 2 bang phái lớn tranh đấu. Một bên là Hắc bang của Black. Một là Phi Ưng bang của Xum đại ca, một người nổi tiếng là tên cuồng xác, chưa ai còn lành lặng khi giao chiến với hắn.

_ luật cũ 3 trận thắng 2 sẽ là bang mạnh nhất trong ngày hôm nay_ tên cò mặt in một vết sẹo dài đứng trên võ đài đang tuyên bố luật chơi một cách khó ưa _ dĩ nhiên ai thua phải trả tiền cò cho tao

_ nói thừa _ Black nhếch môi

_ mày lo hậu sự đi, thật chướng mắt _ Xum chỉ vào mặt Black khiêu khích

_ ek chết người là ở tù mọt xương đó cha nội _ thằng làm cò nhìn Xum lo sợ, vì tiền cò cho trận hôm nay rất cao nên hắn mới làm liều đồng ý

_ nói thừa _ cả 2 đại caca đồng thanh

_ kính thưa quý vị đêm nay là trận đấu sinh tử của 2 bang lớn Hắc bang và Phi Ưng bang. Bang nào dành phần thắng sẽ là bang hội mạnh nhất của thế giới đêm tại đất Sài Gòn này _ thằng cò tiếp tục công việc của hắn

_ đánh đi, đánh đi, đánh đi _ đám đông quá khích hò reo bên dưới

_ em thấy sao? _ Long kề sát tai Ly hỏi

_ rất zui _ Ly bây giờ quên hết mọi buồn lo mà đang sôi máu lên

_ sao k thấy thằng Shin đi với Khoa? _ Long nhìn khắp nơi tìm kiếm

_ đi Mỹ rồi _ Ly đáp tỉnh queo như chưa có gì xảy ra làm Long nhìn cô k chớp mắt_ gì bộ chưa thấy người đẹp bao giờ ak?

_ k có gì bắt đầu rồi kìa _ Long kéo Ly lên phía trước xem cho rõ

_ Trận thứ nhất được diễn ra bởi Hoàng cánh tay trái của Black đại ca và Nhím trợ thủ số một của anh Xum _ tên này giới thiệu

_ sao cứ nói tên thằng *** đó trước tên tao dz hả? _ Xum nổi điên

_ thôi đi ông anh ơi, ai mạnh thì nói trước phải rồi_ Black khiêu khích thêm

_ mày , thằng *** _ Xum tức xịt khói ( t/g bức một sợi tóc của nó thì có khói bay lên ak)

_ trận thứ nhất bắt đầu _ thằng cò mặt kệ 2 thằng này luôn

Hoàng nhanh nhẹn tấn công Nhím trước làm nó ngả chỏng cẳng. Nhưng k nằm lì Nhím đứng bật dậy trả đũa bằng một đòn vô ngực Hoàng. Cả 2 di chuyển ra xa lấy lại tư thế rồi tiến gần đấm đá tới tấp. Cuối cùng Hoàng bay khỏi sàn đấu mà k hiểu tại sao.

_ vâng Nhím đã dành phần thắng, 1_0 cho Phi Ưng bang

_ giỏi lắm Nhím _ Xum khen thằng đàn em và k quên liếc qua Black, nhưng thật bất ngờ Black chẳng để tâm.

_ hứ, chơi đểu thế _ Long khẻ nói vì anh thấy được gì đo

_ mấy thằng đàn em của Khoa ngu quá _ Ly phán, chắc cô cũng hiểu gì đó rồi đi đâu đó (hình như t/g chưa biết cái gì hết, hix)

_ trận thứ 2 diễn ra giữa Zin của Phi Ưng bang và .. ..

_ khoang! _ một giọng nói cắt lời thằng kia và gây sự chú ý ọi người _ tôi sẽ là người thay mặt cho Hắc bang, Angel.

_ ủa _ tên cò nhìn người trước mắt. Một cô gái tóc cột cao buông dài óng ả lắc lư theo bước đi của cô, bộ quần áo đen bó sát người để lộ những dường con tuyệt đẹp và gợi cảm vô cùng, chân đi đôi giày cao gót khoảng 1 tất chứ chẳng thấp hơn

_ tên gì đó ngủ rồi nên tôi sẽ thay _ Ly nở một nụ cười làm tên đó đơ luôn

_ ek tao k đánh nhau với con gái_ Zin nuốt nước bọt nói

_ sao sợ thua ak? _ Ly hất mặt true chọc, khích bát

_ đánh thắng em rồi thì về làm vợ anh nhé _ Zin khoái chí

_ mơ đi cưng, chị mày đâu có điên. Mà được thôi, đánh thắng rồi nói

_ vậy đánh đi, anh nhẹ tay cho _ Zin cười khoái chí

_ nek em tính phá anh hả? _ ngồi nãy giờ Black cũng có phản ứng, anh đi lên sàn đấu tiến lại gần Ly

_ đau lòng quá _ Ly giả vờ đặt tay lên tim than _ anh yêu k tin em ak?

_ mày là bạn gái nó? _ Xum ngạc nhiên

_ chắc dz đó _ Ly lém lĩnh trả lời

_ OH _ mọi người ngạc nhiên trước lời nói của Ly. Thật ra đó giờ Black caca chưa yêu ai và cũng chẳng có bạn gái nên đây là cú sock của nhiều người

_ làm gì la dữ dz? _ Ly vòng tay qua cổ Black nhìn xuống mọi người

_ em xuống đi, chỗ này của con trai _ Black nhẹ nhàng nói vào tai Ly

_ bọn đàn em của anh thật thà quá bị chơi xấu mà k biết gì hết _ Ly biễu môi

_ anh biết rồi, còn thằng Mun đâu?

_ em cho nó đo ván rồi _ Ly chỉ vào mọt góc khuất nơi một thằng nằm lăn bò càng

_ em đúng là không biết trời cao đất dày là gì

_ 2 người có thôi cái trò tình cảm đó k? _ Xum bực bội

_ ak quên, em đánh xong rồi mình tâm sự nhé_ nói xong Ly đẩy Black sang một bên rồi quay sang Xum_ tôi là bạn gái Black thì được thay mặt bang đấu chứ?

_ tùy các người _ Xum chẳng biết nói gì thêm trước mặt người đẹp

Tên Zin này hôm nay đúng là xui xẻo khi gặp phải tỷ tỷ Angel dz mà mặt vẫn tươi roi rói như mấy con tôm tươi ngoài chợ. Khỏi phải nói nhiều khán đài bên dưới ai ai cũng cổ vũ cho P.Ly vì cô đẹp ( đơn giản thế thôi ak). Ly chạy vòng khắp sàn đấu làm Zin nhìn chóng cả mặt, đầu óc xoay mòng mòng theo. Bổng “ BẬP” một cú đá tuyệt đẹp bay vào đầu Zink hi hắn còn tim kím bóng dáng Ly, quá bất ngờ nó ngã xuống

_ OH _ khan đài rực lửa

_ Angel cố lên _ Long hét

_ ANGEL … ANGEL … ANGEL … _ đám đông bên dưới nghe theo cỗ vũ nhiệt tình làm nơi đây muốn nổ tung

_ thấy chưa nhóc _ Ly nhìn Zin đầy thách thức_ đó là sức hút của phái đẹp đó, nếu mày thắng tao thì đám đông bên dưới sẽ ày xuống mồ ngay lập tức

_ hứ tiếp tục _ ZIn ấm ức ‘ sao ngày xưa mình k phải con gái nhỉ’. ( thằng này gen tị với con gái kìa, chắc cho đi Thái Lan quá)

_ xì, chán

Nói xong Ly di chuyển nhanh và đến trước mặt Zin đập một phát vào mặt nó, máu mũi nó chảy k ngừng. K dừng ở đó, Ly cho hắn ăn liên hoàn cước, một cú đá song phi bay thẳng khỏi sàn đấu. Trận thứ hai kết thúc nhanh chóng

_ YEAH… … YEAH … đám đông quá khích. Bọn người của Xum thì bất ngờ vì Zin bị hạ dễ dàng như dz mà còn bị hạ bởi một cô gái nữa chứ.

_ anh yêu, thấy em thế nào? _ Ly nháy mắt với Black. Còn Long chỉ khẽ nhếch môi nhìn nụ cười của Black dành cho Ly

_ biết em giỏi rồi xuống đi, xem anh biễu diễn _ Black bỏ quên vẻ lạnh lùng của mình vì cô gái trước mặt

_ anh mà thua là chết với em _ Ly hâm dọa, kèm theo một nụ hôn

Long thật sự rất đau, rất đau. Còn Ly thì trở lại vẻ lạnh lùng của mình sao mấy phút giả tạo. Black có lẽ đã quá mê muội với tình cảm bấtngờ này rồi nên chẳng nhìn thấy gì ngoài Ly cả. Anh tiến lên sàn đấu cùng Xum tranh trận cuối cùng.

_ tao sẽ ày mất mặt trước con nhỏ đo_ Xum cảnh báo

_ cứ tự nhiên nếu mày làm được _ Black chẳng để tâm những lời gió thoảng mây bay đó

_ đở này

Cơ bắp Xum cuồng cuộn, nắm đấm đầy uy lực tiến thẳng vào gương mặt đẹp của anh Black nhưng chẳng do dự, chẳng trénh né, anh đưa tay đỡ đòn. K chùn bước Xum dùng hết lực đẩy Black dần dần khỏi sàn đấu, bây giờ Black khá ngạc nhiên khi hắn mạnh hơn anh tưởng ( Black có vẻ khinh địch rồi)

* Tại Mỹ

_ con thật sự k giúp ba sao? _ người đàn ông tức giận

_ vâng ak _ cậu con trai quyết đoán

_ Shin, con vì một đứa con gái mà chóng lại ba _ ông hỏi lại một lần nữa

_ con xin lỗi ba, nhưng đó là người con yêu và cũng là con gái nuôi của ba mà _ Shin cố gắng thuyết phục ông lần cuối

_ nếu con chọn cô bé đó thì đừng gọi ta là ba nữa _ ông Pyter quay mặt đi một cách lạnh lùng

_ con xin lỗi ba, xin ba chăm sóc mẹ giúp con _ Shin cúi người chào ba rồi rời khỏi nhà

_ ba sẽ đợi con về _ ông Pyter nói theo bước đi của Shin ‘ con sẽ phải hối hận vì quyết định này Shin ak’

Quay lại cuộc chiến của Black và Xum. Tình thế đã bất lợi cho Black khi gót chân anh đã nằm ngoài sàn đấu. Nở một nụ cười, Black dùng chiêu, chiêu gì ấy nhỉ quên rồi, tóm lại là anh mượn sức của Xum phóng người lên cao, xoay người đá hắn bay khỏi sàn đấu

_ AAAAAAAAAAAAA _ anh yêu giỏi quá _ Ly bay lên sàn đấu ăn mừng chiến thắng nhanh chóng của Black

_ chuyện gì thế này? _ Xum lảo đảo đứng dậy hỏi

_ ngu, bị đánh té xuống sàn rồi k biết hả _ Long đạp lên ngực Xum nói cho hắn biết rằng hắn đã thua

_ cái gì? K thể nào? _ Xum chưa hiểu chuyện gì xảy ra

_ anh yêu của em tuyệt vời quá, em cứ tưởng 2 người đánh nhau tới sáng, ai ngờ anh lại dùng chiêu này _ Ly khen Black hết lời

_ đối phó với mấy tên này đánh chỉ phí sức thôi _ Black tự tin

_ tụi bây đâu? _ Xum gọi to, một loạt dao, mã tấu, côn, ống típ .. .. .. .. ... được trưng bày trên tay bọn đàn em của Xum _ chém hết tất cả tụi nó cho tao _ tên này điên đến mức k nhớ luật chơi ở đây nữa

_ em có sợ k? _Black hỏi Ly

_ em sợ tụi nó sẽ chết trước em _ Ly đùa một cách tàn ác

Cuộc hỗn chiến xảy ra bất chấp tất cả. Bọn đàn em của Black k phải tay vừa, đánh với bọn người có vũ khí nhưng vẫn k bị thương tích nhiều. Long cũng xong pha vào đám đông đánh cho tanh bành xẻ ngán. Ly cùng Black sát cánh bên nhau chiến đấu, dường như trái tim Ly hiện giờ rất vui_ một niềm vui thật sự, cô đánh từng thằng từng thằng bẻ tay, đạp què chân,u đầu mẻ trán. Black thì bạo hơn, mõi một đón anh đánh ra khiến đối phương gần như tàn phế suốt đời, tàn và phế luôn.

“PẰNG” _ một phát súng bay ratừ một câu súng nhưng chưa biết của ai (đợi t/g 3s). “ PẰNG” _ phát thứ 2 . “PẰNG, PẰNG, PẰNG” _ một loạt các phát súng bay về phía Ly , nhưng tất cả đều lạc đan trúng vào bọn đan em bên dưới. “ PẰNG” _ phát súng tiếp theo nhắm chính xác vào ngực Ly mà lao đến.

_ cẩn thận _ Long la toáng lên và lao đến bên Ly

_ AAAAAAAAAAAAA _ âm thanh đó chính là của Ly, cô ngã xuống sàn một cách k thương tiếc

Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng, mọi hoạt động đều dừng lại, tất cả hướng mắt về Ly hồi hợp chờ đợi một điều gì đó.

_ KHÀKHÀKHÀKHÀ……….. _ tiếng Xum cười phá tan bầu không khí căng thẳng

_ mày khùng hả ? _ Ly hét khi nghe giọng cười dã man của hắn

_ mày chưa chết sao? _ Xum đơ, mặt hắn bây giờ ngu kinh khủng

_ Ly , em có so k? _ Long lo lắng nhìn Ly

_ Anh có sao k ?_ Ly không trả lời Long mà nhìn người đang đè lên người nó lo lắng

_ anh k sao _ Black đứng dậy, ôm đầu lắc mạnh cho tỉnh

_ để em xử tên đó _ Ly nóng giận tìm Xum định đập cho chết luôn nhưng nhìn xung quanh _ ủa nó đâu?

_ đứng yên _ Xum cầm súng kề sát vào đầu Ly khi mọi người k chú ý( t/g phát hiện ra rồi, nãy giờ thằng này bắn keke).

_ bỏ Ly ra _ Long và Black đồng thanh

_ hứ, đừng có mơ

_ thả bàn tay dơ bẩn mày ra khỏi người tao _ Ly vùng vẫy

_ cô em còn muốn sống thì đừng có làm gì _ Xum siết chặt cổ Ly hơn, vì Xum vốn dĩ rất mạnh nên Ly k khan cự nổi mà làm theo lời hắn _ uhm, ngoan đó. Anh đây k thương hoa tiếc ngọc như mấy thằng này đâu

_ giờ làm gì đây đại ca? _ một thằng đàn em của Xum hỏi

_ để tao chơi với tụi này một tí rồi xử sau HAHAHAHAHAHA_ Xum cười dã man rợ, mắt liếc nhìn 2 chàng trai mồ hôi ướt đẫm cả người

_ mày muốn gi? _ Long hỏi

_ muốn tụi bây chết hết

_ đừng có mơ _ Ly lại lên tiếng

_ tôi mất kiên nhẫn với cô em rồi đó, nói hoài dz hả? _ Xum tức giận bóp chặt nó hơn

_ AAA, bỏ tao ra thằng c.h.ó

_ câm mồm _ Xum mất kiên nhẫn bóp cổ Ly

_ ĐỪNG _ Black và Long hốt hoảng

_ giờ có chịu làm theo lời tao k ? _ Xum nhìn Black ( đồ đáng ghét giám bắt nạt Ly của ta, ta sẽ chem. mi thành trăm mảnh )

_ thả cô ấy ra, tao sẽ làm tất cả những gì mày muốn _ Black lo lắng thấy rõ

_ dz thì quỳ xuống để bọn đàn em của tao đánh mày cho đến khi nào đã tay thì thôi _ Xum khinh khỉnh ra lệnh cho Black

_ k bao giờ _ Ly bức xúc

_ bảo cô em im mà “Click” _ Xum lên cò nhắm thẳng vào đầu Ly

_ khoang đã, tao đồng ý _ Black khụy gối xuống

_ đập nó _ Xum kêu bọn đàn em đến xử lý

_ không, anh Khoa _ Ly đau đớn khi nhìn thấy Khoa chịu khuất phục vì mình ‘em đang lợi dụng anh nhưng tại sao anh vì em mà chịu như dz chứ’ , nước mắt cô chảy ngược vào tim

_ BỊCH _ một thằng ra đòn, Black cắn chặt môi k kêu lên vì anh sợ Ly sẽ lo lắng_ BỊCH .. BỊCH … BỐP .. BỐP.. _ Black dần dần khụy xuống

_ ĐẠI CA … ĐẠI CA… _bọn đàn em của Black xót xa

_ HAHAAA……….AAAAAAAAAAA…….. _ giọng hắn cùng lũ đàn em cười vang

_ k, đừng đánh nữa _ Ly gào thét, nước mắt cô bắt đầu rơi _ xin các người đừng đánh nữa, nó cựa quậy nhưng Xum quả rất mạnh

_ một, hai … năm, sáu _ Long bổng nhớ ra gì đó và đếm lẩm nhẫm_ chắc k đây? Liều thôi

_ xin mấy người đừng đánh nữa hức hức _ Ly khóc, những giọt nước mắt cô rơi vì Khoa

_ Angel _ Long hét

_ gì? _ phản xạ tự nhiên

_ hết 6 rồi

_ hả _ Ly hơi khó hiểu trước lời nói của Long nhưng nhìn vào mắt Long cô đã nhận ra, Ly dựt chỏ vào ngực Xum rồi xoay người đá vào bụng hắn làm hắn bật ngửa, nhưng đồng thời tay hắn bóp cò súng … … …

_ KHÔNG _ tiếng hét của đám đông, k một ai dám nhìn lên xem việc gì đã xảy ra

_ AAAAAA _ Ly lao về phía Khoa ôm lấy anh

1s, 2s, 3s, 4s, 5s trôi qua

_ ủa sao im ru dz? _ Mọi người tự hỏi đồng thời cũng ngước mặt lên nhìn

CẠK.. CẠK .. CẠK … Xum bóp cò liên tục

_ thật đáng tiếc, một cây súng ngắn chỉ có 6 viên đạn thôi, lúc nãy mày đã bắn hết rồi _ Long nắm áo hắn

_ hả? _ Xum ngạc nhiên

_ HẢ _ mọi người ngạc nhiên hơn

( hả, t/g k ngạc nhiên, bị chay rồi! Tại t/g quên cho Xum nạp đạn zô nếu k là chết cả lũ rồi hahaha, đánh lộn ai mà nhớ tới cây súng còn đạn hay k chứ.)

_ anh Khoa anh k sao chứ? _ Ly đến đập cho lũ đàn em của Xum te tua rồi ôm lấy Khoa máu me đầy người, tim cô bỗng nhói đau _ anh Long giúp em

_ uhm _ Long bỏ Xum ra sau khi đập nó một trận k còn thấy mắt mũi đâu nữa

Thế là buổi tối đã kết thúc trong bệnh viện. Khoa k ở lại đó mà quyết định về nhà, k phải là nhà nữa mà là biệt thự của Ly. Cô cảm thấy có lỗi rất nhiều nên muốn chăm sóc anh, khi Ly đã muốn thì k ai có thể thay đổi được. Cả nhà Ly ngạc nhiên khí thấy Khoa bước vào mà người băng bó như đòn bánh tét mà tết nào họ cũng ăn ( ông Trần tuy ở nước ngoài nhưng vẫn nhớ truyền thống Việt Nam). Sau một hồi được Long giải thích thì 3 người này đã hiểu, vấn đề ai cũng thắc mắc là tỷ tỷ đã khóc, tỷ k phải là người dễ khóc vì bất kỳ ai nhưng tại sao lại như thế? Tối hôm đó, Ly ở bên Khoa chăm sóc anh suốt cả đêm, mõi lần Khoa đau nhức vì vết thương thì cô lại cảm thấy lỗi lầm của cô tăng gấp bội.

9. Chương 9: Nỗi Đau Nối Tiếp Nỗi Đau

Đêm rồi cũng sáng, mọi người đi học, Ly ở nhà với Khoa.

_ anh ăn gì k? _ Ly diệu dàng hỏi

_ k , anh chỉ muốn em bên cạnh anh như thế này là đủ rồi _ Khoa nhìn Ly âu yếm, chẳng qua là Ly đang ngồi bên anh, tay trong tay ai cũng ngưỡng mộ (hix)

_ anh k ăn nhưng em rất đói _ Ly ra vẻ rất đáng thương

_ uhm, dz anh chờ em

_ đợi chút em mang cháo lên cho anh nha _ nói xong Ly lao xuống bếp

Oh yeah

You're the

Queen of my heart

(Queen of my heart)

No matter how

Many years it takes

(Queen of my heart)

I'll do it all to you

Oh yeah

(Queen of my heart)

Oh yes you are

The queen of … … …

_ alo, mày sao rồi?

_ tao đang đến nhà mày nek

_ qua nhà Ly đi, tao đang ở đây

_ chuyện gì dz?

_ qua đi sẽ biết

_ ok, bye

_ bye

Chắc ai cũng biết đó là cuộc nói chuyện giữa Khoa và Shin. Hiện giờ anh Shin đang chạy như bay đến nhà Ly, tâm trạng Shin rối vô cùng ( rối thua t/g thôi). 30’ sau Ly thì nấu xong cháo và bưng lên cho Khoa, ngay lúc đó Shin cũng vừa mới đến và đi thẳng vào trong ( t/g mở cửa cho Shin ak) nhờ đó anh biết được một sự thật

_ giờ anh ăn k ? _ Ly nhìn Khoa trừng trừng

_ em đút thì anh mới ăn _ Khoa làm giá

_ nek _ Ly đưa muỗng cháo trước mặt Khoa

_ ak , nóng phải thổi cho nguội chứ

_ mặt xác anh, đừng nghĩ bị thương vì em mà làm giá nha _ Ly nóng giận

_ em là bạn gái anh thì phải đút anh ăn chứ

‘bạn gái là sao? Ly và Khoa ư? Không, không thể nào’ – tim Shin như vỡ vụn

_ em làm bạn gái anh hồi nào? _ Ly chối

_ uhm, k phải bạn gái chỉ là bà xã tương lai thôi _ Khoa bắt đầu đùa cợt

_ ai nói lấy anh đâu

_ dz ai nói yêu tôi dz?

_ ủa có hok ? _ Ly làm lơ

_ em tráo trở hả, A _ Khoa định với người đến đánh Ly nhưng đã làm vết thương ra máu

_ anh k sao chứ? _ Ly lo lắng chạy lại bên Khoa _ em chỉ đùa thôi mà! Em yêu anh _ Ly khuyến mãi cho anh một nụ hôn luôn

XẸT … ĐÙNG … (sét đánh ngang tai) ‘ Ly ! Em lừa dối tôi, em nói em sẽ k quen ai khác và chỉ làm vợ tôi thôi nhưng … nhưng .. tại sao? Tại sao lại như thế’ – Shin k còn tin vào tai mình nữa, một người anh luôn yêu thương, luôn mong nhớ và chờ đợi suốt bao nhiêu năm, một gnười là bạn chí cốt sống chết có nhau nhưng giờ họ phản bội anh

_ Shin sắp về rồi _ Khoa chợt nhớ ra

_ HẢ

_ làm gì ngạc nhiên dữ dz? Chúng ta nên nói với Shin đi

_ chuyện này em sẽ nói nhưng k phải bây giờ, để em xuống nhà xem sao

Shin lửng thửng bước ra khỏi biệt thự, anh đi như người mất hồn k một cử chỉ, k biết phải đi về đâu, anh cứ thẳng tiến trên con đường trước mặt.Đau, thật sự rất đau, đau đến thấy xương. Bầu trời bây giờ âm u, mây đen kéo đến ngày càng nhiều nhưng k một giọt mưa nào rơi xuống, cũng như Shin, trái tim anh tan nát, cõi lòng anh chứa biết bao nỗi oán hận, trong đầu anh là hàng ngàn câu hỏi tại sao. Khóc, anh rất muôn khóc nhưng anh k thể tìm ra lý do để khóc, anh phải khóc vì ai đây? Anh khóc vì cái gì? Khóc vì mình quá ngu muội hay sao? Khóc vì mình đã mù quán tin vào tình cảm của một đứa bé 7 tuổi hay sao? ……. Quyết định từ bỏ gia đình để luôn bên cạnh chăm sóc người con gái mình yêu thương nhưng bây giờ tất cả đã vô nghĩa, vô nghĩa rồi … …

AAAA ……………. AAAAAAAA ……………. AAAAAAAA ….. AAAAA ………

Bao nhiêu nỗi oán hận anh trút vào bầu trời cao , những hạt mưa bắt đầu rơi, mưa mù mịt , mưa như trút nước, mưa như chưa bao giờ mưa, mưa đến nỗi k còn thấy gì nữa

KÉTTTTTTTTTTT _ một chiếc xe môtô đang lao nhanh trong mưa

_ sao anh về mà k nói em biết ? _ cô gái nhìn người con trai trước mặt ( chắc ai cũng biết 2 người này là ai rồi đúng hok nek)

_ …. _ người con trai nhìn lên nhếch mép rồi cúi đầu đi tiếp

_ anh sao dz? Khoa nói anh đã về nhưng đợi mãi k thấy anh, em sợ anh có chuyện gì nên đi tìm anh nãy giờ _ Ly kéo Shin lại ôm chằm lấy anh

_ … … _ vẫn k nói gì , Shin đẫyLy ra rồi bước đi

_ anh _ Ly nhìn thái độ đó của Ly k khỏi bàng hoàng _ Anh sao dz?

_ … … _ Shin vẫn bước đi

_ có chuyện gì sao? Anh nói với em được k ? Đừng im lặng như dz em sợ lắm _ Ly nói như hét vì mưa rất lớn, mưa lớn đến nỗi k thể nhìn thấy người trước mặt là ai nữa

_ cô là ai ? _ Shin kề vào tai Ly hỏi

_ em là Angel của anh đây. Anh sao dz? _ Ly ôm Shin thật chặt k cho anh rời xa cô nữa

_ k phải, cô k phải Angel của tôi _ Shin hất Ly té xuống đất rồi lao đi trong màn mưa

Bóng Shin mất hút trước mắt Ly, đôi mắt cô cay cay nhưng k biết vì nước mắt hay vì mưa! Lúc xuống nhà Ly nhìn thấy một hộp màu đỏ, bên trong là chiếc nhẫn, màu bạch kim sáng bóng, những đường ren được chạm khắc tỉ mỉ, hai trái tim hòa vào nhau, mặt trong còn khắc tên “ Shinnichi love Angel” . Biết người đó là Shin nên Ly suy sụp, cô ngồi xuống ghế và quyết định tìm anh. Bây giờ Shin k nhìn nhận cô nữa, anh bỏ rơi cô rồi. Tim Ly đau khổ lắm, cô biết tình cảm cô dành cho Shin là mãi mãi và k ai có thể thay thế anh trong lòng cô được. Một lần nữa cô quyết định đuổi theo để giải thích với anh tất cả, cô sẽ từ bỏ luôn kế hoạch trả thù vì anh. Cô sẽ làm lại tất cả vì anh _ người con trai Ly yêu

_ Shin , anh ở đâu? _ Ly lao trong mưa gọi to tên anh_ Shin ơi! Shin trả lời em đi , SHINNNNNNNN

Càng chạy Ly càng lo sợ, cả người cô bây giờ rất nặng vì nước mưa đã thấm ướt cả người, chân cô nhấc k nổi nữa, môi cô tím tái vì lạnh. Tim cô gần như ngừng đập vì

_ này tỉnh lại đi, cậu gì ơi _ một người đàn ông, có lẻ là tài xế đang đở Shin. Trên người anh bây giờ là máu, máu hòa vào nước mưa làm màu đỏ bây giờ nhạt dần rồi tan biến, nó như mối thù của cô lúc này đã hoàn toàn biến mất

_ Shin _ ly chạy nhanh đến đỡ anh cùng người đàn ông đó

_ cô biết cậu ấy ak? _ tài xế hỏi

_ uhm, đưa đi bệnh viện nhanh

_ đở cậu ấy lêm xe tôi nhanh lên

Tại phòng cấp cứu, Shin đã nắm trong đó suốt 2 tiếng rồi, Ly ngồi bên ngoài đầu tóc rũ rượi, áo quần giờ cũng đã khô, k mọt âm thanh k một tiếng động nào có thể làm cô chú ý. ‘em thề Angel sẽ biến mất khỏi thế gian này nếu k còn anh nữa, Shin hãy cố gắng vượt qua nếu anh còn yêu em’ – Ly chỉ có một ý nghĩ đó.

Tại biệt thự mọi người đang lo lắng cho Ly vì sự mất tích của cô, họ sợ cô gặp nguy hiểm, điện thoại thì k thể nào liên lạc được ( điện thoại ướt mưa rồi ), mưa thì rơi mãi k ngừng. Ai cũng muốn biết Ly ở đâu nhưng k biết phải làm gì,họ như phát điên lên chỉ riêng Mimi vẫn khá vô tư

_ chắc tỷ đi chơi với anh Shin rồi, mọi người đừng quá lo lắng như dz _ Mimi hơi khó hiểu trước vẻ mặt của Long vì đó giờ tỷ đi đến mấy ngày k về cũng chẳng vấn đề gì nhưng sao bây giờ ai cũng thấp thỏm lo sợ

_ em có thôi nói những câu thừa thãi như dz đi k _ Long quát

_ em … _ Mimi sợ hãi núp phía sau Thiên

_ anh Long, Mimi chưa biết chuyện này mà _ Thiên ôm Mimi vào lòng

_ đúng đó, giờ cũng đến lúc kể cho Mimi biết tất cả rồi _ Tường Vi cũng không khỏi khó chịu khi Long mắng Mimi

_ anh xin lỗi Mimi _ Long nhìn Mimi

_ dạ, chuyện gì vậy? _ cô bé thắc mắc

_ Tường Sing đã mất rồi Mimi ak _ Vi kéo cô bé vào lòng nói nhỏ, một giọt nước mắt khẽ rơi

_ chị _ Mimi đẩy Vi ra , ánh mắt vô hồn

_ em bình tĩnh nghe chị kể @$%#*&%^$*&^#$^&^$@%^$#W# _ Vi kể lại tất cả cho Mimi nghe

_ huhuhu mọi người gạt em hức hức em k … k tin _ Mimi khóc òa lên

_ thì ra mọi người đã biết tất cả rồi _ Khoa từ trên lầu bước xuống, vì anh cảm thấy có gì k ổn khi k thấy Ly quay lại phòng nên xuống tìm

_ đúng, các người phải trả giá cho việc làm của mình _ Long gắt gau nhìn Khoa

_ anh Long k phải lỗi của họ mà _ Thiên kéo Long lại khi anh định đập cho Khoa chết luôn

_ anh muốn tỷ bỏ mặt anh ak? _ Vi nhìn Long ánh mắt đau xót

_ tại anh … tại anh … tại anh mà Tường Sinh phải chết _ Mimi k ngừng đánh vào người Khoa làm đọng vết thương

_ Mimi em bình tĩnh nào_ mọt lần nữa Thiên ngăn cảng

_ Thiên em đưa Mimi lên phòng đi _ Vi đở Khoa vì bây giờ máu đang chảy rất nhiều

_ tôi hận anh _Mimi vùng vẫy . dù bị Thiên kiềm lại nhưng cô bé vẫn vung tay đá chân loạn xạ. Nhưng rồi Mimi cũng bị nhốt trong phòng khóc trong vòng tay của Thiên.

_ tôi giúp anh băng vết thương _ Vi hỏi Khoa

_ … … _ an him lặng chẳng nói gì

Look into my heart - you will find

There's nothin' there to hide

Take me as I am - take my life

I would give it all - I would sacrifice

Don't tell me it's not worth fightin' for

I can't help it - there's nothin' I want more

Ya know it's true

Everything I do - I do it for you

There's no love - like your love

And no other - could give more love

We e to Yeucahat

There's nowhere - unless you're there

All the time - all the … … …

_ Ly hả? _ Long phóng lại bàn bắt điện thoại lên nghe gấp gáp

_ Dragon _ một giọng trầm buồn bên kia đầu dây

_ Bully

_ có chuyện rồi Long ak _ Bully ( là Trần Anh Phong của nhóm Wildness ak, hiện đang bên Hông Kông) nói giọng khan khàn

_ chuyện gì _ Long nôn nao

_ bị bắt cả rồi _ Bully chỉ co thể nói những từ k đầu k đuôi như thế thôi

_ sao? _ Long sock, mặt tối sầm lại, tay chóng vào mép cửa như để giữ thăng bằng

_ làm sao đây ? _ Bully lo sợ đến mức k biết phải nói gì

_ anh Long có chuyện gì dz? _ Vi nhìn mặt Long biến sắc nên biết có chuyện chẳng lành

_ chỉ còn lại mình cậu ak? _ Long lấy lại tinh thần ( Bully nói dz mà Long cũng hiểu chịu thua luôn )

_ uhm , có lẽ họ biết khả năng tẩu thoát của tôi nên chỉ bắt họ thôi _ giờ Bully cũng bình tĩnh hơn

_ ngay cả Tiger cũng ..

_ hazzz _ Bully thở dài

_ khi nào?

_ mới đây thôi, họ vừa gửi thư cho chúng ta, tất cả điện thoại, những vật dụng có thể sử dụng vệ tinh để tim đều bị trả về cùng lá thư _ Bully nói một cách cặng kẽ

_ họ muốn Angel đúng k? _ Long suy k cần nghe nội dung lá thư mà đã nghĩ đến chuyện này

_ uhm

_ có chuyện gì vậy anh Long cho em biết đi _ Vi nghe cuộc nói chuyện mà càng lo sợ hơn

_ cứ đợi ở nhà đi, tôi sẽ về ngay “tút tút tút” _ Long nói một cách gấp gáp rồi cúp máy

_ anh … _ Vi lo lắng

_ mọi người bị bắt hết cả rồi, họ cần Angel , phải tìm cô ấy ngay trước khi có một người khác phải ra đi … … vĩnh viễn

_ sao chứ _ Vi ngồi xuống ghế

_ chuyện gì đã xảy ra ? _ Khoa thắc mắc

_ k liên quan đến cậu _ Long nhìn Khoa bằng ánh mắt sắc đá

Tại bệnh viện, Shin đã được đưa ra phòng hồi sức, còn Ly ở bên anh k rời xa nữa bước. Hiện giờ cô chẳng biết nói gì cả, cô ngồi đó nhìn anh, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi trắng bệt, trên người gắn đủ thứ thiết bị, nhìn anh mà đau cả lòng

Now let the day just slip away so the dark night may watch over you

Velvet blue, silent true, it embraces your heart and your soul

Nocturne

Never cry, never sigh, you don't have to wonder why

Always be, always see, e and dream the night with me

Nocturne

Have no fear when the night draws near

and fills you with dreams and desires

Like a child asleep so warm so deep

You will find me there waiting for you

Nocturne

Never cry, never sigh, you don't have to wonder why

Always be, always see, e and dream the night with me

Nocturne

Now the darkness lay, it will give way

When the dark night delivers the day, Nocturne

Ly cất tiếng hát bên Shin, một bài hát mang giai điệu du dương, trầm buồn , sâu lắng. Những ca từ càng làm cô cảm thấy giá lạnh hơn, “ dạ khúc đêm”_bài hát rất nhiều người phải khóc khi nghe, Ly cũng dz, cô khóc nức nở bên giường bệnh của Shin. Tiếng khóc của cô càng lúc càng lớn làm Shin dù hôn mê nhưng phải tỉnh lại nhìn cô

_ Ly _ Shin khẽ gọi lấy tay sờ vào mái tóc rối của Ly

_ anh tỉnh rồi ak? Anh có thấy đau ở đâu k? Có muốn ăn gì k? _ Ly nhìn Sin hỏi dồn

_ anh k sao _ Shin cố gắng đáp lại

_ để em gọi bác sĩ

_ Không _ Shin ngồi dậy kéo Ly lại khi cô định đi tìm bs

_ uhm, dz em sẽ k đi nữa _ Ly ngồi xuống bên cạnh anh_ em muốn giải thích

_ uhm _ Shin ngã người tựa vào gối lắng nghe Ly

_ em đã biết tất cả rồi …

“Cạch” _ một cô y tá vào phá đám

_ xin lỗi bệnh nhân chưa đóng tiền viện phí, xin cô đóng ngay được k ak _ y tá vô đòi tiền

_ vâng ! Tôi sẽ ra liền _ Ly nhìn cô y tá cười

_ xin cám ơn _ y tá đáp rồi đi mất dạng

_ anh đợi em tí nha _ Ly nhìn Shin

_ uhm

Ly đi ra ngoài, sau khi đóng tiền xong cô đến buồng điện thoại công cộng gọi về nhà

_ alo _ người bên kia bắt máy

_ anh Long, em đây

_ Ly. Em ở đâu dz? _ Long mừng khi nghe giọng Ly vì anh chắc chắn cô k gặp nguy hiểm

_ em ở bệnh viện, Shin bị tai nạn

_ em về ngay cho anh

_ nhưng Shin _ Ly ngập ngừng

_ nó còn sống nhưng người nhà em có thể chết bất cứ lúc nào em biết k? _ Long tức giận

_ hả? Chuyện gì đã xảy ra? _ Ly hốt hoảng

_ ông ấy đã bắt tất cả mọi người rồi … … … alo alo alo _ Long chưa kịp nói xong thì Ly đã bỏ cái điện thoại chạy ngay ra ngoài đón taxi về nhà ( cái xe môtô quăng mất luôn rùi)

Tại biệt thự, Ly phóng nhanh vào nhà. Khung cảnh trong nhà hiện giờ thật căng thẳng, Mimi nhìn Khoa như muốn ăn tươi nuốt sống anh nhưng Thiên đã giữ chặt cô bé. Long đạp nát cái bàn thủy tinh và bây giờ tay anh đầy máu, từng giọt từng giọt rơi trên nền nhà. Còn Vi thừ người ra nhìn vào những mảnh vở thủy tinh như muốn lao vào nó dùng nó để làm việc gì đó

_ chuyện gì đã xảy ra? _ Ly nhìn quanh cả nhà rồi hỏi

_ tỷ tỷ _ Mimi ôm lấy Ly khóc nức nở _ Tường Sinh … hix … hix

_ tỷ biết rồi , Mimi ngoan nào _ Ly vỗ cho Mimi nín rồi chuyển cô bé sang cho Thiên

_ tỷ khuyên anh Long giúp em đi _ Thiên xót xa

_ uhm _ Ly đến lấy hộp thuốc y tế băng vết thương lại cho Long

_ Shin ở bệnh viện nào? _ Khoa bổng lên tiếng

_ ở bệnh viện An Nam _ Ly nói qua loa với Khoa rồi bỏ mặt cho anh bước ra khỏi nhà.

_ em thật sự vô tình bỏ rơi hắn ak? _ Long lạnh lùng nói

_ đối với em k ai có thể thay thế được gia đình _ Ly bây giờ thật sự đã là Ly của ngày xưa, một Angel lạnh lùng với tất cả những ai k phải người thân của cô.

_ trực thăng sắp đến rồi, em lên phòng thay đồ đi , chúng ta về Hông Kông _ Long nhìn xa xăm ra trời, sau một cơn mưa lớn bầu trời đã sáng trở lại và rất trong xanh k một gợn mây – ‘ hy vọng cuộc sống của chúng ta sẽ như hôm nay, sau bao nhiêu sóng gió cuộc sống mới, một cuộc sống bình yêu thật sự sẽ đến’. (t/g k biết sau cuộc chiến này sẽ còn lại bao nhiêu người nữa, hixhix)

Một cuộc chiến mới sắp bắt đầu và ai cũng đã về đúng bản chất thật sự của mình. Năm người ( 2trai, 3 gái), bước ra khỏi ngôi biệt thự, trên người là những bộ trang phục màu đen lạnh lùng, ánh mắt chứa đầy sự thù hận, trái tim vẫn đang đập nhưng k hề có sự yêu thương nào tồn tại trong họ. Họ bỏ lại Việt Nam và đi về nơi đang cần mình, đó là Hông Kông.

10. Chương 10: Tại Sao Phải Là Tôi ???

Trực thăng của gia đình Ly đang đưa họ đi. Còn một nơi khác

“Cạch” _ cánh cửa phòng bệnh mở ra

_ Ly … _ Shin vui mừng khi nghe tiếng mở cửa nhưng lại thất vọng khi thấy người bước vào

_ là tao _ Khoa nhìn thằng bạn cười

_ uhm _ Shin khá thất vọng

_ thất vọng sao? _ Khoa đoán được tâm lý của Shin

_Uhm . Sao mày te tua thế? Thằng nào có khả năng đánh mày như thế _ Shin ngạc nhiên hơn khi thấy Khoa quấn vải trắng quanh người

_ chuyện dài lắm, từ từ tao kể mày nghe, giờ có chuyện quan trọng hơn _ Khoa lắc đầu ngồi xuống ghế

_ chuyện gì?

_ ba mày đã hành động rồi _ Khoa ngao ngán

_ sao?

_ ông ấy đã bắt hết người nhà của Ly để uy hiếp cô ấy, hiện giờ bọn họ đang về đó, cũng là tìm đến chỗ chết _ ánh mắt Khoa trở nên vô hồn

_ tao k ngờ ông ấy lại làm nhanh như dz. Nhưng có chuyện quan trọng hơn tao cần giải quyết _ Shin mệt mỏi nhìn thằng bạn

_tao biết rồi! Tao chỉ là người bị Ly lợi dụng thôi, cô ấy biết tất cả rồi _ Khoa thiểu não, anh cảm thấy rất đau rất đau

_ mày nói sao?

_ Ly đang muốn lợi dụng tao để có thể nắm bắt mọi thông tin về gia đình mày về hành động của cha mày. Cô ấy yêu mày nhưng hận pa mày , và còn một kế hoạch lớn hơn chưa được thực hiện _ Khoa giải thích

_ kế hoạch mang tên "TRẢ THÙ"

_ có lẽ thế. Nhưng Ly đã chậm chân hơn pa mày

_ uhm, đúng vậy _ Shin cười

_ còn quen tao là sự trả thù của cô ấy dành riêng ày _ Khoa buồn rầu

_ tao đã từ pa tao rồi _ SHin nói một cách cay đắng

- nhưng bây giờ là vô nghĩa

_ chúng ta đi Hông Kông _ Shin quyết

_ được nhưng k phải bây giờ

_ tại sao?

_ giờ tao với mày là 2 thằng tàn phế đi đâu được

HAHAHAHAHAHAHAHA _ 2 người bỗng cười vang trong bệnh viện , đúng là yêu quá hóa đ.i.ê.n luôn rồi.

Tại nhà Ly ở Hông Kông

_ Bully , Bully đâu? _ tiếng Ly hớt hải gọi vang khắp nhà

_ dạ cậu ấy đang ở trên sân thượng thưa tiểu thư _ quản gia cuối sát người nói

Không một ai nói gì mà lao thẳng lên lầu, mục tiêu cuối cùng là sân thượng. Nơi đó một người con trai đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó, ánh mắt vô cùng bi thương, thể xác vẫn còn đây nhưng linh hồn đã đi về cực lạc tìm gặp Phật rồi.

_ Bully _ Long gọi

_ … _ k phản ứng

_ anh Bully _ Thiên tiếp tục gọi

_ … _ vẫn k phản ứng

_ TRẦN ANH PHONG _ Ly,Vi và Mimi hét

_ mọi người về rồi sao _ anh trả lời nhẹ nhàng

_ hả_ mọi người hơi bị sock trước thái độ đó của Bully

_ cậu sao thế? _ Long hỏi

_ đọc đi _ Bully đưa lá thư cho Long

_ uhm _ Long cầm lấy và đọc từng chữ, đọc xong lá thư anh sock hơn, anh vò nát lá thư quăng xuống đất_ đáng chết

_ chuyện gì thế _ Ly nhìn nét mặt Long mà lo lắng hơn

_ tỷ ak _ Vi nhặt lá thư lên đọc _ tỷ nên gặp họ đi

_ tại sao? _ Mimi hỏi

_ nếu một ngày Ly không gặp họ thì họ sẽ giết một con tinh _ Bully ngước mặt lên nhìn trời cao

_ gì? … dz thì gặp đi ở đây làm gì nữa

_ k được _ Long cảng

_ sao lại không? _ Vi nhìn Long đầy đau thương

_ mệt quá đưa thư đây _ Ly giựt lá thư từ tay Vi, đọc xong sắc mặt Ly trở nên tái nhạt, đầu óc cô quay cuồng _ chính tôi đã hại họ ra nông nỗi này huhuhuh

_ tỷ/Ly _ mọi người ngạc nhiên

_ tôi sẽ làm theo những gì họ muốn _ Ly gạt nước mắt

_ nếu em làm dz cả thế giới này có thể sẽ bị hủy duyệt _ Long gắt

_ anh Long _ Ly xà vào người Long khóc nức nở ... ...

Tại một nơi nào đó ( chú ý , ở Hông Kông t/g sử dụng biệt danh của nhân vật, t/g cũng chú thích lại ọi người nhớ )

_ mọi người k sao chứ? _ Tiger ( Thiếu Hùng ) tỉnh lại sau khi thuốc mê hết tác dụng

_ um … k sao _ Wolf ( Khắc Hạo) trả lời

_ k sao

….

…

_ chúng ta đang ở đâu đây? _ Sara( Tường Xuân) nhìn xung quanh căn phòng thắc mắc

_ k biết nữa _ Tiger đi dọc bức tường tìm xem có đường nào thoát k để tính tiếp

_ phải chi có thằng Bully ở đây thì khỏe rồi _ Shark ( Công Tài ) than thở

_ uhm, chắc chúng biết tài của anh Bully nên sợ rồi _ Lina ( Tường Phi ) khẳng định lại một sự thật

_ nhưng tại sao chúng có thể bắt chúng ta vào đây được? _ Candy (Tường Lam) trầm tư suy nghĩ

_ em kể trước cho _ Sea Sea ( Tường Hải) tuyên phòng nhớ lại _ @#^%$&*&##$%^&*&^%$#$#$#^**&^$#@#%&&%##%^&&

_ uhm, chuyện của anh thì như thế này _ Snake (Thuận Khải ) kể _ @#&^#$&*&^%#$%^&*&^%$$%^&*&^%$%^&*&^%$

….

…

_ có thể tóm lại một câu _ Tiger nói _ chúng ta đã bị một thủ đoạn vô cùng tinh vi bắt

_ người này quả k thể xem thường được _ Wolf ngật gù khâm phục

BỐP _ một cú đấm vào đầu Wolf

_ mày co thôi cái chuyện khâm phục người khác k? _ Snake hành động kèm theo lời nói

_ A _ Sara ( Tường Xuân0 phát hiện ra vấn đề gì đó

_ gì đó_ mọi người nhìn cô

_ cha , mẹ _ nước mắt cô rưng rưng

_ đúng rồi _ Fleecy ( Tường Vân) cũng bàng hoàng nhớ đến

_ trời ak, bực quá , làm sao đây _ Mild (Tường Nghi) cáu

_ thôi đi, có gì từ từ tính – Rose ( Tường Lâm) quát

_ uhm, các em bình tĩnh đi _ Tiger ổn định tình hình

_ có thư này _Shark tìm được một mảnh giấy

_ đâu, đọc lên ọi người nghe _ Snake chạy đến

_ uhm, nghe này _ Shark lấy giọng _ “ Hiện các ngươi là tù nhân của ta, ngoan ngoãn nghe lời nếu k thì ông bà Trần sẽ ra đi đầu tiên …. Ta cho các ngươi sự lựa chọn đấy. Mõi ngày trôi qua, nếu đại tiểu thư nhà họ Trần k xuất hiện thì một trong số các ngươi sẽ … sẽ …”_ đọc đến đây anh khựng lại

_ sẽ cái gì? _ Sea Sea hối thúc

_ nói nhanh lên – Lina cũng k chịu được

_ mày sao thế _ Wolf nhìn Shark

_ đưa đây _ Rose giựt luôn tờ giấy trên tay Shark đọc và hết sức ngạc nhiên

_ đọc đi chị _ Mild thúc

_ thôi khỏi anh hiểu rồi _ Tiger cười nhếch môi

_ anh nói đi _ Sara nhìn Tiger

_ một người trong số chúng ta sẽ chết _ Candy thay lời tất cả

_ … … _ thay vì bất ngờ, thay vì la hét , thay vì gục ngã, thay vì tuyệt vọng … thì họ lại chìm sâu vào im lặng. Mọi người ngồi dựa vào tường, tâm trạng rối bời, k ai nhìn ai nhưng có lẽ họ có cùng một suy nghĩ … …

Quay lại nhà Angel

_ anh Dragon (Đường Long), hôm nay là ngày đầu tiên phải k? _ Mimi hỏi

_ uhm, em đừng lo _ Dolphin ( Khởi Thiên) thay lời Dragon vì giờ k ai có tâm trạng nói chuyện gì nữa

_ thôi, em sẽ gặp họ _ Angel rời vòng tay Dragon

_ k được _ Dragon ngăn cảng

_ nhưng em k thể ngồi đây chờ nhận xác của mọi người anh có biết k? _ Angel đấm vào người Dragon tức giận

_ em bình tĩnh đi, em nghĩ họ sẽ đồng ý để em hy sinh vì họ sao? _ Dragon ôm Angel an ủi

_ em phải làm sao? Hixhixhix _ Angel bây giờ yếu đuối trong vòng tay Dragon

_ thưa đại tiểu thư _ quản gia ngập ngừng

_ có chuyện gì?

_ lão gia có thư gửi cho cô

_ sao

_ lá thư này lão gia viết trong ngày Tường Sinh tiểu thư qua đời và dặn tôi trao lại cho đại tiểu thư nếu có chuyện xấu xảy ra _ quản gia kể lại cặn kẽ

_ cám ơn ông, ông có thể xuống dưới được rồi _ Angel đón lá thư từ tay quản gia

_ tỷ để em đọc cho _ Windy ( Tường Vi ) nhìn Angel ánh mắt lạnh lùng

_ uhm

“ Phương Ly, con gái yêu của cha mẹ.

Cha mẹ thật sự ân hận khi đã để lạc mất con vào 12 năm trước. Tất cả là lỗi của cha mẹ, con hãy tha lỗi cho cha mẹ và hãy sống thật tốt nhé con gái.”

_ em cứ đọc tiếp đi _ Angel bảo Windy đọc khi Windy nhìn lên

“ Con còn nhớ về hôn ước 10 năm trước k? Cha và ông Pyter vẫn luôn liên lạc với nhau nhưng không cho 2 đứa biết. Một sai lầm lớn nhất củ cha là đã uống quá say và kể cho ông ấy nghe về trí thong minh tuyệt đỉnh của con …”

_ đọc tiếp k được dừng lại cho dù trong thư có viết gì _ Angel quát làm Windy ngoan ngoãn đọc

“ Ông Ryter là một người đầy tham vọng, ông ấy muốn dùng bộ não của con, dùng trí nhớ của con để chế tạo lại phần mềm đa năng, phần mềm mà bất kỳ thông tin của quốc gia nào cũng có thể lấy được.

Con là một đứa con gái ngoan, con có một trái tim chưa đầy tình yêu chứ k lạnh lùng như vẻ bề ngoài con đang sống. Tấm lòng thương người của con cũng lớn như biển, bất kỳ sinh linh nào trên trái đất này con cũng yêu thương huống chi là một sinh mạng phải k con?

Cha mẹ thà hy sinh mình chứ k để thế giới này rơi vào cuộc chiến tranh thế giới tàn khóc như ngày xưa. Mà k nó còn kinh khủng hơn xưa nữa. Một người như Pyter k thể nào cai trị cả thế giới được.

Hãy nghe lời cha, cho dù hy sinh cả gia đình mình con cũng k được để Pyter đạt được nguyện vọng của mình.

Cha mẹ yêu con rất nhiều.

Trần Anh Huân tuyệt bút”

_ tỷ _ Windy và Mimi nhìn Angel đau xót

_ tại sao? Tại sao? _ Angel lẩm nhẩm _ tại sao phải là tôi? TẠI SAO ?????????

_ tỷ ơi _ Mimi ôm chầm Angel khóc nức nở

_ giờphải làm sao đây? _ Windy nhìn Dragon

_ anh k biết

_ Anh Bully _ Windy chuyển sang Bully

_ Windy, khóc đi em _ Bully ôm lấy Win dy khi thấy cô đang cố gắng kìm nén_ khóc đi em, có anh đây mà

_ thật k có cách sao? _ Dolphin đau đớn

Xoay qua bên kia

_ hôm nay là ngày đầu tiên đúng k? _ Tiger lên tiếng phá tan bầu k khí

_ tôi sẽ là người đầu tiên _ Candy nhất quyết

_ k, em sẽ là người đầu tiên _ Sea Sea chen vào

_ k để em

_ k được

_ để em

_ các em k được hy sinh như vậy , sẽ có cách mà _ Snake chen ngang sự tranh giành của các cô gái

_ thật sự k có đâu _ Sara khóc

_ sắp hết ngày hôm nay rồi _ Wolf nhìn mặt trăng đã lên cao (đồng hồ bị trả về rồi)

_ bây giờ k ai được nói gì, ở đây anh sẽ là người quyết định khi k có anh Dragon _ Tiger phán

_ k được _ Candy gạt phắt lời nói của anh sang một bên

_ đúng hôm nay mọi người bình đẳng _ Rose nói

_ k được mọi người phải nghe tôi _ Tiger bây giờ đã hóa thân thành một vị chúa tể rừng sâu

_ các cô ấy đúng đấy Tiger ak _ Snake cũng bên vực 2 người đẹp

_ bây giờ luật cũ tỉ thí _ Tiger ra uy

_ được _mọi người đồng thanh

_ các người điên ak? _ Wolf tức giận

_ sao?

_ bây giờ là lúc nào rồi mà còn trẻ con như dz chứ? _ Wolf lên tiếng dạy dỗ

_ uhm _ mọi người như hiểu ra mình đang hành động thật ngốc nghếch

_ các ngươi đã chọn được người ra đi đầu tiên chưa? _ một giọng đàn ông vang lên quanh tai họ

_ ai? _ mọi người đồng thanh

_ còn 60s nữa _ giọng nói đó

_ ngươi là ai?

_ mau ra mặt đi

_ có giỏi thì đánh tay đôi với ta

_ HAHAHAHAHAHAHAHA hết giờ rồi _ giọng cười vang dài và tuyên bố lên một sự thật

Sáng hôm sao một cái quan tài màu đen nắm trước cửa nhà Angel. Mọi người bàng hoàng nhìn chiếc quan tài, ánh mắt đau khổ nỗi lòng chùn xuống. Lấy hết can đảm Angel bước đến

_ Angel _ Long gọi

_ tỷ _ # người khác gọi

_ đại tiểu thư _ người làm trong nhà gọi

_ tôi k sao _ Angel đáp

Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại Angel mong người nắm bên trong k là người nhà của cô. Mắt Angel sáng rạng ngời, cô đẩy nắp quan tài

KHÔNG ... KHÔNG ... KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG

11. Chương 11: Công Cha Nghĩa Mẹ

_ Angel. Em sao thế _ Dragon lo lắng bước đến chỗ Angel, anh nhìn thấy người người nằm trong …. đó_ Không thể nào
_ anh chị sao thế _ Dolphin cùng mọi người cũng lại gần hơn

_ không ……… hix hix hix huuuuuuuuuuuu _ tiếng Mimi k ngừng vang lên

_ cha … mẹ … _ Windy quỳ bên cạnh … lòng cô đau đớn

_ lão gia… phu nhân … _ người làm trong nhà hoảng hốt khi nhìn thấy một cặp vợ chồng yêu thương nhau, đến chết họ cũng ở bên nhau, trên môi họ vẫn là nụ cười mãn nguyện … …

Một đám tang đau thương đã được diễn ra gay sau đó, họ thật sự k thể nào ngờ được người hy sinh đầu (t/g đau). Không ai nói gì trong suốt tang lễ, mọi người chỉ nghe tiếng khóc, khóc, khóc và khóc của Mimi, Windy và bọn người hầu. Dragon và Dolphin cũng bồi hồi xúc động. Chỉ riêng Angel bây giờ là một cái xác k hồn, k hơn k kém với một tảng băng khổng lồ trong cái nóng của mặt trời. Cô hoàn toàn k còn cảm giác đau đớn nữa, người thân của cô sẽ ra đi như thế này hay sao? Một ý tưởng lóe lên trong đầu cô khi t/g thấy một nụ cười bí ẩn từ miệng cô

Tại nơi giam giữ những người còn lại

HUHU ………… HUHU ………HUHU ……HUHUHUUUUUUUUUUUU

Tiếng khóc đến xé lòng của các cô gái, bên cạnh đó sự đau thương, câm tức của các chàng trai. Họ k gờ người ra đi đầu tiên lại là cha mẹ, người cho chúng cuộc sống thứ hai, người mà họ yêu hơn cả mạng sống của mình. Chữ hiếu chưa trả xong thì cha mẹ họ đã một lần nữa và cũng là lần cuối bảo vệ họ, cho họ thêm cơ hội nữa để sống.

“Đi khắp thế gian k ai sánh bằng mẹ

Gian khổ cuộc đời không nặng ghánh bằng cha”

Hai ông bà thà hy sinh bản thân chứ k để bất kỳ đứa con nào của mình bị tổn thương. Tuy các cậu trong nhóm Wildness k phải con của mình nhưng ông bà Trần đã xem các cậu này là người trong nhà và họ cũng xem ông bà là cha mẹ thứ 2 của mình. Bây giờ cha mẹ ruột họ vẫn chưa biết họ gặp chuyện nếu k thì họ sẽ lo sốt vó lên mất, nếu được họ cũng sẽ hy sinh vì đứa con của mình.

[ … …

_ con về ở với ta nhé !

_ con …

_ theo ta

… …]

Đó là cuộc đối thoại hơn 10 năm về trước mà mõi cô gái ở đây k thể nào quên được, chỉ là những câu nói ngắn gọn nhưng nó đã thay đổi cuộc đời họ. Giờ đây tất cả chỉ là kỹ niệm, một kỹ niệm đến đau lòng, sức mạnh trong tiềm thức như được thức tĩnh

_ chùng ta k được yếu đuối như thế này _ Candy ngước mặt lên, sự quyết tâm tràn dâng

_ đúng, chúng ta phải mạnh mẽ lên _ Rose tiếp lời

_ chết thôi có gì phải sợ chư _ Mild cười

_ chúng ta đã chết một lần rồi mà, đúng k ? _ Sara nhắc lại chuyện quá khứ

_ cha mẹ đã vì tất cả mọi người mà hy sinh thì chúng ta cũng k được sợ _ Fleecy nói

_k để tỷ phải khó xử vì chúng ta _ Sea Sea can đảm k thua gì các chị

_ anh rất vui khi mấy em có thể nghĩ được như thế _ Tiger đứng dậy

_ chúng ta gặp hắn ta thôi _ Snake kêu gọi sự đồng lòng

_ uhm _ một sự quyết tâm phi thường

_ HAHAHAHA … cảm động quá _ tên lạ mặt nói

_ ngươi giết hết bọn ta đi _ Wolf nhìn quanh

_ k … k .. vui tý nào , cô gái đó đã đến rồi, chúng ta chơi một trò chơi nhé

_ tỷ đã đến rồi sao?

_ tại sao tỷ chịu khuất phục chứ

_ em k tin tỷ có thể làm dz

_ các ngươi im đi _ tên đó quát _ trò chơi bắt đầu

Lời phán quyết cuối cùng của hắn. Những ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau, họ thà hy sinh chứ k để mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Trò chơi này sẽ kết thúc sớm thôi! Bên ngoài Angel, Mimi, Windy, Dragon và Dolphin đang tiến vào khu căn cứ bí mật này.

12. Chương 12: Trò Chơi Sinh Tử

Tại khu căn cứ bí mật, nơi giam giữ người thân của Angel, nơi đã lấy mất 2 người quan trọng nhất của cô, một đoàn vệ sĩ đang chào đón họ.
_ hứ … hai hàng danh dự nhỉ _ ánh mắt Angel sắt đá

_ chủ nhân các người đâu ?_ Dragon hỏi tên lính đầu tiên

_ chủ nhân đang đợi tiểu thư và công tử bên trong, mời vào ak _ tên này lễ độ ra phếch.

_ vào thôi tỷ _ Dolphin thúc

_ dĩ nhiên phải vào rồi nhưng …

BỐP _ Angel đấm vào mặt tên lúc nãy, sau đó cô đánh những tên còn lại. Dragon liên tiếp hạ gục hàng chục thằng vệ sĩ mà k tốn một chút sức lực nào. Còn Windy, phóng phi tiêu vào điểm yếu của bọn chúng làm máu phun tứ tung. Dolphin và Mimi k thua gì anh chị mình, cả hai cũng dọn sạch sẽ con đường họ đi qua. Cả 100 thằng vệ sĩ bị hạ đo ván, họ đàng hoàng bước vào trò chơi

_ rất tốt _ giọng nói người đàn ông vang lên trong loa

_ thường thôi _ Windy đáp, mọi người như đã qua cửa thứ nhất bình yên

_ sao tỷ biết _ Mimi không hiểu tại sao phải đánh những tên lúc nãy, rõ ràng họ chỉ ra đón thôi

_ khi cuộc chơi bắt đầu thì bất kỳ ai cũng có thể là trở ngạy của mình vì thế xử trước sẽ tốt hơn em gái ngốc ak _ Angel nhìn Mimi cười

_ dạ, em sẽ bảo vệ tỷ

_ k , em hãy tự bảo vệ mình, như thế tỷ sẽ yên tâm hơn- Angel xoa đầu Mimi_ Dolphin giao Mimi cho em

_ dạ _ Dolphin nhận lệnh

_ Dragon, Windy có chuyện gì em sẽ hỏi tội anh đó _ Angel lườm Dragon

_ anh biết _ Dragon quá hiểu cô, mõi khi Angel ra tay thì k muốn vướn bận tay chân

_ cẩn thận _ Angel đưa tay chặng bước tiến của mọi người

_ sao vậy tỷ ? _ Mimi hỏi

_ Windy giao trận này cho em

_ dạ _ Windy hiểu ý

_ muốn chơi lén ak? _ Dragon nhếch môi

_ xem ai nhanh hơn _ Dolphin cũng khá thích thú _ tỷ thật lợi hại chưa gì đã nhận ra trận thứ hai rồi

Windy được trang bị rất kỹ càng với chiếc áo 3 lổ đen pó sát, chiếc quần kaki đen có thể giản tối đa theo bất kỳ cử động nào của cô. Trên hết, mõi cm trên người cô đều có những thanh phi tiêu sắt nhọn và nhiều thứ khác. Tiến vào trận chiến, Windy k run sợ, chẳng nao núng, ánh mắt nhắm nghiền lại cảm nhận không khí đang chuyển động xung quanh. “PHẬP” _ một mũi tên cắm vào sàn bên cạnh chân Windy, nếu cử động chậm 1s thì cô có thể đã mất mạng

_ k hổ danh là cao thủ phi tiêu _ Dolphin và Mimi thán phục, phục sát đất

_ im lặng _Dragon và Angel ra dấu cho 2 đứa nhỏ ham zui kìm chế vẻ thích thú

Tiếp theo đó là rất nhiều mũi tên bay ra “ chíu… chíu … vèo … vèo…” . Nhanh chóng lao người né tránh đồng thời rút phi tiêu phóng trả lại “ kẻng … kẻng …” trong phút chốc những mũi tên đã nằm dài dưới đất. Không dừng ở đó, Windy phóng hơn chục thanh phi tiêu vào nơi có tên phóng ra làm áu đỏ thấm đẫm mặt đất ( hiểu luôn nhé ).

_ ngưỡng một chị hai quá đi mất _ Mimi ôm Windy vui mừng

_ thôi, k có nhiều thời gian đâu _ Angel lạnh lùng bước đi

_ trận tiếp theo có thể là gì anh? _ Dolphin hỏi Dragon

_ trận này có lẽ chúng ta phải hổ trợ cho Angel đi tiếp _ Dragon nhếch môi

_ sao? _ Mimi và Dolphin chết trân

_ đến rồi _ Angel dừng lại

_ em cứ đi trước đi _ Dragon cúi mặt _ phải đợi anh đến

_ em hứa _ Angel ôm chặt Dragon

_ tỷ _ ba người còn lại ôm lấy cả 2

_ k được bỏ tôi đi trước đó _ Angel quay đi

Và thế là Dragon, Windy cùng Dolphin và Mimi ở lại cửa thứ 3. Trước mặt họ là những tên võ sĩ Samurai và njnja thượng đẳng. Ánh mắt lạnh lùng, hai tay nắm chặt, trái tim tràn đầy nhiệt huyết, máu trong người nóng dần lên, cả bốn người bắt đầu lao vào cuộc chiến k cân sức … Dragon một mình đối phó hơn chục tên võ sĩ, bình thường thì trăm thằng anh vẫn k sợ nhưng hiện giờ trước mắt anh là những người được huấn luyện chuyên nghiệp nên gặp rất nhiều khó khăn, hạ được một thằng thì anh đã ăn cả trăm đòn rồi, thật sự anh chỉ còn có thể chiến đấu trên tinh thần thôi -‘Đường Long , mày nhất định phải sống, vì Angel mày phải sống’. Windy cũng là tay có tiếng trong giới phi tiêu đạn lạc nhưng gặp phải những đối thủ được đào tạo về ám khí như njnja thì cô cũng không phải đối thủcủa họ, dù hạ được rất nhiều người nhưng nhìn lại cô cũng pị thương khá nặng –‘ cố gắng lên Windy, tỷ đang đợi mày’. Phần Dolphin và Mimi là thê thảm nhất, cả 2 phối hợp hỗ trợ nhau ra đòn phòng thủ nhưng vì thực chiến quá ít nên thất thủ nhanh chóng. Cả bốn người đã bị dồn lại gần nhau, bao quanh là gần trăm tên võ sĩ

_ làm sao đây? _ Windy hỏi

_ liều mạng thôi _ Dragon đáp nhẹ nhàng

_ nhất định …phải tiêu diệt chúng … nếu k … tỷ sẽ …gặp nguy hiểm_ Mimi thở dốc

_ cố gắng lên, còn chừng trăm tên thôi _ Dolphin cũng cố tinh thần

_ xông lên _ họ hét lên bằng ý chí, sức mạnh tinh thần sẽ giúp họ cầm cự được bao lâu thì hay bấy lâu.

_ Mimi _ Dolphiin hét khi thấy Mimi gục ngã

_ Windy _ Dragon lo lắng vì Windy đã trúng ám khí của bọn chúng

Phần Angel thì đơn phương độc mã bước vào sào huyệt của kẻ thù, mõi bước đi khá thận trọng, những cái bẫy thông thường quả nhiên k làm khó được cô. Cô bước đến một cánh cửa lớn nhưng cửa đã được khóa an toàn cần phải giải mật mã, chuyện này sao có thể làm khó thiên tài máy tính như cô chứ.

_ k ngờ con có thể vào đây sớm như dz, con dâu ak _ người đan ông ngồi trên ghế cách Angel một hồ nước khá rộng

_ con dâu ak, nghe nhói tai quá thưa ông Pyter _ Angel nhếch môi đáp lại

_ con với Shin vẫn còn mấy tháng nữa mới hết hôn ước nên giờ con vẫn là con ta _ ông ra vẻ thân thiện

_ tôi đã giết chết cậu con trai quý tử của ông rồi

_ mày nói sao? _ ông sock

_ ủa, ông k biết hay sao? Con trai ông vì tôi mà nhập viện và chết ở đó luôn rồi _ Angel khiêu khích một ông bố yêu thương con trai mình

_ mày, mày sẽ trả giá _ ông Pyter nóng giận

_ dz còn tính mạng cha mẹ tôi ai sẽ trả ? _ Angel gào thét

_ đó là họ tự nguyện

_ nếu k vì tham vọng của ông thì họ sẽ k chết

_ k vì sự thông minh của mày thì đâu có chết

_ vì tôi sao?

_ đúng vì con đã tạo ra một thứ mà ai cũng cần, trong đó có ta nên chính con đã giết chết cha mẹ mình đấy con dâu yêu quý của ta HAHAHAHA

_ là tôi giết chết họ, đúng rồi là tôi hại Tường Sinh, là tôi giết cha mẹ mình, là tôi đã gây ra mọi chuyện _ Angel lẩm nhẩm _ DZ THÌ GIẾT TÔI ĐI

_ không , ta sẽ cho con nhìn người thân của mình ra đi từng người một. Nếu con muốn họ sống thì hãy đưa ta phần mềm đó

_ k bao giờ _ Angel kiên quyết

_ được, người đâu _ sau tiếng gọi của ông thì một đoàn vệ sĩ dẫn theo 7 cô gái và 4 chàng trai, tất cả họ đều bị bịt mắt.

_ mọi người _ Angel gọi

_ giọng nói này _ Tiger lắng tai nghe

_ tỷ là tỷ phải k? _ Sea Sea nhận ra Angel

_ mọi người k sao chứ ? _ Angel lo lắng

_ tỷ đừng lo cho tụi em _ Candy trấn an

_ tỷ k được đưa phần mềm đó cho hắn _ Rose nói

_ mọi người vẫn ổn chứ ? _ Angel mặt kệ tất cả những lời của họ

_ k sao _ họ đồng thanh

_trò chới mới nhé con dâu

_ cái gì?

_ bập bênh sinh tử

_ sao? _ mọi người nghe thấy đều không khỏi bàng hoàng

_ thả chúng ra _ sau lời nói đó từ dưới hồ những cách cửa sắt được mở ra, những con cá xấu vùng Amazon dữ tợn xuất hiện _ thấy sao con dâu?

_ ông muốn gì? _ Angel hốt hoảng

_ ta sẽ cho con chơi trò này với người thân của chính mình

_ ông …

_ họ sẽ cùng nhau bước ra cầu thang bập bênh giữa hồ. Tay họ được treo trên một thanh xà ngang nhưng thanh xà này cũng như cái bập bênh, nếu 2 bên k cân bằng thì … _ ông Pyter thả một miếng thịt xuống hồ và trong 1s thì biến mất

_ tỷ ơi, chuyện gì dz?

_ tỷ đừng chơi mà

_ đúng đừng chơi trò này

_ nếu tôi k chơi_ ánh mắt Angel đanh lại

_ dz thì tất cả họ đều đi xuống hồ

_ được ta sẽ chơi

_ k được đâu Angel

_ em k chơi với tỷ đâu

_ tất cả im hết đi _ Angel không thể nào kìm chế được cảm xúc

_ bắt đầu _ ông Pyter cười

_ nếu còn xem tôi là Angel là tỷ tỷ của mọi người thì nghe lời tôi

_ được _ mọi người đồng thanh

_ là số lẻ , phải làm sao đây _ Angel lẩm nhẩm

_ nếu con k bắt đầu thì ta sẽ làm thay con _ông Pyter hối thúc

_ ông im đi, lải nhãi hoài _ Candy bực mình

_ được rồi! _ sau một hồi suy nghĩ Angel đã tìm ra cách giải quyết

_ con cứ tự nhiên đi, vệ sĩ sẽ giúp con_ ông cười gian

_ Tiger và Snake 2 người khởi dầu nhé

_ uhm _ hai chàng trai nhanh chóng bước ra

_ nghe nhịp đếm của em, 1 2 … 1 2… 1 2 _ theo nhịp đếm của Angel cùng kinh công họ đi nhẹ nhàng ra đến giữa. Cặp đầu tiên có vẻ thuận lợi

_ rất tốt, 2 anh tập trung nếu có chuyện bất ngờ _ Angel tiếp tục thực hiện cuộc chơi _ đến Sea Sea và Sara

_ dạ _ hai cô gái bước ra chậm chạp

_ 1 2 … 1

_ Á _ Sea Sea mất thăng bằng

_ Tiger sang trái, Sea mau chòng lấy lại thăng bằng _ khio thấy Sea Sea đã cân bằng _ Tiger sang phải, 2 người tiếp tục đi

_ tiếp đi con dâu _ ông Pyter cũng căng thẳng k thua gì Angel

_ ông ngồi yên đó đi _ Angel liếc ông một cái sắt lạnh _ Wolf và Shark, 2 anh tiếp tục

_ ok _ hai anh chàng này cũng gặp phải chút khó khăn

_ 1…2…1…2… Wolf, anh đi chậm thôi nếu k sẽ thất bại đó _ Angel nhắc nhở

_ anh xin lỗi _ Wolf trả lời _ tiếp đi em

_ 1 …2…1…_ Angel mĩm cười khi 2 người tiếp theo đã ra đến giữa

_ tỷ ơi _ tiếng Fleecy lo sợ

_ em yên tâm đi tỷ biết em đang rất sợ nhưng hãy tin tỷ

_ dạ

_ Lina và Mild chuẩn bị

_ tỷ đếm đi

_ 1…2…1…2…_ thấy k ổn nên Angel quyết định _ những Tiger, Wolf, Sara sang trái 1 cm, cẩn thận 1 cm thôi _ vậy là trọng lượng của 2 bên đã được cân bằng, Lina và Mild đã hoàng thành xuất sắc nhiệm vụ

_ còn 3 người phải làm thế nào đây con dâu? _ Pyter lại chen vào

_ ông im đi, đó là chuyện của tôi

Angel đang căng thẳng thì nên ngoài, nhóm người Dragon đang thất thế hoàn toàn.

_ Mimi em k sao chứ _ Dolphin ôm Mimi trong lòng gọi cô bé

_ anh Dragon giúp Mimi đi , em k sao đâu _ Windy ôm vết thương cố gắng chống trả

_ k được, em sẽ chết mất _ Dragon lo lắng

_ nhưng Dolphin chịu k nổi đâu? _ Windy đẩy Dragon đi

_ KHÔNG … _ một nhóm njnja phóng ám khí vào Windy

KẺNG … KẺNG … PẰNG … PẰNG…_ tất cả ám khí đều rớt xuống đất. Những tên njnja và võ sĩ đều bị hạ

_ Bully _ 3 người ngạc nhiên

_ mọi người vẫn ổn chứ? _ Black từ sau bước đến

_ sao cậu cũng ở đây? _ Dragon ngạc nhiên

_ chúng tôi đến giúp mọi người, nhanh lên Angel đang đợi chúng ta _ Black dìu Windy, Dolphin cõng Mimi họ cùng bước vào trong

Trò chơi của Angel vần tiếp tục , sau khi cô cho Candy và Rose thực hiện phần trò chơi giờ chỉ còn Fleecy.

_ em phải thật bình tĩnh nhé _ Angel trấn an Fleecy từ phía bên kia hồ

_ tỷ còn mình em đi thế nào được?

_ mọi người nghe đây, tôi đếm 1 thì Fleecy bước ra cầu những người còn lại cũng bước sang phải một 1cm, cứ thế tiếp tục

_ ok _ mọi người đồng thanh

_ 1 2 từ từ thôi 1 2

_ tỷ ơi em sợ quá _ Fleecy rung hết người

_ còn 1 chút nữa thôi cố lên em 1 2 1 2 ok _ cuối cùng trò chơi đã kết thúc

_ BỐP … BỐP … _ ông Pyter vỗ tay tán thưởng _ rất hay, k hổ danh dòng họ Trần và nhóm Wildness

_ quá khen _ trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhưng họ vẫn k mất đi sự kiêu hãnh

_ trò chơi chưa kết thúc mà, bây giờ mới thú vị đây

_ ông muốn gì nữa_ Angel thật sự rất khó chịu

_ bây giờ họ đang đứng giữa hồ nên chết một lúc chắc rất vui _ ông Pyter tiếp tục kích thích lũ cá đói kia bằng những miếng thịt tươi

_ ông …

_ mở khăn cho bọn tôi _ Tiger hét

_ k được mở _ Angel ngăn cản

_ nếu k mở chúng tôi sẽ nhảy xuống

_ đừng _ Angel sợ hãy _ xin hãy mở khăn cho họ

_ njnja _ tên njnja đó dùng phi tiêu cắt đứt tất cả khăn che của mọi người

_ AAAAAAAAA _ các cô gái hét

_ k được hoảng sợ _ Angel ra lệnh

_dạ hix hix

_ giờ ông muốn gì nữa_ Angel hỏi

_ đưa phần mềm cho ta

_ k bao giờ

_ dz thì nhìn họ chết đi _ ông Pyter đưa súng chỉ thẳng vào sợi dây trên giữa hồ_ nếu sợi dây đó đức thì sao nhỉ?

_ đồ hèn hạ

_ thủ đoạn

_ vô lại

_ đê tiện

_ bỉ ổi

_vô sĩ (t/g **** lộn dở lắm)

_ các người đề cao ta rồi đó _ ông ta vẫn bình than mà lên cò _ Click

_ khoan đã _ Angel hốt hoảng

_ thay đổi ý kiến rồi sao

_ tôi … tôi …

_ tôi sẽ cho cô một cơ hội cứu họ về mà không cần phải đưa thứ phần mềm _ một người từ ngoài bước vào

_ anh …sao anh lại ở đây? _ Angel lắp bấp

_ Shin, con vẫn còn sống sao _ ông Pyter vui mừng ra mặt

_ con sẽ giúp cha giải quyết phần còn lại _ Shin nhìn người cha thân yêu ngày nào

_ được _ ông nhìn thấy sự thù hận trong ánh mắt Shin

_ anh muốn gì? _ Angel hỏi

_ đấu với tôi

_ nếu tôi thắng thì chúng tôi sẽ đi về một cách bình yên

_ nếu cô thua thì tất cả phải chết và tôi vẫn sẽ có phần mềm đó _ Shin tiếp lời

_ anh hứa chứ

_ tôi chưa bao giờ thất hứa, dù lời hứa đối với người làm tim tôi tan nát _ Shin cúi mặt môi khẽ cong lên

_ được, tôi sẽ đấu với anh

13. Chương 13: Cuộc Chiến Cuối Cùng

Khi thỏa thuận đã xong, mọi người đi đến một phòng khác. Nhóm người Dragon cũng vừa gia nhập với họ. Tuy Mimi và Windy bị thương nặng nhất nhưng vẫn k nguy hiểm đến tính mạng. Tâm trạng mõi người thật ngỗn ngang, người nhà Angel lo lắng ra mặt, họ biết Shin là người thay đổi Angel, người cô chờ đợi, người làm cô hy sinh cả nhan sắc tuyệt vời của mình … cô sẽ đấu như thế nào được. Shin vẫn bình than như k có gì xảy ra, trong đầu anh k biết đang tính toán gì
_ bắt đầu chứ? _ Shin nhìn Angel đầy thách thức

_ được _ Angel đau khổ hơn bao giờ hết nhưng vẫn cố gắng ra vẻ lạnh lùng

Hai người lượn qua lượn lại hết 5’ , k chần chừ kéo dài thời gian nữa Angel tấn công trước. Một cú đá phi thẳng vào mặt Shin “BỐP”

_ hả? _ mọi người ngạc nhiên

_ chuyện gì dz? _ Dragon tự hỏi

_ sao … sao anh k tránh _ Angel bất ngờ

_ đó là chuyện của tôi _ Shin đưa tay quẹt vết máu trên miệng trả lời

_ tôi k muốn đánh với anh nữa

_ dz thì tất cả họ đều chết _ Shin thách thức

_ Shin, con k được thua _ ông Pyter có vẻ k an tâm

_ chẳng lẽ hắn đồng ý thua cuộc _ Rose nhận xét

_ thế thì tốt thôi _ Mild nói

_ anh k nghĩ đơn giản như thế đâu _ Tiger căng thẳng

_ em thấy hắn k muốn đánh trả với tỷ rồi _ Sara cùng suy nghĩ với các chị em

_ thật sự hắn muốn gì _ Dragon nói nhỏ

Trong sân đấu, Angel đang đấu tranh nội tâm –‘ thật sự anh muốn gì, cứ như thế sao em có thể ra tay được. Nhưng k đánh bại anh thì mọi người sẽ chết, Angel nghĩ đi, nghĩ đi , phải làm sao đây?’

_ em k đánh ak? Em muốn họ chết sao? Hay em sợ rồi? Angel yếu đuối như thế sao? _ Shin k ngừng đưa ra những lời lẽ khiêu khích

_ anh … anh có thôi cái trò đó k hả? _ Angel nóng giận_ đánh hay k đánh?

_ đánh

Angel lại tiếp tục tấn công, cô đánh vào chân,bụng, ngực, đầu … mõi đòn đều trúng đích, nước mắt cô cũng theo đó mà rơi mãi k ngừng. Con tim cô như chết lặng, thay vào đó là thù hận, cô nhớ đến cái chết của cha mẹ mình mà đánh mãi

_ Shin con điên ak? _ông Pyter k kìm được sự tức giận

_ ông im đi, đây là chuyện của tôi _ Shin quát, ánh mắt rực lửa

Mọi người lo lắng cho Angel nhiều hơn là Shin, vì bây giờ cô đau khổ hơn ai hết. Biết thế nhưng k ai dám ngăn cản cuộc chiến giữa hai người. Còn Angel, những đòn đánh của cô đều k mất đi uy lực của nó, cho đến khi k còn đủ sức mạnh lý trí nữa, hình ảnh một cậu bé lại tràn về trong cô cùng một lời hứa , cô gục ngã.

_ em sao thế? Chịu thua rồi ak? _ Shin hỏi đểu

_ tỷ ơi, đứng dậy đi _ Candy hét

_ Angel em k thể thua _ Wolf khích lệ

_ tỷ ơi, cố lên _ các cô gái k biết làm gì ngoài việc tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cô

_ em đứng dậy đi nếu k muốn họ chết _ Shin nâng cầm cô lên chỉ về phía những người đang lo lắng cho cô

_ anh vẫn yêu em chứ? _ cô hỏi yếu ớt

_ k _ Shin trả lời một cách phủ phàn

_ được, dz thì tiếp tục _ Angel đứng bật dậy đánh với anh

Nước mắt chảy ngược vào tim, cô rút con dao từ trong ủng ra đâm thẳng vào bụng của mình, máu chảy ròng như suối

_ TỶ/ANGEL _ mọi người hốt hoảng trước hành động đó của cô

_ em điên ak? _ Shin lại gần, nét mặt lo lắng

_ tránh ra _ Angel đẩy Shin ra đứng dậy_ bây giờ nếu anh k đáng thì tôi sẽ đâm mình một nhát

_ được, tôi sẽ đánh thật với cô _ SHin hết cách

_ tỷ ơi _ Mimi nhướng mắt nhìn trận đấu

_ Angel thật ngu ngốc, như dz mất hết máu sao đánh được nữa _ Dragon tức giận

_ tỷ _ ai cũng đau xót nhưng k bk làm gì khác ngoài việc đứng nhìn

Angel ôm vết thương đang chảy máu, môi cười gượng, ánh mắt yếu ớt. Shin đau lòng khôn xiết nhưng k làm gì hơn. Anh bắt đầu đánh, đó là cách duy nhất anh có thể giúp Angel k tự hành hạ bản thân. Lần này. cả 2 thật sự đánh nhau, tuy bị thương nhưng Angel vẫn dễ dàng tránh được những đòn đánh của Shin. Do cử động quá nhiều nên máu của cô tuôn ra như suối chảy, cô gục xuống

_ tỷ tỷ ........ _ những cô gái gào thét và rất muốn chạy vào trong đỡ cô nhưng bị bọn vệ sĩ ngăn cản

_ cho tôi vào _ nhóm Wildness cũng mất hết bình tĩnh

_ k cho vào ta cũng vào _ nói xong Dragon cùng mọi người quyết chiến với bọn vệ sĩ hung hảng

Về phía Shin và Angel

_ em giết anh đi, anh k đánh với em nữa_ Shin đau khổ ôm lấy cô

_ em chưa thua anh đâu, chúng ta đấu tiếp _ Angel cố gắng gượng dậy

_ k, anh k đánh với em _ Shin quả quyết

_ dz em sẽ ... _ Angel vừa tính lấy dao đâm vào bản thân thì bị Shin cầm chặc

_ anh sẽ chết thay em _ Shin cầm lấy dao giơ lên cao rồi hạ xuống vào tim anh _ anh yêu em, Angel của anh

_ KHÔNG.......... _ Angel hét

14. Chương 14: Cuộc Sống Mới

Năm năm sau.
Casinos vẫn đang náo nhiệt với tiếng la của con bạc, tiếng mở bài, tiếng cãi vã ,đặc biệt là cuộc rượt đuổi của Sara và bọn hành nghề đạo móc túi

_ đứng lại, mày đứng lại cho tao _ Sara hét

_ ngu ak, bà chị có giỏi thì bắt được tôi đi còn tính _ tên móc túi trêu chọc

_ bảo vệ , thằng nào xen vào tao đuổi việc hết _ Sara nóng hết cả máu

_ xí hụt _ tên đó né được những đòn đánh của cô

_ cái thằng nhóc chết tiệc này _ Sara nổi điên, cô nhảy qua những bàn đánh bạc, mọi người cũng quen với cảnh này nên mặt kệ. Chạy một hồi lâu thì thằng nhóc đó bị tóm lại

_ thả tôi ra _ tên đó giằng co

_ ai cho anh xen vào hả? _ Sara cáu

_ anh là gì của em mà dám nói dz hả? _ anh bắt tên cướp đưa tay nhéo má Sara

_ anh … là chồng sắp cưới _ Sara đỏ cả mặt

_ uhm , bây giờ để bảo vệ thằng này vào vip2 xử lý đi _ anh nhìn bọn bảo vệ đang đứng nhìn_ còn em đi vô

_ Bully tài quá trị được cả Sara luôn đấy _ Mild từ một sòn bài bước ra

_ vợ mà k trị được thì sao xứng làm thành viên của Wildness chứ

_ anh chuẩn bị chết đi _ Sara lẫm nhẫm trong miệng rồi đi vào trong

_hahaha chị nghe rồi đó em rể ak

_ Mild nay ngon há dám gọi anh bằng em hả ?

_ giờ sao , anh có lấy Sara k mà nói thế chứ _ Mild nghênh mặt lên bước đi theo Sara vỏ anh lại_ em mét Sara

_ ek khoan đã _ Bully chạy theo 2 người vào trong. Lần này anh năn nĩ gãy lưỡi luôn à xem

Còn trong phòng Vip1 thì lại lặng lẽ k một tiềng động, từng giọt từng giọt mồ hôi rơi trên nền đất. Chẳng qua là Fleecy đang cùng Wolf chơi trò mai rủi với bọn gian lận thôi! Trò chơi rất đơn giản, thua một ván chặt một ngón tay, hết tay tới chân. Nãy giờ đã 50 ván và Fleecy đều thắng hết.

_ sao chơi tiếp k? _ Wolf hỏi

_ tiếp _ bọn kia lau mồ hôi nhể nhại trên mặt , giọng run sợ mà cứng đầu, chưa ngộ ra một chân lý

_ 10 ngón tay, 10 ngón chân, 2 con mắt , 2tay, 2 chân, 1 cái mũi 2 tai nữa, thêm cái đầu và chặc các người ra làm 20 chục khúc mới đủ trả cho tôi … _ Fleecy dùng dao chỉ vào từng bộ phận trên người chúng làm răng cắn vào lưỡi , môi tím tái

_ k chơi nữa _ Wolf hất tung cái bàn

_ chết đi _ Fleecy cầm dao đâm thẳng vào người từng thằng nhưng chỉ lấy của mõi thằng một ngón tay cái như thường lệ

_ bào vệ _ mấy tên bảo vệ ngoài cửa bước vào lôi từng thằng ra

_ ủa nước gì đây? _ Wolf thắc mắc

_ ai biết _ Fleecy thờ ơ bỏ đi (chắc ai củng hiểu nước gì rồi nhỉ )

Ở một nơi khác

_ anh nhìn cho kỹ đi

_ còn cơ hội cuối cùng đó, k có lần nào nữa đâu

_ um …_ anh chàng trầm ngâm ( chuyện gì vậy ta? )

_ em cho anh 1’30’’ nữa nếu k chọn bọn em sẽ về

_ chính xác

_ đợi anh tí

_ bắt đầu tính giờ

_ từ từ -*trời ak, đánh nhau với trăm thằng còn dễ hơn là phải chọn ra vợ của mình như thế này*

_ 3 … 2 … 1 hết giờ

_ đi về

_ khoan

_ chọn đi

_ hai em cho anh hôn mõi người một cái trước khi chọn được k ? _ anh Tiger đề nghị ( cha này tham quá)

_ không _ hai chị em song sinh Candy và Rose đồng thanh

_ chỉ hôn tóc thôi mà _ Tiger nài nĩ

_ được k? _ cô này hỏi cô kia

_ ok _ cô kia đã đồng ý. Tiger tiến lại hôn 2 cô rồi ra quyết định

_ anh chọn em _ anh chỉ về phía cô này

_ em hả? _cô gái hỏi lại

_ vậy đi về thôi chị _ cô bên kia tức giận

_ uhm, anh chọn sai rồi em là Candy k phải Rose _ Candy buồn bã ra về cùng cô em

_ k sai đâu … anh nói chưa hết mà _ Tiger vẫn nói vọng theo_ anh chọn em là Candy, còn Rose thì là vợ anh

_ anh ranh ma lắm nhưng như thế cũng k đạt yêu cầu _ Rose khựng lại

_ k anh nhận ra em mà _ Tiger tiến lại ôm lấy Rose

_ anh đừng có giả vờ

_ anh nhận ra mùi hương trên tóc em, vẫn là hương hoa nhài ngày nào _ anh vẫn ôm Rose

_ hix anh xạo _ cô đấm vào vai anh trách móc

_ chúc hai người hạnh phúc _ Candy nhìn cả hai mà lòng quặng đau, trái tim cô cũng thuộc về Tiger nhưng tình yêu của anh thì trao cho người em gái cô yêu nhất rồi còn gì. Sự lựa chọn giữa hai chị em song sinh đã kết thúc, và hoàng tử đã tìm được nàng công chúa ình.

Tại nghĩa trang

_ mày vẫn k quên được Pinky sao? _ Shark vỗ vai Snake

_ hai người đến khi nào thế? _ Snake nhìn Shark và Lina

_ tụi em vừa đến _ Lina trả lời

_ uhm, Pinky là tất cả của tôi, mất cô ấy rồi tôi sẽ k bao giờ chấp nhận thêm ai khác

_ anh đừng cố chấp như thế

_ uhm, mày thử mở lòng một lần nữa xem

_ tao k thể

_ mai biễu diễn rồi , đi thôi

_ uhm _ Snake nhìn vào tấm hình của Pinky _ anh sẽ k quên em đâu

* em cũng k quên anh đâu* - một giọng nói vang lên từ thiên đường

Buổi biểu diễn tuyên bố giải nghệ của nhóm Wildness sắp bắt đầu. Không hổ danh là một nhóm nhạc lớn, khan giả đến chật cả sân vận động ( họ chọn sân bóng biễu diễn ấy mà ). Những tấm ảnh, băng rôn treo khắp nơi, mọi người hò reo làm không khí trở nên nóng như lò lửa. Đèn phụt tắt

_ xin kính chào quý vị khan giả thân thương nhất của Wildnessssssssssssssssssssssss _ giọng nói của Tiger vang lên trên mic

_ AAAAAAAAA _ đám đông quá khích khi thần tượng của họ xuất hiện cùng với ánh sáng sân khấu

_ quý vị đợi có lâu k ak? _ Snake hỏi

_ KHÔNG …..

_ chúng ta bắt đầu nhé! _ Dolphin nháy mắt với phan hâm mộ

_ Wildness… Wildness…Wilness…

Trên phòng máy

_ cái tên chết tiệc giám nháy mắt với mấy con nhỏ kia hả? _ Mimi tức tối

_ thôi đi em có gì đâu

_ tỷ cứ bênh vực hắn hoài _ Mimi trách

_ tỷ thấy nó tốt với em lắm mà … vẫn chưa nhận lời nó sao? Tỷ chắc nó sẽ là một người chồng tốt

_ em chẳng thèm

_ mất thì đừng hối hận đó… nó đẹp trai nhất nhóm Wildness rồi

_ k … thua xa anh Long của tỷ

_ sao lại của tỷ được chứ

_ tỷ quên anh Shin mà chấp nhận anh Long đi

_ em k hiểu đâu - * làm sao quên được chứ khi anh đã hy sinh quá nhiều vì tỷ rồi, tỷ thật có lỗi với tất cả mọi người*

_ em chỉ nói dz thôi mà! Khi nào mình qua Việt Nam thăm chị Windy nhỉ?

_ um … cuối tuần nhé

_ dạ, chắc chị Windy và anh Black hạnh phúc lắm nhỉ

Xí qua Việt Nam cái về liền. Hiện giờ Khoa đã là một diễn viên nổi tiếng còn Windy thì mở một lớp huấn luyện vệ sĩ và dạy võ cho bọn trẻ. Hôm nay cô đến nhà Khoa như thường lệ

_ anh Khoa _ Windy gọi lớn

_ hả? có gì k? _ Khoa đang ngồi trên ghế salon nhâm nhi tách cà phê

_ cái này của ai? Cái này, cái này và còn mấy cái này nữa _ Windy chỉ vào đống đồ cô vừa gôm xuống

_ em moi đâu ra mà lắm thế? _ Khoa thắc mắc

_ trên kệ sách, trong tủ quần áo, trên và dưới giường, nhà kho, nhà tắm, nhà sau, bàn ghế … mọi ngóc ngách trong nhà đều có đồ của người lạ

_ cái này chắc của fan hâm mộ tặng anh nên quản lý k bỏ nó thôi

_ anh nói sao? _ Windy kề dao sát vào cổ anh (từ cái ngày đó, đi đâu cô cũng mang theo vũ khí)

_ em bỏ ra đi , có gì đâu nào

_ dz còn cái này? _ Windy đưa ra một tấm ảnh. Trong đó là hình Khoa đang âu yếm với người khác

_ ak, cái này thì … thì …

_ thì cái gì nữa, em mệt rồi chia tay đi _ Windy khụy xuống ghế ( cô này làm lẹ quá)

_ uhm _ Khoa trả lời k chút do dự ( tàn nhẫn)

_ em về đây

_uhm

_ em về Hông Kông

_ uhm

Nói xong Windy đi ra khỏi nhà Khoa mà nước mắt lăn dài trên mi. “ anh là đồ chết bầm, đồ vô lại, đồ háo sắc, đồ sâu bọ, đồ bỏ đi …. Cái đồ đáng ghét … hix … tôi bỏ tất cả qua đây mà anh đối xử với tôi như thế! Thời gian 5 năm k đủ để anh quên tỷ sao? Em thật ngốc … hix ”. Windy biến mất trong chiếc taxi.

Quay lại sân khấu của Wildness, tiếng reo hò cổ vũ bây giờ đã nhường lại cho tiếng nhạc du dương của bài hát “Queen of my heart” ( bài này t/g thix nên chém đại, mọi người có hứng thú thì nghe thử nhé)

So here we stand

In our secret place

Where the sound

Of the crowd

Is so far away

You take my hand

And it feels like home

We both understand

It's where we belong

So how do I say

Do I say goodbye

We both have our dreams

We both wanna fly

So let's take tonight

To carry us through

The lonely times

I'll always look back

As I walk away

This memory will

Last for eternity

And all of our tears

Will be lost in the rain

When I find

My way back

To your arms again

But until that day

You know you are

The queen of my heart

So let's take tonight

And never let go

While dancing we'll kiss

Like there's no tomorrow

As the stars sparkle down

Like a diamond ring

I'll treasure this moment

Till we meet again

But no matter how far

(No matter how far)

Or where you may be

(Where you may be)

I just close my eyes

(Just close my eyes)

And you're in my dreams

And there you will be

Until we meet

I'll always look back

As I walk away

This memory will

Last for eternity

And all off our tears

Will be lost in the rain

When I find

My way back

We e to Yeucahat

To your arms again

But until that day

You know you are

The queen of my heart

I'll always look back

As I walk away

This memory will

Last for eternity

And all off our tears

Will be lost in the rain

When I find

My way back

To your arms again

But until that day

You know you are

The queen of my heart

Oh yeah

You're the

Queen of my heart

(Queen of my heart)

No matter how

Many years it takes

(Queen of my heart)

I'll do it all to you

Oh yeah

(Queen of my heart)

Oh yes you are

The queen of my heart

Yeah …ó … hay quá … Wildness tuyệt vời … hát nữa đi … I love you … pip pip … yeah … hô hô … á. … những âm thanh làm tim nhóm Wildness muốn vỡ tan vì xúc động

_ thật k muốn bỏ hát chút nào _ Dolphin nói nhỏ bên

_ uhm, khan giả vẫn ủng hộ mình rất nhiều _ Wolf đồng tình

_ bộ k muốn lấy vợ hả? _ Bully chen vào

_ tại sao phải bắt mình nghĩ hát chứ ? _ Shark ngẫm nghĩ

_ vì họ ghen

_ tôi cũng chán hát rồi _ Snake buồn rầu

Một loạt các bài hát được trình bày cho đến khi trời bắt đầu sáng ( hát kinh quá )

_ xin cám ơn tất cả mọi người đã đến với buổi biễu diễn chia tay làn giải trí của Wildness _ tiếng Tiger vẫn trong trẻo

Hix hix … huhuhu … buồn quá … huhuhuu … hức hức … _ tiếng khóc nức nở fan hâm mộ nữ

_ hôm nay, xin mọi người hãy chúc phúc cho Wildness vì chúng tôi sẽ bước trên một con đường mới …. Cùng người bạn đời của mình

A….AAA…AAA … AAA _ tiếng khán giả quá khích bên dưới.

Always you will be part of me

And I will forever feel your strength

When I need It most

You’re gone now, gone but not forgotten

I can’t say this to your face

But I know you hear

Chorus:

I’ll see you again

You never really left

I feel you walk beside me

I know I’ll see you again

When I’m lost, when I’m missing you like crazy

I tell myself I’m so blessed

To have had you in my life, my life

I’ll see you again

You never really left

I feel you walk beside me

I know I’ll see you again

When I had the time to tell you

Never thought I’d live to see the day

When the words I should have said

Would e to haunt me

In my darkest hour I tell myself

I’ll see you again

I’ll see you again

You never really left

I feel you walk beside me

I know I’ll see you again

I’ll see you again

We e to Yeucahat

You never really left

I feel you walk beside me

I know I’ll see you again

I will see you again

I’ll see you again

I miss you like crazy

You’re gone but not forgotten

I’ll never forget you

Someday I’ll see you again

I feel you walk beside me

Never leave you, yeah

Gone but not forgotten

I feel you by my side

No this is not goodbye

No this is not goodbye

No this is not goodbye..

Tiếng nhạc của bài I’ll sea you again kết thúc thì mọi thứ bắt đầu chìm trong im lặng cùng với sự biến mất của Wilness.

15. Chương 15: Nỗi Đau Rồi Cũng Qua

Bên bờ hồ, có 2 người đang ngồi nói chuyện
_ em vẫn k quên được chuyện năm đó sao?

_ làm sao quên được khi chính em là người đã hại mọi người

_ hãy quên đi , quên đi em _ anh chàng ôm cái vào lòng, đầu cô tựa vào ngực anh , một miền ký ức ùa về

*** Câu chuyện của 5 năm trước, sau khi Shin đâm con dao vào tim, máu không ngừng tuông, Angel lo lắng vô cùng, mọi người thì ra sức đánh bọn vệ sĩ + võ sĩ + njnja

_ em không muốn anh chết _ Angel khóc nức nở, 2 tay cô đầy máu, máu của cô và của Shin

_ anh vẫn sẽ bảo vệ em cho dù là chết _ Shin cười gượng gạo ( cái câu trên hình như quen quen mà k nhớ ở đâu)

_ em k cần … em k cần anh chết vì em … thà anh k yêu em … em k muốn … hix

_ em đừng khóc

_ Pyter … ông muốn lấy phần mềm phải k ? _ bỗng nhiên cô bật dậy

_ đúng mau đưa nó cho ta

_ được _ Angel lấy trong túi quần ra cái đĩa CD _ nó đây

_ k được đưa _ mọi người cùng ngăn cản

_ em k đ … được .. đưa cho ông ta _ Shin kéo tay nó

_ trước tiên tôi muốn người thân của tôi được an toàn, Shin được đưa đến bệnh viện gấp

_ được … ta hứa

_ anh k cần _ Shin quát

_ nhanh lên _ Angel nhìn vào mắt ông Pyter k chút dao động

_ đưa họ ra ngoài _ Pyter ra lệnh

_ k tôi k đi …

_ giết chết tôi cũng k đi

_ em sẽ ở lại với tỷ

_ mọi người muốn tôi chết ở đây rồi mới chịu đi sao _ Angel tức giận cầm dao kề vào cổ

_ được rồi , mọi người rời khỏi đây thôi _ Dragon quá hiểu tính Angel nên chỉ biết làm thế này

_ tỷ cẩn thận

_ em phải sống mà về đó

_ bảo trọng

_ được rồi đưa nó cho ta _ khi mọi người đã đi hết, ở lại chỉ có Pyter và Angel ( còn cá sấu nữa)

_ ông tin tôi sao? _ cô cười khinh bỉ

_ mày nói sao?

_ cái này chỉ là đĩa ca nhạc thôi

_ tao k tin

_ uhm, dz lấy nó đi _ cô quăng cái Cd xuống dưới hồ

_ mày … _ ông ta chằng biết nói gì

_ hahahaha … hahaha

_ mày cười cái gì?

_ đó là đồ thật đấy hahahahahaha

_ con ranh _ ông móc súng ra chỉa thẳng vào cô “ PẰNG .. PẰNG .. PẰNG .. PẰNG …”, cô đã bất lực né tránh nên đành nhắm mắt đón nhận

Máu, lại là máu, từng dòng máu đỏ tười rơi trên nền “BỊCH” có một người ngã xuống. Không là bốn người cùng ngã

_ ông đã bị bắt _ một cây súng khác đang định hình trên đầu ông Pyter

_ các người, tại sao bắt tôi… ?

_ chùng tôi là CIA, ông bị tình nghi là trùm khủng bố, có ý đồ bá chủ thế giới _ viên cảnh sát còng tay ông ta lại

_ thả tôi ra, tôi k có tội _ ông vùng vẫy

_ dẫn ông ta đi _ CIA bắt tay vào công việc điều tra lấy chứng cớ

_ TỶ ….

_ Angel em k sao chứ?

_ um ai đỏ đạn dùm em vậy? _ cô bò dậy

_ em có trúng đạn k ?

_ anh Shin _ Angel hốt hoảng

_ Shin _ Dragon ngạc nhiên

_ mày có sao k? _ Khoa lo lắng

_ mau đưa ra xe cấp cứu

_ k … mọi người … nghe tôi … nói _ Shin gượng dậy thở những hơi thở yếu ớt

_ anh đừng nói gì cả … khi nào khỏe em sẽ cho anh nói

_ … _ Shin cười , mắt vẫn hướng về người con gái anh yêu _ em có yêu … anh k?

_ em hết yêu anh rồi … anh phải kua em lại từ đầu

_ hi anh rất muốn … nhưng anh … k thể … anh k … còn th… thời gian nữa …

_ em k biết em k cho anh bỏ em đi

_ anh xin lỗi

_ k em k cần … em k cần gì cả … em chỉ cần anh thôi hix hix hix

_ suốt 10 …. năm qua …….. anh chưa từng …… quên …. em _ tay Shin buông lỏng hai mắt nhắm lại và k bao giờ mở ra nữa

_ anh Shin … anh Shin … anh tỉnh lại đi … em k muốn mất anh đâu … anh tỉnh lại đi , em yêu anh mà … em chưa kịp nói là em rất yêu anh … em chưa bao giờ quên anh … huhuhuhu … anh tinhỷ lại đi …huhuhuhu

_ bác sĩ mau cứu cậu ta đi _ các bác sĩ từ ngoài chạy vào gặp phải cảnh tượng bi tráng này, khắp nơi máu me bê bết

_ xin các cô cậu tránh ra _ bác sĩ rat ay

_ Angel, em bình tĩnh đi, Shin sẽ k sao đâu _ Dragon kéo Angel ra để bác sĩ chữa trị cho Shin _ A

_ anh sao vậy ?

_ k sao

_ để em xem _ Angel nhìn thấy trên người Dragon cũng đầy máu, đó là máu của anh, anh đã đở viên đạn đầu tiên cho nó

_ A _ tiếng la tiếp theo là của Sea Sea khi thấy Black_ anh cũng bị thương này

_ hai người đều bị thương sao ? _ Angel như vô giác

_ anh ta đã đở phát súng thứ hai và tất cả nhửng viên đạn còn lại đều trúng vào Shin _ Dragon giải thích

_ em thật là một kẻ đáng chết _ Angel tự trách rồi cô ngất đi vì mất máu quá nhiều

_ TỶ/ANGEL

Sau sự việc đó, ông Pyter bị kết án tử hình. CIA đã tìm thấy trong máy tính của ông một kế hoạch phá bá chủ thế giới, hàng ngàn máy bay và tàu chiến, tên lửa, súng , cùng đội ngũ quân lính …… thứ ông cần chỉ là phần mềm có thể truy cập vào các máy chủ của tất cả các quốc gia để ăn cắp thong tin quân sự. Nếu có được nó thì ông đã thực hiện kế hoạch của mình ngay. Nhóm người của Angel mất tích luôn từ đó, họ k liên lạc với cảnh sát hay CIA nữa.

Tất cả đã sống sót sau trận chiến kinh hoàng đó. Windy cũng đã nói ra tình cảm của mình với Black, anh cũng gật đầu chấp nhận và cả 2 cùng về Việt Nam. Do khi ở bệnh viện Windy và Black được sắp chung một phòng để tiện chăm sóc lẫn nhau ( cái này t/g chém bậy ak). Dolphin k rời khỏi Mimi một bước, anh cưng cô như cưng trứng hứng như hứng hoa. Những người khác cũng k có gì đặc biệt. Angel cùng Dragon cũng đã xuất viện, còn Shin … ***

_ anh có tin của hắn rồi !

_ anh nói sao?

_ Shin đang sống ở viện mồ côi tại Việt Nam

_ sao anh biết?

_ ngày mai chúng ta sẽ về gặp cậu ấy

_ anh nói thật chứ?

_ có bao giờ anh lừa em đâu

_ cám ơn anh _ Angel nép sát vào lòng Dragon cảm nhận hơi ấm từ anh

_ uhm _ Dragon đau khổ vô cùng -*rồi em cũng sẽ quên nhanh thôi, em tin chắc là như dz*

16. Chương 16: Một Tình Yêu Và Mãi Mãi

Sau 5 năm, họ lại về Việt Nam, đất nước yên bình với hơn ngàn năm lịch sử hào hùng. Con người Việt Nam cần cù lao động, thân thiện mến khách, kiên trì trước mọi khó khăn, câm thù cái ác …trước mặt kẻ thù chưa bao giờ run sợ, tinh thần chiến đấu bất khuất, k bao giờ lùi bước trước những thế lực tàn bạo …dòng máu anh hùng đó vẫn đang chảy trong người họ và con cháu sau này
(xày nickname luôn nha đổi tên nữa chắc k chỉ t/g mà mọi người điên lên luôn quá)

_ chị Windy ơi ! chị Windy ak! _ tiếng Mimi vang khắp căn nhà, cô bé đi vòng vòng tìm chị 2

_ trời ơi hoa đâu giữ vậy nek? _ Sara thắc mắc

_ hoa đẹp thế mà nát cả _ Bully tiếc rẻ

_ hình như anh chưa mua nhiều hoa như thế tặng em thì phải _ Fleecy nhìn Wolf

_ anh đâu giàu như thế chứ

_ ghét _ Fleecy bỏ đi tìm windy

_ Windy em đâu rồi? _ Tiger gọi

_ chị ới ời

_ chị ở đâu thế ra đi

_ đừng trốn nữa chị ơi

_ mọi người khỏi tìm nữa lên sân thượng đi_ Angel nói

_ trời giờ lên trên đó cho cháy da ak_ Sea Sea than

Tuy là nói dz nhưng họ vẫn kéo một tập đoàn lên sân thượng

_ ai phá cửa đây?

_ cái này phải nhờ Bully caca rồi

_ trời đề cao tôi quá hôhô

_ anh thôi đi, muốn chết k mà giờ này còn nổ

RẦM _ cánh cửa dẫn đến sân thượng bay xa 8m (t/g cũng nổ ) một cách k thương tiếc. Một cảnh tượng bi tráng xuất hiện trước mặt mọi người, Windy đang ngồi đung đưa trên sân thượng, mắt nhìn xa xăm và k hay biết sự có mặt của mọi người

_ hít … _ Mimi lấy hơi định gọi lớn thì pị Dolphin bịt miệng lại

_ im lặng _ mọi người đưa mắt nhìn Mimi

_ sao gọi chị Windy đây tỷ? _Candy hỏi

_ từ từ để tỷ nghĩ

_ tỷ lẹ đi, chị ấy đang nguy hiểm đó _ Lina sợ

_ ai đó có sdt của thằng Khoa k ? gọi nó coi _ Dragon nhìn xung quanh

_ potay … _ mọi người đồng thanh

_ Sea Sea em chạy xuống nhà tìm sdt Khoa nhanh _ Tiger nói nhỏ bên tai Sea

_ ok

_ sao bây giờ _ Mild khó chịu, bức rứt k thể tả

Rồi Angel cất giọng hát

Có những ngày có những giây

Chìm đắm trong cơn đau này.

Thấy nhói lòng vẫn cứ mong

Dù rằng em không thể quên.

Nỗi nhớ anh đêm dài hơn

Phải chăng em hi vọng

Ngày sẽ chóng qua

Em không thêm buồn.

Windy k quay lại nhìn mà tiếp lời

Có những lúc thoáng qua

Con tim em đang khóc

Mà tại sao anh không hiểu ra

Vì điều đó nên ta mất nhau.

Và bây giờ cả 2 cùng hát bài hát mà họ yêu thích

Có phải em đã khiến trái tim

Của người em yêu thương rất buồn

We e to Yeucahat

Cố tìm anh để nói cho anh

Lắng nghe lòng em …hứa.

Nhưng một khi nước mắt đã rơi

Theo niềm tin như đang chẳng còn

Và em cố níu lấy phút giây

Bên anh lần cuối.

_ tỷ _ Windy lao ra ôm chầm lấy Angel _ tỷ và mọi người sang sao k báo trước để em ra đón?

_ tính tạo sự bất ngờ mà

_ uhm

_ nhưng em làm bọn anh bất ngờ hơn đó đó Windy_ Dragon k hết vẻ lo lắng

_ chị làm bọn em sợ chết được _ Fleecy ôm lấy Windy

_ sao lại sợ? _ Windy khó hiểu

_ thì em chẳng phải muốn tự tử sao? _ Shark chau mày

_ hồi nào?

_ chứ em ngồi đó làm gì ? _ Snake hỏi

_ hóng mát

_ HẢ _ RẦM _ mọi người té xỉu

_ xong rồi, xong rồi em gọi anh Khoa rồi _ Sea Sea từ dưới nhà chạy lên _ ủa mọi người sao thế

_ k có gì xuống nhà đi … em phải giải thích tất cả đó

Tại phòng khách

_ mà hai người tập bài hát lúc nãy khi nào thế? _ Wolf thắc mắc

_ cũng hơn 5 năm rồi! lúc tỷ thi hoa khôi tụi em đã chọn rất nhiều bài hát và bài này cả 2 đều rất thích

_ dz sao lần đó k thi bài này?

_ vì nó là kỹ niệm của hai chị em tôi

_thôi bỏ chuyện đó sang một bên đi … tất cả số hoa này là thế nào? _ Angel chỉ vào một đống hoa hồng dập nát bên dưới ( k lấy thì cho t/g nek tội tình j phải làm thế hix)

_ của Khoa tặng em … anh ấy muốn chinh phục em lại từ đầu

_ trời có dz thôi mà em đập hoa bầm dập như thế này hả? _ Tiger tiếc ơi là tiếc

_ chuyện là thế này $%)^$&&#$#^&^ @*&&$@$ ^%$#^#$ _ Windy kể lại mọi việc _ do lúc đầu em cứ tưởng anh ấy k yêu em nên ….

_ tỷ hiểu rồi!

_ Khoa yêu em thật rồi _ Dragon nói

_ em hy vọng thế

_ thời gian và tình yêu có thể xóa đi vết thương cũ và mang đến niềm vui mới_ Khoa từ ngoài cửa bước vào

_ bạn cũ _ BỐP … BINH … RẦM …nhóm Wildness chào đó Khoa bằng cách đánh anh ta tới tấp

_ mấy anh làm gì vậy hả? _ Windy đứng dậy chóng tay hai bên hong quát lớn

_ xìiiiiiii_ mấy anh này mặt kệ cô tiếp tục trò chơi hành hạ người ta

_ tránh ra coi _ chịu hết nổi Windy đấm đá tùm lum

_ vợ ơi cứu anh _ Tiger chạy lại bên Rose

_ chị dâu ăn hiếp em rể _ Bully cũng tìm Sara để núp

_ em thấy người ta bênh chồng ghê chưa , em phải học hỏi đó _ Shark bóp mũi Lina nói yêu

_ chị 2 làm em nổi hết cả da gà rồi nek _ Sea Sea lên tiếng

_ uhm, ớn lạnh _ Sara rùn mình

_ mới giận giờ lại dz đó _ Lina chọc

_ hỡi thế gian tình là gì? _ Mimi cũng chơi cùng các chị

_ mấy người vừa phải thôi chứ … chồng người ta thì người ta bênh chẳng lẽ bênh chồng các người _ Mild nói thay lời 2 người đang đứng đó mặt đỏ như 2 trái gấc

_ oh! Thế ak _ mọi người chọc thêm ( xin lỗi danh hài Bảo Chung trước )

_ thôi kết thúc tại đây _ đại tỷ đã lên tiếng

_ Dạ _ ai người nào việc nấy

Tại một cô nhi viện

_ em chuẩn bị tinh thần chưa? _ Long hỏi Ly ( 2 cái tên này quá quen rồi phải k nào, khỏi giới thiệu lại nhé )

_ em đã chuẩn bị 5 năm rồi _ Ly hít một hơi thật sâu

_ chúng ta vào thôi

_ uhm

Ở đây có đủ lứa tuổi, những đứa trẻ thật xinh xắn nhưng lại đáng thương vô cùng. Chúng đa phần là bị cha mẹ bỏ rơi, số khác thì gia đình bất hạnh … mõi đứa trẻ đều thiếu một thứ quan trọng _ “tình người” , tuy được sự quan tâm nuôi dưỡng của các sơ, xã hội và nhà nước nhưng chúng vẫn cần có cha và mẹ! ‘Xin đừng quên con’_ đó chỉ là một câu nói đơn giản nhưng chứa chan biết bao ước mơ và hy vọng của hàng vạn trái tim bé bỏng.

_ mẹ … mẹ … _ một em bé chập chửng đi lại phía Ly

_ em bế bé lên đi _ Long gọi Ly khi cô còn đứng như trời trồng

_ con ngoan _ Ly bế ôm đứa bé vào lòng vỗ về

_ em có duyên với bé nhỉ _ Long cười đùa khi thấy em bé thích thú khi được sự yêu thương của Ly

_ bé dễ thương phải k anh?

_ và rất đang thương nữa

_ em muốn khóc quá ! _ Ly cảm thấy tuổi thân thay cho những sinh linh nhỏ bé này

_ uhm, kìm nén cảm xúc đi em _ Long vỗ vai Ly dịu dàng

_ sơ ơi, sơ _ một bé gái lớn gọi

_ gì vậy em? _ một chàng trai từ trong bước ra

_ có 2 người lạ bế bé Bin _ bé gái chỉ về Long và Ly

_ … _ anh chàng như mất cảm giác

_ Shin _ Ly gọi

Ngoài vườn hoa có 2 người nói chuyện, một khung cảnh thật lãng mạng, thật nên thơ nhưng cũng có người nghe trộm cuộc nói chuyện này

_ em sống như thế nào? _ Shin mở lời một cách khó khăn

_ vẫn bình thường, anh thì sao?

_ rất tốt

_ uhm …

1’ … 2’ … 3’ … 10’ trôi qua … có người vẫn kiên trì nghe cuộc nói chuyện đó (nghe lén mệt thiệt ak)

_ em với Long thế nào rồi?

_ sao?

_ Long rất tốt với em, hãy chấp nhận anh ta đi

_ không

Một trái tim khẽ nhói đau và quyết định ra đi, k ai khác người rình mò là anh Long - *chúc 2 người hạnh phúc* (tội nghiệp anh Long của t/g quá hix nhưng t/g vẫn tiếp tục cuộc nghe lén vĩ đại của mình)

_ tại sao lại k?

_ em k muốn làm bất kỳ điều gì có lỗi với ai nữa _ Ly cúi mặt, nước mắt sắp rơi _ người em yêu vẫn là anh và k ai thay thế được anh trong tim em

_ đối với anh … em cũng thế … mãi mãi như vậy … tình cảm của chúng ta vẫn k gì chia cách được …tình cảm thiêng đó đừng để nó mất đi em nhé

_ vâng …em hiểu _ Ly tực vào vai Shin cảm nhận niềm hạnh phúc

_ hát anh nghe đi

_ sao ak?

_ hát anh nghe bài “dạ khúc đêm” đi

Một giọng hát trong trẻo vang lên nhẹ nhàng, từng âm thanh khắc sâu vào tim mõi người

Now let the day just slip away so the dark night may watch over you

Velvet blue, silent true, it embraces your heart and your soul

Nocturne

Never cry, never sigh, you don't have to wonder why

Always be, always see, e and dream the night with me

Nocturne

………………

……………

Now the darkness lay, it will give way

When the dark night delivers the day, NocturneHơn 3 năm nữa trôi qua.

Một vùng quê xa xôi, nơi có những cánh đồng lúa bát ngát xanh, những con đường làng tre xanh ôm dọc bờ đi, tiếng suối chảy róc rách bên tai,chim hót líu lo. Nhưng đây k phải là buổi sáng, ông mặt trời dần đi ngủ. Xa xa có một đàn trâu đen đang nằm trên bãi cỏ xanh nhai lại thức ăn cả một ngày (hok có cảnh này chắc t/g bị giết quá).

_ Tường Sinh ak, em ở trên đó vẫn khỏe chứ? Có nhớ tỷ và mọi người k? _ Ly nhìn lên bầu trời

*** em vẫn luôn dõi theo bước đường của mọi người mà! Tỷ ơi, hạnh phúc nhé ***

_ tỷ sẽ sống thật tốt vì em _ Ly cười như nghe được lời nói đó

_ em lại nhớ Tường Sinh sao?

_ dạ

_ sao năm đó em lại chọn anh?

_ vì em biết chỉ có anh mới có thể là người em yêu suốt đời

_ em thật khéo nịnh

_ kệ em

_ hôm nay là ngày gì em nhớ k?

_ hôm nay ak?

_ uhm

_ um … um … là sinh nhật Pinky và …

_ HAPPY BIRTHDAY EVERYONE

_ mọi người qua khi nào thế? _ Ly xúc động

_ hôm nay là sinh nhật của gia đình chúng ta mà làm sao k ăn mừng được phải k tỷ _ Windy ôm lấy Ly vui mừng

_ sinh nhật vui vẻ nhé Pinky _ các cô gái hét vào không gian nơi đây

*** trên thiên đàng có một người đang cười**

Sau khi hát chúc mừng sinh nhật rồi ăn bánh kem, giờ mọi người quây quần bên đóng lửa trò chuyện

_ giờ ai cũng có hạnh phúc riêng cả rồi phải k? _ Ly nhìn hững cặp đôi xung quanh _ Tiger luôn bên cạnh Rose, Bully chăm sóc Sara, Shark cùng Lina. Wolf sánh đôi với Fleecy, dĩ nhiên Dolphin che chở bảo vệ Mimi bé bỏng , còn Windy đã tìm được tình yêu của Khoa

_ dạ

_ Candy, Mild và Sea Sea thì sao?

_ họ có bạn trai hết rồi nhưng k cho về đây ra mắt tỷ ak _ Sara mét

_ ek muốn chết hả ? _ Candy đưa mắt nhìn Sara

_ thôi khi nào cưới nhớ mời là được rồi

_ dạ

_ Snake vẫn dz sao?

_ uhm, với anh k ai thay thế được Sinh

_ Tường Sinh thật có phúc …tình yêu của anh sâu nặng quá…đó mới là tình yêu chân chính

_ cũng như tình cảm Long dành cho em thôi …hai người giờ cũng đã bình yên sống ở đây rồi còn gì

_ uhm, sáng chiều có nhau… k lo k nghĩ …_ Tiger cũng ngưỡng mộ

_ khi nào thì cho tụi em có cháu đây anh Long? _ Lina nôn nao làm dì

_ hihi nhanh thôi _ Long nhìn Ly đầy yêu thương

_ chính xác là 7 tháng 20 ngày nữa

_ HẢ …

_ giấu kỹ thế _ Candy trách

_ tỷ còn k muốn ấy đứa biết nữa là

_ tỷ xấu nha _ Fleecy trách móc

_ ak mà em bé sinh ra sẽ đẹp như Angel và Long hay lại là một con vịt xấu xí nữa đây? _ Khoa vừa nghĩ ra một ý tưởng thú vị

_ nếu là con gái thì khổ với con trai của các người , còn là con trai thì chắc giết hết con gái trên thế gian này quá _ Long nổ banh xác

_ trời ! _ họ bật ngửa

_ uhm … tỷ sẽ để đứa bé tự quyết định _ Ly nhìn Long, tay sờ vào bụng

(t/g sẽ chờ đợi con của Rồng và Thiên Sứ)

_ em phải mua nhiều đồ gửi cho tỷ mới được _ Sea Sea

_ thôi đi …

_ sao thôi được chứ … cháu của bọn em mà

_ uhm, mà sao hôm nay Mimi im ru vậy ta?

_ thì nhờ thằng Dolphin dạy dỗ nên Mimi giờ là thục nữ luôn rồi ! _ Lina chỉ vào cặp đôi trẻ nhất

_ mấy chị đừng có chọc em _ Mimi ngượng ngùng

_ có sao đâu, tỷ biết chỉ có Dolphin mới trị được em thôi … mấy trò chơi cũ của em thật sự làm người khác sợ chết khiếp ( có ai nhớ Mimi giả vờ bị bắt cóc k ta? )

_ vui mà

_ em nói sao? _ Dolphin cóc nhẹ lên trán Mimi

_ A … đau

_ thì ngoan đi người ta thương

_ xì … ai cần anh thương

_ thôi đi 2 đứa _ Windy can

_ ak tỷ này , cái CD năm đó tỷ quăng là thật hay giả vậy? _ Mild hỏi

_ là thật

_ HẢ

_ sao ngạc nhiên thế

_ nghe nói lũ cá sấu đó được thả về với tự nhiên rồi

_ có sao đâu …k biết con nào ăn nó nhỉ?

_ chịu thua …

Những cặp vợ chồng hạnh phúc bên nhau ngắm sao trời, với họ giờ k còn phiền não nữa mà chỉ có tương lai đầy ấp tình thương ở phía trước. Những thiên thần nhỏ rồi sẽ ra đời, họ sẽ tiếp tục viết nên một câu chuyện mới trong tương lai.

( Nghe mọi người nói về cái CD nên t/g lặn lội đi khắp các vùng đầm lầy và đã đến nơi có lũ quỹ dữ

_ ek thằng nào là cá sấu lên gặp ta _ t/g hỏi một câu ngu ơi là ngu

_ kaka ta là cá sấu đây

_ mày nuốt cái CD vào 7 , 8 năm trước phải k? _ t/g hỏi

_ uhm .. thì sao

_ trả cho ta đi … năn nỉ đó _ t/g hạ giọng

_ k bao giờ

_ dz thì tiêu hóa luôn đi _ t/g nóng tính lắm

_ rồi sẽ có người lấy được cái CD này vì ta tiêu hóa k được hix hix

_ tội nghiệp ghê … kệ mi

_ giờ ta đói rồi

_ AAAAAAAA _ t/g co giò bỏ chạy trước vì sợ chết ấy mà

_ cái đồ chết nhát… ta ăn chay. … ).

Năm tháng trôi qua, rồi một ngày nào đó câu chuyện mới sẽ bắt đầu, nó sẽ thú vị, hấp dẫn và gây cấn hơn bao giờ hết. Nhưng đó là tương lai, còn bây giờ hãy chúc phúc cho những người bạn đồng hành suốt thời gian qua của chúng ta được hạnh phúc trong thế giới của họ nhé!

Đôi dòng nhắn gửi

Tình yêu đẹp là tình yêu chân chính.

Đừng bao giờ nghĩ bạn trai mình sẽ yêu một cô gái khác đẹp hơn mình, vì khi đã yêu thật sự thì bạn là thiên sứ trong tim họ.

Đừng mơ mộng về một hoàng tử xa xôi nào đó mà đánh mất một tình yêu đang bên bạn.

Yêu k phải chỉ có cho và nhận mà còn có cả sự hy sinh.

Yêu k phải là chiếm hữu mà yêu là được thấy người yêu mình được sống trong hạnh phúc cho dù người bên cạnh người đó k phải là …

Hãy nhớ ngoài tình yêu đôi lứa chúng ta cần yêu quý gia đình, bạn bè, và trên hết là tình yêu đối với đất nước Việt Nam thân yêu … Đừng đánh mất chính mình chỉ vì một lần mất đi người yêu.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/mot-con-vit-xau-xi-trong-dan-thien-nga